
จอข้ึนคาไฟ40สต.

สินคาขอปรับราคา

รัฐบาลยังไมสั่งถอดแมสก

‘ชัชชาติ’ขอบคุณเร่ิมงานเสาชิงชา

ตร.แจงกม.PDPAดูเจตนา

อยากังวลมุงคุมครองสิทธิ

เปดฉากงบ66ฝายคานซอมใหญซักฟอก/บ๊ิกตูยอนใครหนีคุก

พบการตูนไทยโพสตเรื่องใหม 
‘ทหารเอกพระเจาตาก พระยาเชียงเงิน’

เริ่มวันพุธที่ 1 มิ.ย. เปนตนไป หนา 8

             
|

ไทยโพสต • กกพ.แยมจอขึ้นคาไฟรอบ 

ก.ย.-ธ.ค.65 อีก 40 สตางค ขณะที่สินคา

แหขอขยับราคา พาณิชยยังไมไฟเขียว ยอด

ใชน้ํามันพุงหลังเปดประเทศ 4 เดือน ดีเซล

เพิ่ม 15.7% น้ํามันอากาศยานสูงถึง 48.8% 

มีแคเบนซินลดลง 3.9% 

เม� อวันที่ 31 พฤษภาคม นายคมกฤช 

ตันตระวาณิชย เลขาธิการสํานักงานคณะ

กรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ใน

ฐานะโฆษก กกพ. เปดเผยวา แนวโนมคา

ไฟฟาผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) สําหรับการ

เรียกเก็บคาไฟฟาในรอบเดือน ก.ย.-ธ.ค.2565 

นั้น ยังไมมีการพิจารณา เพราะตองรอปด

รอบการคํานวณกอน คาดวาจะเริ่มคํานวณ

กลางเดือน มิ.ย.นี้ และจะประกาศในชวง

กลางเดือน ก.ค.65 อยางไรก็ตาม เบื้องตน

ตนทุนไดปรับสูงขึ้นตอเน� องตามที่สํานักงาน 

กกพ.คาดการณ หากไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง 

คาดวาคาไฟรอบใหมหรือรอบปลายปจะปรับ

ขึ้นประมาณ 40 สตางคตอหน�วย ตัวเลขนี้

เปนกรณีไมสงตอใหการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) รับภาระ

“เดิมคาใชจายดานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น

สงผลใหประมาณการคาเอฟทีในชวงเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 2565 เพิ่มสูง

ขึ้นเปน 129.91 สตางคตอหน�วย แต กกพ.

พิจารณาภายใตหลักการการปรับขึ้นแบบ

ขั้นบันได 3 งวด เฉลี่ยงวดละ 47.3 สตางค

ตอหน�วย และ กฟผ.ชวยรับภาระจึงลดลง

อยูที่ 24.77 สตางคตอหน�วย สวนงวดใหม

เบื้องตนตัวเลขคํานวณยังไมเปลี่ยนแปลง 

ไทยโพสต • ตร.แจงยิบกฎหมาย  “PDPA” 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการ

ลวงละเมิดสิทธิ ระบุถายภาพ คลิปวิดีโอติด                                                          

ภาพบุคคลอ� นโดยไมเจตนา โพสตในโซเชียลมี

เดียโดยไมแสวงหากําไร  ไมกอใหเกิดความ

เสียหายสามารถทําได  ช้ีพิจารณาจากเจตนา

เปนหลัก “ชัยวุฒิ” ยันมีประโยชนตอการ

คุมครองขอมูลของ ปชช. “กสทช.” ขานรับ 

PDPA ตั้งคณะทํางานรวมกับองคกรภาคี 

พรอมหารือเกี่ยวกับแนวทางการบังคับใช 

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 พ.ร.บ. 

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ 

กฎหมาย PDPA จะมีผลบังคับใชอยางเปน                                     

ทางการ ทําใหหน�วยงานที่เกี่ยวของไดออก                       

มาชี้แจงถึงเจตนารมณกฎหมายดังกลาว 

โดย พ.ต.อ.ศิริวัฒน ดีพอ รองโฆษกสํานัก 

งานตํารวจแหงชาติ (ตร.) กลาวชี้แจงวา                       

กฎหมายดังกลาวมีเจตนารมณ ในการคุม 

ครองขอมูลสวนบุคคลไมใหถูกนําไปใช                                     

ประโยชนดานอ� นๆ  และเพ� อปองกัน แกไข

ปญหาการลวงละเมิดสิทธิและขอมูลสวน                     

บุคคลที่ประชาชนอาจเกิดความวิตกกังวล 

อยางไรก็ตาม มีประชาชนบางสวนยังขาด

ความเขาใจในตัวกฎหมาย ไดมีการสงตอขอ                                                             

ความท่ีมีความคลาดเคล� อนเก่ียวกับกฎหมาย

ดังกลาวทางส� อสังคมออนไลนเปนจํานวนมาก 

ทําใหประชาชนเกิดความสับสนเขาใจผิด 

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อโควิดต่ํากวา 4 พัน 

เสียชีวิต 21 คน หายปวยเพิ่ม 6,607 ราย 

“อนุทิน” เห็นพอง “บิ๊กตู” ยังไมควรถอด

แมสกชวงน้ี ยํ้าไมเคยบังคับใสหรือไมใสหนา 

กากอนามัย เช� อทุกคนรูปองกันโรคได บอก

ถอดบางพื้นที่อยูที่ความเขาใจ 

เม� อวันที่ 31 พ.ค. ศูนยบริหารสถาน  

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดในประ 

เทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 3,955 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 3,954 ราย จาก

ระบบเฝาระวังและระบบบริการ 3,950 ราย                                                          

คนหาเชิงรุก 4 ราย เดินทางจากตางประ 

เทศ 1 ราย หายปวยเพิ่ม 6,607 ราย อยู

ระหวางรักษา 39,861 ราย อาการหนัก 

880 ราย ใสทอชวยหายใจ 435 ราย เสีย

ชีวิตเพิ่ม 21 ราย เปนชาย 14 ราย หญิง 7 

ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 14 

ราย มีโรคเรื้อรัง 6 ราย ไมมีโรคเรื้อรัง 1 

ราย 

ยอดผูติดเชื้อสะสม 4,450,547 ราย 

ยอดหายปวยสะสม 4,380,577 ราย ยอด

ผูเสียชีวิตสะสม 30,019 ราย สําหรับ 10 

จังหวัดที่มีผูติดเชื้อสูงสุด ไดแก กทม. 2,167 

ราย, บุรีรัมย 93 ราย,  

แจงวัฒนะ • กกต.มีมติเอกฉันทรับรอง 

“ชัชชาติ” เปนผูวาฯ กทม. ตีตก 2 คํารอง  

เจาตัวขอบคุณ “ศรีสุวรรณ” ย� นสอบยิ่ง

ชอบธรรม โยนฝาย กม.พิจารณาฟองกลับ

หรือไม ดาน “ปรเมศวร” ยังไมไดนั่งนายก

เมืองพัทยา พิษ “บัตรเขยง” สั่งเลือกใหม 2 

หน�วย 

เม� อวันที่  31 พ.ค. คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) มีมติประกาศรับรอง

ผลการเลือกตั้งผูสมัครผูวาราชการกรุงเทพ 

มหานคร จํานวน 1 ราย ไดแก นายชัชชาติ 

สิทธิพันธุ และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

จํานวน 5 ราย ประกอบดวย นายพินิจ กาญจน

ชูศักดิ์  ส.ก.เขตสัมพันธวงศ , นายนวรัตน อยู

บํารุง  ส.ก.เขตหนองแขม , นายเนติภูมิ มิ่ง

รุจิราลัย  ส.ก.เขตบึงกุม , นายปวิน แพทยา

นนท  ส.ก.เขตบางคอแหลม , นายณภัค เพ็ง

สุข  ส.ก.เขตลาดพราว ทําใหเหลือผูสมัคร 

ส.ก.อีก 5 คนที่ กกต.ยังไมรับรอง ไดแก 

นายพีรพล  กนกวลัย   ผูสมัครพรรคกาวไกล  

เขตพญาไท,  นายประพฤทธ  หาญกิจจะกุล  

ผูสมัครพรรคเพ� อไทย  เขตหวยขวาง, น.ส. 

อนงค  เพชรทัต ผูสมัครพรรคพลังประชารัฐ                                                  

เปดทีมรองผูวาฯ-

ชิง ปธ.สภา กทม.

  ‘ชัชชาติ’ ไมมีฮันนีมูนพีเรียด

เกียกกาย • “ประยุทธ” ยันงบประมาณ

ป 2566 ทําตามกฎหมายและสอดคลอง

เศรษฐกิจ เซ็งฝายคานเหมือนคนถูกฝงชิป                                                     

บอกและอธิบายก็ไมเคยเขาใจ พปชร.เช� อ 

“บ๊ิกปอม” สยบพรรคเล็กอยู “ชลน�าน” อัด

งบเรียกคาไถของพรรครวม ตั้งเพ� อเอื้อประ 

โยชนสอโกง  “บิ๊กตู” เดือดโตใครที่ติดคุก

หนีคดี ฝายคานเรียงหนาทองอาขยานตอง

โหวตคว่ําเปลี่ยนนายกฯ พึ่งน้ําบอหนาใน

ชั้นกรรมาธิการไมได “พิธา” งัดขอมูลยอน

หลังต้ังแตป 2557 งบประจําขาราชการเปน

ยาขมทําประเทศไมพัฒนา

เม� อวันอังคารที่ 31 พ.ค. มีการประ 

ชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 4 ครั้ง

ที่ 4 (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) เปน

พิเศษ โดยมีระเบียบวาระพิจารณาเร� องดวน

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงิน 

3,185,000,000,000 บาท ที่คณะรัฐมนตรี 

(ครม.) เปนผูเสนอ

ในเวลา 09.05 น. พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา                                               

การกระทรวงกลาโหม เดินทางมารวมการ                   

ประชุมสภา โดยรัฐมนตรีจากพรรคพลัง

ประชารัฐ  (พปชร.) และ ส.ส.กวา 30                                                      

คน มารอรับ โดยทันทีที่มาถึงบรรดา ส.ส.                                                         

กรูเขาไปสวัสดีและแสดงตัว

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ขึ้น  2  ค่ํา  เดือน  7  ปขาล

อานตอหนา 2

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม นพ.ชลน�าน ศรีแกว   ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9331

อิสรภาพแหงความคิด

6

5

4หนา...

หนา...

หนา...

ตามลางตามเช็ด

ปลื้มเศรษฐกิจเม.ย.

ฟนไมหยุด

เรียกคาไถสอโกง!
     ไมเหมือนสมัยกอน บางคน

ไดมีการประกาศไววา ถาไม

เลือกก็ไมให ไปดูซิวาแผนงาน

โครงการลงพื้นที่ทุกจังหวัด

หรือไม ในเร� องของการสอ

โกงตางๆ ถามีหลักฐานก็ฟอง

รองกันไป ก็กรุณายอนกลับ

ไปดูดวยวาที่ผานมาเกิดอะไร

ขึ้นในกระบวนการยุติธรรม   

มีติดคุก มีหนีคดี

หรือไม

    การจัดงบป 2566 

ไมตอบโจทย ไมตรง

สถานการณ เปนการจัด

งบที่สิ้นหวัง นอกจากนี้     

ยังตั้งงบเอื้อประโยชน   

งบสอโกง 

อีกทั้งยัง

เปนการ

จัดงบ

ประมาณ    

แบบถูกเรียกคาไถจาก

พรรครวมรัฐบาล
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

เรียกค่าไถ่

ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ได้ทักทายด้วยสีหน้ายิ้ม

แย้มแจ่มใสพร้อมกล่าวว่า“ฝากด้วยนะช่วย

กัน” แต่เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่า กังวลอะไร

หรือไม่พล.อ.ประยุทธ์ส่ายหน้าและเมื่อถาม

ต่อว่า พร้อมหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์เพียงหัน

มาพยักหน้าก่อนเดินเข้าลิฟต์ทันที

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน

ในฐานะผู้อำานวยการพรรค พปชร. และผู้

ประสานงานพรรคเล็ก กล่าวถึงการเคลียร์

ใจพรรคเล็กในการพิจารณาร่างงบประมาณ

ปี2566ว่าพล.อ.ประวิตรวงษ์สุวรรณรอง

นายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. ดูแล

อยู่แล้ว และ พล.อ.ประวิตรก็พูดชัดเจนแล้ว

เมื่อวันที่30พ.ค.พล.อ.ประวิตรเป็นผู้ใหญ่ใน

รัฐบาลและเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลดูแลทุกอย่าง

และท่านก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนแล้ว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ

และรมว.สาธารณสุขกล่าวว่ามั่นใจว่าการ

พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณครั้งนี้จะผ่าน

ไปได้ด้วยดี เพราะสปิริตของพรรคร่วมต้อง

มีอยู่ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยให้ความมั่นใจกับที่

ประชุม ครม.แล้วว่าพร้อมให้การสนับสนุน

ร่างดังกล่าว

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรี

ธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และ

รองประธานคณะกรรมการประสานงานสภา

ผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า วิปรัฐ

บาลได้ตั้งทีมงานขึ้นมา5คนเพื่อติดตามการ

อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ โดยมั่นใจ

ว่าเสียงข้างมากของรัฐบาลผ่านวาระแรก

อย่างแน่นอน เพราะงบประมาณนี้ ไม่ใช่งบ

ประมาณช้างป่วย แต่เป็นช้างวิ่ง ที่จะนำาพา

ไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆได้

ด้านนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสาร

คาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน

พรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า

การอภิปรายวันแรกจะฉายภาพปัญหาของ

ประเทศว่าสภาพปัญหาและความต้องการ

ของประเทศในวันนี้คืออะไร และบริบทโลก

บริบทประเทศเป็นอย่างไร รวมถึงปัญหาการ

เงินการคลังของประเทศด้วย ส่วนในวันที่ 1

มิ.ย.จะเป็นเรื่องของการจัดงบที่ไม่ตอบสนอง

ปัญหาและความต้องการของประชาชน และ

วันที่2มิ.ย.จะเป็นเรื่องกลุ่มทุจริต

ไม่มั่นใจ 100% คว่ำางบ

“เสียงฝ่ายค้านเต็มร้อยไม่มีบกพร่อง

แต่จะมีทางอื่นมาเพิ่มเติมหรือไม่ เราไม่อยาก

คาดหวังแต่รู้ว่าคิดตรงกันแต่เขาจะกล้าที่จะ

มายกมือให้กับเราหรือไม่ ผมยังเชื่อมั่นลึกๆ

ว่าโอกาสคว่ำามีแต่ไม่มั่นใจ100%เพราะเรา

ไปฝากไว้กับใจคนไม่ได้”นายสุทินกล่าว

ในเวลา 09.45 น. ได้เปิดประชุมสภา

เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2566

ในวาระที่1โดยพล.อ.ประยุทธ์ชี้แจงว่างบ

ประมาณปี 2566 ยังเป็นการดำาเนินนโยบาย

งบประมาณแบบขาดดุล โดยกำาหนดราย

ได้สุทธิ 2.49 ล้านล้านบาท และเงินกู้เพื่อ

ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ  6.95 แสน

ล้านบาทรวมเป็นรายรับ3.18ล้านล้านบาท

เท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่าย สำาหรับ

ฐานะการคลังหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่

31 มี.ค.2565 มีจำานวน 9.95 ล้านล้านบาท

คิดเป็น 60.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ(จีดีพี)ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการบริหาร

หนี้สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการ

เงินการคลังของรัฐที่กำาหนดไว้ที่70%

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังได้ชี้แจงถึง

ฐานะเงินคงคลังและระบบการเงิน รวมทั้ง

งบประมาณรายจ่ายที่จำาแนกตามยุทธศาสตร์

6ด้านพร้อมระบุว่ารัฐบาลได้ดำาเนินการให้

เป็นไปตามกรอบของพระราชบัญญัติวินัยการ

เงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561และสอดคล้อง

กับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ต่อมา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน

พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้าน

สภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าฝ่ายค้านไม่สามารถ

รับหลักการของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี

2566 ได้ เพราะเป็นการทำาลายประเทศ เรา

ยอมสูญเสียโอกาสไปบ้าง แล้วนำาเม็ดเงิน

เหล่านี้ ไปจัดสรรใหม่จะดีกว่า ตัวนายกฯ

ตนเองเคารพในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำาสูงสุด

และเชื่อประชาชนส่วนใหญ่ก็เคารพ แต่สิ่ง

ที่ปรากฏต่อสายตาประชาชน เสมือนท่านไม่

เคารพตัวท่านเอง สิ่งที่น่าเสียใจที่สุดคือมา

จากการยึดอำานาจแล้วแปลงร่างตัวเองว่ามา

จากประชาธิปไตยซึ่งเป็นประชาธิปไตยเพียง

วาทกรรม และเป็นรูปแบบจอมปลอม แต่

พฤติกรรมยังคงยึดมั่นในอำานาจนิยม ยึดตัว

เองเป็นใหญ่ เหมือนที่ตนเองเคยพูดไว้ว่านา

ยกฯ มีบุคลิกภาพแปรปรวน โรคหลงตัวเอง

นายกฯหารายได้ไม่เป็นและหารายได้ไม่เก่ง

ทั้งก็ยังใช้งบประมาณไม่เป็นอีก

“รัฐบาลชุดนี้ ได้ฝากมรดกหนี้ ไว้ วันนี้

ได้รับมรดกมาอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งหนี้สาธารณะ

สูงสุดในประวัติศาสตร์ หนี้ครัวเรือน หนี้ที่

ซ่อนไว้ลึกคือหนี้เสียNPLนายกฯ เป็นกอง

ปัญหาของประเทศ ถ้าต้องการแก้ไขก็ต้อง

เปลี่ยนตัวนายกฯ จะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่

เชื่อว่าจะทำาให้ประเทศพ้นวิกฤตได้” นพ.ชล

น่านกล่าว

นพ.ชลน่านยังตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาล

ตั้งเป้าหมายจัดเก็บรายได้ ไว้ที่ 2.49 ล้าน

ล้านบาท ขณะเดียวกันตั้งงบประมาณราย

จ่ายไว้ที่ 3.18 ล้านล้านบาท ซึ่งส่วนที่เหลือ

ต้องกู้ 6.95 แสนล้านบาท ถือเป็นการซ่อน

ตัวเลขอย่างแนบเนียน และเกิดคำาถามว่าจะ

จัดเก็บรายได้ได้จริงหรือไม่ ถ้าเก็บไม่ได้จริง

ก็สุ่มเสี่ยงผิดวินัยการเงินการคลัง การจัดงบ

ปี 2566 ไม่ตอบโจทย์ ไม่ตรงสถานการณ์

เป็นการจัดงบที่สิ้นหวัง นอกจากนี้ยังตั้งงบ

เอื้อประโยชน์ งบส่อโกงอีกทั้งยังเป็นการจัด

งบประมาณแบบถูกเรียกค่าไถ่จากพรรคร่วม

รัฐบาล

“สรุปฝ่ายค้านไม่อาจรับหลักการ

ของร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 2566 ที่จัดโดย

พล.อ.ประยุทธ์ ได้ เราไม่เห็นชอบ และไม่

ต้องไปแก้ไขในชั้น กมธ. เราต้องการให้ตก

แก้ไขในกมธ.ไม่เกิดประโยชน์ให้ร่างนี้ตกไป

กับรัฐบาลจะได้จัดกันใหม่ ประชาชนจะได้มี

ความสุข”นพ.ชลน่านระบุ

จากนั้น  พล.อ .ประยุทธ์ชี้ แจงว่ า

โครงการต่างๆ ที่ลงพื้นที่ตามต่างจังหวัด

เป็นไปตามความจำาเป็นของแต่ละพื้นที่ กว่า

จะปรับลดลงมาได้ก็ต้องให้สอดคล้องความ

ต้องการของประชาชนในพื้นที่ ไม่ใช่นึกจะ

ให้ใครก็ให้ ไม่เหมือนสมัยก่อน บางคนได้มี

การประกาศไว้ว่า ถ้าไม่เลือกก็ไม่ให้ ไปดูซิ

ว่าแผนงานโครงการลงพื้นที่ทุกจังหวัดหรือไม่

ในเรื่องของการส่อโกงต่างๆ ก็ไปพิสูจน์กันใน

กระบวนการยุติธรรมไป ถ้ามีหลักฐานก็ฟ้อง

ร้องกันไป ก็กรุณาย้อนกลับไปดูด้วยว่าที่ผ่าน

มาเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการยุติธรรม มีติด

คุกมีหนีคดีหรือไม่

พิธาซัดงบประจำาเป็นยาขม

ในเวลา12.30น.นายพิธาลิ้มเจริญ

รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าว

ไกล อภิปรายว่า งบประมาณปีนี้จึงเป็นปี

หัวเลี้ยวหัวต่อและสำาคัญ ถ้าเราจัดงบปีนี้ดี

ประเทศจะทะยานไปข้างหน้า เป็นจุดตัดจุด

เปลี่ยนของประเทศแต่ถ้าจัดงบไม่ดีทศวรรษ

ที่แล้วไม่ดีอย่างไร ทศวรรษหน้าก็จะเป็น

เหมือนที่ผ่านมา ซึ่งจากการพิจารณาปีนี้เป็น

งบช้างป่วยที่ปรับตัวไม่ได้รายได้ผันผวนราย

จ่ายแข็งตัว การกู้จะหลุดกรอบ เพราะราย

ได้2.49ล้านล้านบาทไม่เพียงพอต่อรายจ่าย

เราจำาเป็นต้องกู้เพิ่มอีก 6.95 แสนล้านบาท

แต่ปัจจัยเสี่ยงการเก็บภาษีของเราถดถอยลง

ประกอบกับภาวะเงินเฟ้อที่สูงทำาให้ภาระเงิน

กู้สูงขึ้นด้วย โครงสร้างงบประมาณตั้งแต่ปี

2557-2565งบประมาณ75%เป็นงบประจำา

ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรในประเทศ

การตั้งงบประมาณไม่ได้ตอบสนองกับวิกฤต

หรือโอกาสในปีหน้าแต่อย่างใด นี่เป็นยาขม

ที่พวกเราทุกคนต้องกลืน เป็นโครงสร้างงบ

ประมาณที่น่ากลัว

“ทุกๆ 1 บาทท่ีเก็บภาษีและกู้มา 40%

กลายเป็นเงินเดือน สวัสดิการ กับบำานาญ

ข้าราชการ ช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาเงินท่ีใช้ไปกับ

บำานาญมากข้ึน 2 เท่า โดยปี 2557 บำานาญ

อยู่ท่ี1.4แสนล้านบาทปี2564อยู่ท่ี3แสน

ล้านบาท ปี 2566 อยู่ท่ี 3.22 แสนล้านบาท

ตอนน้ีเรามีข้าราชการเกษียณ 8 แสนคน แต่

ในปี 2580 จะมีข้าราชการเกษียณ 1.2 ล้าน

คน แค่บำานาญของบุคลากรก็เกินงบประมาณ

ท่ีเราจะใช้ไปเยอะมากกระบวนการรัฐราชการ

รัฐอุ้ยอ้าย จึงเป็นช้างป่วยท่ีปรับตัวไม่ได้ เรา

จะแก้ไขเรื่องน้ีกันอย่างไร ถ้าปล่อยไว้แบบน้ี

ประเทศจะพัฒนาได้อย่างไร”นายพิธากล่าว

ต่อมาเวลา 13.00 น. นายไพบูลย์ นิติ

ตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพปชร.อภิปราย

ว่า พรรคฝ่ายค้านต้ังฉายาร่าง พ.ร.บ.งบประ

มาณฯ ฉบับน้ีว่าเป็นขอทานจัดงานวันเกิด

เป็นการด้อยค่า ฝ่ายค้านไม่น่าด้อยค่าเงินท่ีจะ

ถึงมือประชาชน จึงขอถามว่าพูดทำาไม ขณะ

เดียวกันแกนนำาพรรคฝ่ายค้านอีกคนเปรยว่า

เป็นงบช้างป่วยท่ีปรับตัวไม่ได้ ขออนุญาตแก้

ต่างแทนว่าช้างน้ีไม่ได้ป่วยแม้พบสารพัดโรค

กระหน่ำารุนแรง แต่ พล.อ.ประยุทธ์ยังดูแลขับ

เคลื่อนประเทศไทยท่ีเสมือนช้างทรงพลังเดิน

หน้าฝ่าวิกฤตได้ ไม่เช่นน้ันมาไม่ได้ถึงขนาดน้ี

ดังน้ันถือว่าเป็นช้างท่ีปรับตัวได้อย่างดี พร้อม

ต่อสู้วิกฤตต่างๆ ย้ำาว่าเราเป็นช้างมีพลังเดิน

หน้าไปสู่ความม่ันคงย่ังยืน

“ส.ส.ฝ่ายค้านประกาศโหวตคว่ำาร่าง

พ.ร.บ.งบประมาณฯ ฉบับนี้ ท่านมีเงินเดือน

มีเงินประจำาตำาแหน่งกันทุกคน ไม่กลัวเดือด

ร้อน แต่ประชาชนที่รอความช่วยเหลือจาก

งบประมาณนี้เดือดร้อนกัน จึงไม่เห็นด้วยที่

จะไม่ โหวตสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชน

เชื่อว่า ส.ส.ที่รักประชาชน มุ่งมั่นดูแลให้

ประชาชนได้งบประมาณนั้น จะช่วยกันโหวต

ให้ร่างฉบับนี้ผ่านสภา”นายไพบูลย์กล่าว

เวลา 13.40 น. นายอิสระ เสรีวัฒน

วุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ปชป. อภิปราย

ว่า หลายฝ่ายออกมาพูดในลักษณะจะคว่ำา

ร่างพ.ร.บ.งบฯปี2566ซึ่งไม่เห็นด้วยเพราะ

ไม่ว่าจะเห็นด้วยกับรัฐบาลหรือไม่ แต่ร่าง

พ.ร.บ.ฉบับนี้ ไม่ต่างอะไรกับถังออกซิเจนที่

จะมาพยุงชีวิต ช่วยต่อลมหายใจประชาชน

การคว่ำางบก็ไม่ต่างอะไรกับการถอดท่อหายใจ

ที่จะช่วยประชาชน ถ้านึกถึงประชาชน

มากกว่าเกมการเมือง เปลี่ยนจากจะคว่ำางบ

มาเป็นแนะนำาว่าจะปรับงบอย่างไรในชั้น

กมธ.ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าซ้ำาเติมเพลิง

เศรษฐกิจด้วยพิษการเมืองเลย

ในเวลา 14.40 น. พล.อ.ประยุทธ์ลุก

ขึ้นชี้แจงเกี่ยวกับงบรายจ่ายลงทุนปี 2566มี

จำานวนน้อยไม่เพียงพอในการพัฒนาประเทศ

ว่า งบลงทุน 6.9แสนล้านบาทหรือคิดเป็น

21.8% ของวงเงินงบประมาณ เป็นไปตาม

กฎหมาย นอกจากนี้ ภาครัฐก็ยังลงทุนใน

ส่วนอื่นๆ อีกด้วย เช่น จากเงินกู้ จากการ

ร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน เป็นต้น จึง

อยากบอกว่างบลงทุนไม่ได้มีเฉพาะแค่ในงบ

ประมาณรายจ่ายเท่านั้น

เซ็งฝ่ายค้านเหมือนถูกฝังชิป

นายกฯ ย้ำาว่าเราต้องให้เบ็ดตกปลา

และต้องให้ปลาไปด้วย เพื่อให้ประชาชนอยู่

ได้ อยู่รอดปลอดภัย ตอนนี้เราทำาโครงสร้าง

อุตสาหกรรมใหม่ๆ หารายได้ใหม่ และเรื่อง

อื่นๆ มีมากมาย ซึ่งต้องใช้เวลาเพื่อเดินหน้า

หารายได้เข้าประเทศ ที่ผ่านมามีอะไรใหม่ๆ

ให้ดูบ้างไหม ถ้ามีก็บอกมา วันนี้บอกทุกวัน

ว่ารัฐบาลทำาอะไรแล้วบ้าง สื่อสารทุกวัน

แต่ท่านไม่เคยฟัง แต่ก็ต้องพูดอยู่ดี เพราะ

ประชาชนรอฟังอยู่ทางบ้าน เดี๋ยวจะหาว่า

ไม่ดูแลเขา ส่วนเรื่องหนี้ต่างๆ ก็เคยชี้แจงไป

แล้ว แต่ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมทุกอย่าง

บรรยากาศที่นี่เหมือนเดิม ไม่ว่าจะอภิปราย

อะไรก็เหมือนเดิม เพราะถูกฝั่งชิปไปหมด

แล้ว ก็ไม่อยากตอบอะไรรุนแรง พยายาม

อย่างยิ่งยวดแล้วที่จะไม่ใช้อารมณ์ หลาย

เรื่องที่ท่านพูดไม่ใช่ข้อเท็จจริง

ต่อมาเวลา 15.10 น. นายจุลพันธ์

อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย

อภิปรายว่า งบรายจ่ายปี 2566 มีความ

อันตรายคือ 1.ไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหา เป็น

แค่งบรูทีนของข้าราชการ และประเคนงบให้

พรรคร่วมรัฐบาล 2.จัดงบผิดฝาผิดตัว มุ่งแต่

ความเป็นรัฐราชการเพิ่มแต่งบประจำาแต่ไม่

เพิ่มงบลงทุน3.โกหกหลอกลวง4ปีที่ผ่านมา

นโยบายพรรคพลังประชารัฐทำาไม่ได้

“อย่าอ้างการไม่ผ่านงบจะเกิดทางตัน

เพราะยังถ้างบไม่ผ่าน สามารถใช้งบเหมือน

งบประมาณปี2565ไปก่อนในส่วนงบประจำา

งบผูกพัน ไม่มีสุญญากาศเกิดขึ้น การอ้าง

ไปแก้ไขในชั้น กมธ.ไม่เคยแก้ไขได้ เพราะ

รัฐบาลเป็นเสียงข้างมากควบคุมทิศทางร่าง

พ.ร.บ.ได้จะไปพึ่งความหวังในชั้นกมธ.ต้อง

ไม่เห็นชอบงบเพื่อเปลี่ยนตัวผู้นำาเท่านั้น”

นายจุลพันธ์กล่าว

ในเวลา 15.20 น. พล.อ.ประยุทธ์

ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการพิจารณาร่าง

พ.ร.บ.งบประมาณฯ วันแรกว่า ไม่มีอะไร

ซึ่งประชาชนจะตัดสินใจเอาเอง ซึ่งยังไม่ได้

ชี้แจงเท่าไหร่เลย รัฐมนตรีเป็นคนชี้แจง นา

ยกฯพูดแต่หลักการกว้างๆ ไป และเมื่อถาม

ว่าดูเหมือนนายกฯ จะตอกกลับฝ่ายค้านไป

หลายครั้ง พล.อ.ประยุทธ์สวนว่า จะตอก

กลับเขาทำาไมล่ะ ไม่ได้ตอกกลับ แต่เป็นการ

อธิบายกลับใช้คำาพูดให้มันดีหน่อย

ต่อมานายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า

งบปี2566ภายใต้การนำาของพล.อ.ประยุทธ์

ยังเหมือนเดิม เป็นงบไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

รวมทั้งยังมีความเหลื่อมล้ำาของการจัดสรร

งบโดยส่วนกลาง โดยงบซ่อมถนนของกรม

หลวงกับทางหลวงชนบท จ.บุรีรัมย์ นำาโด่ง

ได้มากกว่าค่าเฉลี่ย 4.29 เท่า รองลงมาคือ

จ.สุรินทร์ 3.58 เท่า ท่านไม่สงสารจังหวัด

อื่นๆ ที่ ได้ต่ำากว่าค่าเฉลี่ยบ้างหรือ เราจะอยู่

ในระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาแบบนี้หรือ

ตรงไหนคือการกระจายงบที่เป็นธรรมอย่างที่

นายกฯชอบพูด

เวลา 17.20 น. นายครูมานิตย์ สังข์

พุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคพท.อภิปรายว่านา

ยกฯ บริหารงานตามยถากรรม บ้านเมืองจะ

เป็นอย่างไรช่างมัน มีแต่ไปกู้หนี้ยืมสิน สร้าง

มรดกบาปให้คนรุ่นหลัง แล้วบ้านเมืองจะไป

ได้อย่างไร นายกฯ บอกจะอยู่อีก 4 ปี แต่

เชื่อว่าจะมีเด็กผูกคอตายอีกเยอะ ประเทศ

นี้คนตายอีกเยอะ วันนี้เกิดภาวะของแพงทั้ง

แผ่นดิน พรรคการเมืองทุกคนอย่าทำาบาป

กับประเทศอีกเลย บอกท่านว่าไม่ได้แล้ว

พอแล้ว งบประมาณวันนี้เป็นการกระจาย

เพื่อการเมือง เพราะเตรียมการเลือกตั้ง

การเมืองยุคนี้เลวร้ายที่สุด

“เราอยู่การเมืองมานาน ไม่เคยได้ยิน

กล้วยแจกกันเป็นหวีแจกกันเป็นเครือเอาเงิน

มาจากไหน แจกกันสะบัดช่อ พล.อ.ประยุทธ์

เคยแข็งกร้าวกับนักการเมืองจะเอาจริงเอา

จัง สุดท้ายอ่อนปวกเปียกยอมหมด นายกฯ

ทำาบาปต่อแผ่นดินมาเยอะแล้ว วันน้ีตามใจ

คนใกล้ท่าน ส่วนบ้านเมือง สังคม เศรษฐกิจ

ชาวนาชาวบ้านจะเป็นอย่างไรท่านไม่ได้ใส่ใจ

และเรื่องกระแนะกระแหนขอให้เพลาๆ  บ้าง

ท่ีบอกว่าผู้ว่าฯกทม.ถ้าทำาได้กว่า200นโยบาย

ก็เก่งกว่านายกฯขอบอกว่าเขาเก่งกว่าอยู่แล้ว”

นายครูมานิตย์กล่าว

ในช่วงค่ำา เวลา 19.00 น. พล.อ.

ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ

ทรวงกลาโหม ลุกช้ีแจงภายหลัง ส.ส.เพ่ือ

ไทย อภิปรายพาดพิงถึงงบประมาณกระทรวง

กลาโหมว่า งบประมาณจัดซ้ือยุทโธปกรณ์ใน

ภาพรวมของกระทรวงกลาโหมน้ัน เรื่องการ

จัดหาเครื่องบินขับไล่เอฟ 35 ยืนยันกระทรวง

กลาโหมมีความจำาเป็นท่ีจะจัดหาเข้ามา เพราะ

มีภารกิจสำาคัญในการป้องกันประเทศ เพ่ือ

รักษาอธิปไตย ซ่ึงเป็นภารกิจของกองทัพ

อากาศท่ีสำาคัญ แม้ว่าปัจจุบันจะมีอยู่หลาย

แบบ แต่ถูกจำากัด และเครื่องบินท่ีมีขีดความ

สามารถบางเคร่ืองใช้งานมาเป็นเวลานาน

ถึง 41 ปี เฉล่ียท่ีมีอยู่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ

มาแล้วถึง 28 ปี มีความจำาเป็นจะต้องทยอย

ปลดประจำาการ เน่ืองจากไม่สามารถหาช้ิน

ส่วนอะไหล่เข้ามาทดแทนหรือซ่อมบำารุงไม่คุ้ม

ค่าจึงได้มีการปลดประจำาการไปต้ังแต่ปี2564

ทำาให้กองทัพอากาศมีเคร่ืองบินสกัดก้ันโจมตี

อยู่ในระดับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ

อาจจะเป็นความเส่ียงในเร่ืองการป้องกัน

ประเทศได้ กองทัพอากาศจึงมีความจำาเป็นท่ี

จะต้องจัดหาข้ึนมาทดแทน.
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3บทความ-ในประเทศ

ข้าสู่วันที่ 2 ของการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2566 

วงเงินกว่า 3.18 ล้านล้านบาท พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าฝ่ายรัฐบาล ชี้แจงในกรอบงบประมาณ 

วงเงินต่างๆ ที่จะนำาไปใช้พัฒนาในส่วนไหนบ้าง ทั้งในรายกระทรวง 

หน่วยงานต่างๆ พร้อมกับลุกขึ้นตอบข้อเสนอแนะ ห่วงใย ติติงจากฝ่าย

รัฐบาลเป็นระยะๆ  

ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลในพรรคพลัง

ประชารัฐลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุน

แนวทางการใช้งบประมาณของ

ฝ่ายรัฐบาลอย่างเป็นระยะ ขณะที่

ซีกฝ่ายค้าน นอกจากจะติติงการ

จัดสรรใช้งบประมาณอย่างไม่มี

ประสิทธิภาพ พร้อมกับตั้งธงจะ

โหวตคว่ำาในชั้นรับหลักการวาระ 

1 อย่างแน่นอน พร้อมกับงัดวาท

กรรม เสียดสี กระทบกระแทกไปยัง

ฝ่ายรัฐบาลและ พล.อ.ประยุทธ์ อยู่

เนืองๆ เช่นกัน             

ฝ่ายค้านยังยืนกรานไปใน

ทิศทางเดียวกันว่าจะไม่ยอมปล่อย

ผ่าน พร้อมใจกันโหวตคว่ำาในวันที่ลงมติ 2 มิ.ย.อย่างแน่นอน ขุนพลฝ่าย

ค้าน โดยเฉพาะในพรรคเพื่อไทย ต่างหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ากันอภิปราย

ถึงการจัดสรรงบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ  

หนึ่งในนักอภิปรายเพื่อไทย เดอะยุ-นายจิรายุ ห่วงทรัพย ์ส.ส.กทม. 

พรรคเพื่อไทย แม้จะยังไม่ได้ลุกขึ้นอภิปราย แต่ได้ฉายหนังตัวอย่าง ชวน

ให้แฟนๆ ติดตามการอภิปรายในวันที่ 1 มิ.ย. ตอนหนึ่งว่า 

“พรรคได้มอบหมายให้เกาะติดการใช้งบรายกระทรวง โดยพบว่า

หลายกระทรวงมีปลัดและอธิบดีที่เตรียมตัวจะเกษียณในเดือนกันยายน

นี้ จัดทำางบประมาณไว้หาเงินทอน 40-50% โดยวางแผนกับเอกชนเตรียม

รับงานชนิดสวาปามงาบงบ โดยเตรียมฟาดงบเพื่อตุนเสบียงไว้ไปลงเลือก

ตั้ง เป็นการใช้เงินประชาชนแบบไม่ลงทุน ใช้เงินหลวง ใช้ของหลวง โดย

เตรียมจะไปเล่นการเมืองอย่างน่าเกลียด....” 

เสี่ยยุแห่งคลองสามวาเปรยๆ ออกมา ไม่รู้ในวันอภิปรายจริงจะลง

ลึกในรายกระทรวง รายบุคคล เจาะจงลงไปชนิดที่ทำาให้ทั้งนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีบางกระทรวงนั่งไม่ติด ตามคำาขู่เหมือนช่วงฉายหนังตัวอย่าง

ให้เห็นก่อนหรือไม่ คงต้องรอติดตามกันต่อไป.   

ม้าไม้

ตุนเสบียงเลือกตั้ง

เ

เพื่อไทย ‘หมดสภาพ’

อซะว่า...ท่านอาจ หาเสียง มาซะจนเคย!!! คือการ

ประกาศจะสมัครเป็นผู้ว่าฯ กทม.มาก่อนล่วงหน้า 2 ปี

เน่ีย ย่อมมิใช่น้อยๆ ดังน้ัน...แม้ว่าได้มาแล้ว 1.3 ล้าน

เสียงอยู่ในมือ ได้เป็นว่าท่ีผู้ว่าฯ กทม. รอแค่ กกต. รับรองโดย

ไม่คิดจะง่ีเง่าอะไรมาก แต่ก็อย่างว่า...คนมันเคย!!! ท่ีไหน ยัง

มี เสียง ยังมีอะไรให้หา ให้เก็บเก่ียวมาใช้ประโยชน์ มันก็เลย

อดไม่ได้ท่ีจะต้องเร่เข้าไป แตะปลายนวม เอาไว้เล็กๆ-น้อยๆ...


ย่ิงมีอันต้องมาเจอกับ เสียง อย่างคุณน้อง คุณหลาน

หรือคุณเหลน รุ้ง ปนัสยา ซะอีกต่างหาก ผู้เคยร่วมทะลุฟ้า 

ทะลุแก๊สเคยร่วมประสานเสียงกับผู้ท่ีแดง-ไม่แดง...แต่ขอให้

แรงเข้าว่า อย่างคุณหลาน เพนกวิน หรือเด็กชาย พริษฐ์ ชิวา

ว่า หรือ ชิวารักษ์ อะไรประมาณน้ัน ไปจนคุณหลาน อานนท์ 

นำาภา ฯลฯ ท่ีต่างก็อยู่ภายใต้เครือข่ายของบรรดาพวกอาจารย์ 

พวกผู้เฒ่าประเภท แก่เพราะกินข้าว-เฒ่าเพราะอยู่นาน หรือ

เครือข่ายฝร่ังมังค่าเอาเลยก็ยังมี ฯลฯ มันเลยต้องถือเป็นเรื่อง

ปกติ-ธรรมดา หรือเรื่องของความเคยตัว เคยชิน ท่ี บุรุษผู้

กล้ามใหญ่ท่ีสุดในปฐพี อย่างคุณน้า ชัชชาติ ท่านเลยอยาก

ท่ีจะ โชว์กล้าม หรือ เบ่งกล้าม ในกรณี มาตรา 112 ท้ังท่ีไม่

ได้เก่ียวอะไรกับการลอกท่อ ขุดท่อ ของเมืองท่ีคนตกท่อ อย่าง 

กทม.เอาเลยแม้แต่น้อย...


ดังน้ัน...ไม่ว่าท่านจะคิดเห็นเป็นประการใดก็แล้วแต่ จะ

รอให้ ความแค้น มันเย็นๆ แล้วค่อยตักออกมาเสิร์ฟ หรือจะ 

ลูกผู้ชาย...แก้แค้นสิบปียังไม่สาย คงต้องถือเป็นเรื่องส่วนตัว 

เป็นทัศนะส่วนตัวของท่าน ไม่ได้เก่ียวอะไรกับนโยบาย 241 

ข้อ ท่ีบรรดาชาว กทม.จะต้องชักสะพานแหงนถ่อรอคอย ว่า

จะทำาได้-ทำาไม่ได้ ทำาให้ครบท้ัง 241 ข้อ หรือทำาซัก 2 ข้อ 4 

ข้อ หรือ 1 ข้อ แบบท่ีผู้นำาประเทศอย่าง นายกฯ บ๊ิกตู่ ของ

หมู่เฮา ก็เชื่อว่าตัวเองทำาอะไรต่อมิอะไรมาตลอด 7 ปี 8 ปี 

ไม่ใช่แค่ 2 ข้อ 3 ข้อ หรือแทบไม่มีอะไรเลยซักข้อ อย่างท่ีพวก

ปากหอย ปากปู ด่ากราดในโซเชียลมีเดีย ชนิดวันต่อวัน เลย

อาจอยากคิดจะทำาต่อไปอีก 4 ปี หรือเผลอๆ... ยุทธศาสตร์ 

20 ปี เอาเลยก็ไม่แน่!!!


อันน้ีน่ีแหละ...ท่ีคงต้องคอยจับตา ติดตามกันไปเป็นระ

ยะๆ สำาหรับบรรดาผู้ ท่ีได้ชื่อว่า นักการเมือง ท้ังหลาย ไม่ว่า

ประเภทท่ีเคยอาสาสมัครเป็น นักเลือกต้ัง มาโดยตลอด หรือ

ผู้ท่ีเคยเป็น นักการทหาร ก่อนท่ีจะแปรสภาพ แปลงสภาพมา

เป็นนักการเมือง ถือถุงกล้วย แบกกระเป๋ากล้วย ในภายหลัง

หรือไม่? เพียงใด? ก็ตามที ส่วนในเรื่องส่วนตัว ในทัศนคติ

ส่วนตัว ถ้าหากมันไม่ได้ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานอารมณ์-ความรู้สึก 

แบบ โกรธ-เกลียด-เคียดแค้น-อาฆาต-พยาบาท-ริษยาและ

ชิงชัง ซะเป็นหลัก แต่ยังพอท่ีจะฝึกหัด ฝึกปรือ พอเรียนรู้ถึง

ความสำาคัญของส่ิงท่ีเรียกว่า ความรู้-รัก-สามัคคี ความพร้อม

ท่ีจะอดทน อดกล้ัน ความมี ขันติธรรม หรือมี กาละ-เทศะ

ติดปลายนวมไว้เล็กๆ น้อยๆ ก็ต้องถือว่า...พอรับได้ หรือพอใช้

การได้ไปด้วยกันท้ังส้ิน!!!


เพราะโดย อำานาจ  หน้าท่ี และ ความรับผิดชอบ ไม่

ว่าจะในฐานะ ผู้นำาประเทศ หรือ ผู้ว่าฯ กทม. ตลอดไปจน

ใครต่อใครท่ีต้องมีส่ิงเหล่าน้ี หรือต้องแบกรับส่ิงเหล่าน้ีไว้บน

บ่า บนหลัง บนไหล่ ยังไงๆ...ย่อมหนีไม่พ้นท่ีต้อง แยกเรื่อง

ส่วนตัว หรือ ทัศนคติส่วนตัว ออกไปจาก การทำาหน้าท่ี หรือ

การปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีล้วนแล้วแต่มี ความรับผิดชอบ เป็นตัว

ควบคุม กำากับ ไปด้วยกันท้ังส้ิน เพราะถ้ามีแต่เพียง อำานาจ 

และ หน้าท่ี โดยปราศจาก ความรับผิดชอบ ใดๆ ซะอย่าง

แล้ว ไม่ว่าจะฝ่ายไหนต่อฝ่ายไหน   ไม่ว่าจะคิดเห็นในทาง

ส่วนตัว มีทัศนคติส่วนตัว ออกในรูปไหนต่อรูปไหนก็เถอะ 

สุดท้ายแล้ว...ย่อมเละเป็นข้ี เละเป็นโจ๊ก เละเป็นเต้าหู้ตกโต๊ะ 

ไปด้วยกันท้ังน้ัน...


ดังน้ัน...การท่ีท่านว่าท่ี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ท่านโดดมารับ

งานใหญ่ แบกงานใหญ่ กลายสภาพเป็น ผู้ว่าฯ กทม. ด้วย

จำานวนเสียงระดับ 1.3-1.4 ล้าน แบบชนิดแลนด์สไลด์ แอฝะ

ลานช์ กันเห็นๆ ถ้าหากท่านยังเอาแต่คิดจะ โชว์กล้าม ยัง

เอาแต่ หาเสียง เห็นอะไรท่ีเป็นสุ้ม-เป็นเสียง แล้วอดรนทน

ไม่ได้ ต้องออกัสซ่ัม หรือต้องเร่ไปโชว์กล้าม ไปห้ิวถุงแกง แบบ

ฉับพลัน-ทันที โดยอาจเผลอๆ หรืออาจลืมๆ ไปแล้วว่า ความ

รับผิดชอบ ในฐานะ ผู้ว่าฯ กทม. น้ันคืออะไรกันแน่??? ลืม

ไปแล้วว่าเคย สมรักษ์ คำาสิงห์ (โม้) อะไรต่อมิอะไรเอาไว้ถึง 

241 ข้อ อันน้ี...ไม่ว่าท่านจะรอๆ ให้ ความแค้น จับตัวเย็นๆ 

เป็นน้ำาแข็ง หรือเป็นเยลลีในตู้ฟรีซหรือไม่? อย่างไร? ก็ตามที 

แต่คงไม่น่าจะก่ีวัน ก่ีสัปดาห์ ก่ีเดือน หรือก่ีปีก็แล้วแต่ โอกาสท่ี

ท่านจะกลายสภาพเป็น บ๊ิกตู่  หรือกลายเป็นอะไรท่ี น่าเบื่อ...

ฉิบหาย ท้ังท่ีทำาอะไรต่อมิอะไรไม่รู้ก่ีร้อย ก่ีพันข้อ ตลอด 7 ปี-8 

ปี ย่อมมีความเป็นไปได้ไม่ต่างอะไรไปจากกันและกันน่ันแล...


คือพูดง่ายๆ ว่า...ไม่ว่าจะมาจาก การเลือกตั้ง แบบ

แลนด์สไลด์ แบบแอฝะลานช์ กันไปถึงขั้นไหนต่อขั้น

ไหน หรือมาจาก การแต่งตั้ง การสถาปนาตัวเองขึ้นเป็น

รัฏฐาธิปัตย์ หรือมาจากอะไรต่อมิอะไรก็ตามที แต่ทุกสิ่ง

ทุกอย่างย่อมตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ กฎเหล็ก หรือกฎแห่ง

อนิจจลักษณะ ด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งปวง อย่างที่ สมเด็จพระ

สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ปัจจุบัน ท่านได้สรุป

เอาไว้ต่อบรรดา นักการเมือง ทั้งหลายในทุกๆประเภทนั่น

แหละว่า... มีลาภ-เสื่อมลาภ...มียศ-เสื่อมยศ...มีอำานาจ-

เสื่อมอำานาจ อันล้วนแต่เป็น อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา ไม่อาจ

ยึดมั่น-ถือมั่น ไม่อาจเบ่งกล้าม โชว์กล้าม ไปโดยตลอดชั่วนิจ

นิรันดร์กาลได้เลย ด้วยเหตุนี้...การคิด การแสดงออก หรือ

การทำาอะไรต่อมิอะไรก็ตาม ไปตาม อำานาจ และ หน้าที่ โดย

มี ความรับผิดชอบ ในแต่ละขอบเขตเป็นพื้นฐาน ย่อมทำาให้

ไม่อาจคิดอะไร ทำาอะไร ตามความปรารถนาและต้องการ

ของ อัตตา หรือของ ตัวกูเอง ได้ โดยลำาพังล้วนๆ ไม่ว่าจะ

ยังแค้นตาแม้นหรือไม่ เพียงใดก็เถอะ ไม่งั้น...โอกาสกล้าม

เหี่ยว กล้ามหด กลายเป็นผู้พิการ ง่อยเปลี้ย เสียขา เป็นผู้

ที่น่าเบื่อไม่ต่างไปจากบรรดาผู้น่าเบื่อทั้งหลาย ย่อมมีความ

เป็นไปได้อยู่แล้วแน่ๆ...


ปิดท้ายด้วยวาทะวันน้ี...จาก Froude ... “The upward 

sweep of excellence is proportioned. With strictest ac-

curacy, to oblivion of the self which is ascending. - การ

ก้าวข้ึนสู่เบ้ืองสูงแห่งคุณธรรมและความดี ย่อมมีส่วนสมดุล

อย่างเคร่งครัดกับการลด-ละ-เลิก...อัตตา...ซ่ึงมักทวีข้ึนไป

ตามลำาดับ...”



อย่าถึงกับต้องไปถือสาหาความ

จิรายุ ห่วงทรัพย์

ถื

ว่า.........

ใครจะ “แพ้-ชนะ” ในศึกอภิปราย พ.ร.บ.งบประมาณ

ที่เริ่มแต่เมื่อวาน (๓๑ พ.ค.๖๕)

ไม่ยาก........

เหมือนดูผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.นั่นแหละ

ถ้าเปิดหีบปุ๊บ ผู้สมัครคนไหนคะแนน “นำาโด่ง” ใน

ทุกหน่วย-ทุกเขต แบบนั้น ก็ชัวร์ ได้ถึง ๙๐% ว่าคนนั้น 

“ชนะแหง”

อย่างคุณชัชชาตินั่นปะไร นำาโด่ง ก็โด่งจนจบถล่ม

ทลาย ตอนนี้ กกต.รับรองผล เป็น “ท่านผู้ว่าฯ กทม.” 

เต็มยศไปแล้ว!

เปิดหัวม้วนอภิปรายงบฯ ๓.๑๘ ล้านล้านบาท ของปี 

๒๕๖๖ ในสภาเมื่อวาน ก็บรรยากาศนั้น

แค่ไตเติลนำาเรื่อง......

“ชลน่าน ศรีแก้ว” หัวหน้าพรรค แต่บริวารใต้ใบบุญ 

“หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย” อีกที ที่ชื่ออุ๊งอิ๊ง

ก็นำาทีมค้าน “จอดไม่ต้องแจว” แล้ว!

บ่มิไก๊ ยิ่งกว่าขุดกรุหนังเก่ามายำาซะอีก ไม่ต่างตลก

มุกแป้ก เค้นวาทกรรมเสร่อๆ หวังเรียกเสียงซี้ดซ้าด แต่

ปรากฏว่า หมาคอกเดียวกันยังไม่หอนรับด้วยซ้ำา

“รัฐบาลหมดสภาพ”...“จัดงบประมาณแบบสิ้น

หวัง”...ส่อโกง...“ออกไปได้แล้ว”

น้ำาท่วมทุ่ง-ผักบุ้งโหรงเหรง!

“รัฐบาลประยุทธ์ ออก พ.ร.ก.เงินกู้ ใช้แก้ไขปัญหา

โควิด ๕ แสนล้านก้อนล่าสุด น่ากังวลว่า จะเป็นภาระลูก

หลาน 

ปัจจุบัน หนี้สาธารณะของประเทศอยู่ที่ ๘.๕ ล้านล้าน

บาท หากบวกหนี้ก้อนนี้เข้าไป จะเป็น ๙ ล้านล้านบาท และ

ต้องเป็นภาระงบประมาณที่ต้องใช้หนี้ทุกปี 

ยกตัวอย่าง ปีนี้ เงินงวดหนี้สาธารณะ ๒.๙ แสนล้าน

บาท เป็นเงินต้นแค่ ๑ แสนล้านบาท ดอกเบี้ย ๑.๙ แสน

ล้านบาท ซึ่งดอกเบี้ยท่วมเงินต้นเป็นสองเท่า 

ดังนั้น กว่าจะใช้หนี้ก้อนนี้เสร็จ อาจใช้เวลาไม่ต่ำา

กว่า ๑๐๐ปี” 

อุ๊ย...แสบ อภิปรายเรื่องสร้างหนี้! 

แต่คนแสบไม่ใช่ประยุทธ์หรอกนะ โน่น...สองพี่น้อง

สัมภเวสี อภิปรายทางนี้ แต่แสบจนครางอี๋อยู่ทางโน้น!!

ชลน่านเอ๊ย.....

เพราะกึ๋นมีเท่านี้นั่นแหละ เขาถึงอุปโลกน์ให้เป็น

หัวหน้าแต่ว่าส่งลูกสาวมาเป็น “ว่าที่นายกฯ”

ว่างๆ หัด “ส่องกระจก” ดูเงาตัวเองบ้างนะ!

ถามตรงๆ อภิปรายแบบนี้ กะถลกหนังประยุทธ์ 

หรือต้องการ “ขุดศพ” รัฐบาลยิ่งลักษณ์ มาให้ฝ่ายรัฐบาล 

บาท รัฐบาลชุดนี้ ตั้งงบประมาณชำาระหนี้ ไปแล้ว ๗.๘ แสน

ล้านบาท คงเหลือเงินต้นและดอกเบี้ยอีก ๓ แสนล้านบาท”

ชลน่านไม่แก้ตัวหรอก ถึงขั้นต้องแก้ผ้าไปเลย!

หรือจำาไม่ได้แล้วว่าโครงการจำานำาข้าว ตอนปี ๕๔ ที่

ขาดทุน+โกงกว่า ๙ แสนล้าน รัฐบาลประยุทธ์ต้องใช้หนี้แทน

ทุกวันนี้ คือรัฐบาลไหน ใครเป็นนายกฯ?

“ที่ควรจำากลับลืม” อย่างนี้แหละ .........

ถึงตาจะแลนด์สไลด์ หัวหน้าพรรคแทนที่จะได้ขึ้น                      

นายกฯ เขาจึงให้เป็นแค่คนยกชายกระโปรงนายกฯ ไง!

เพื่อให้ชลน่านจำาได้แม่น เผื่อจะไปอภิปรายเรื่องรัฐบาล

สร้างหนี้อีก ผมจะแยกที่มาของหนี้ให้จำาง่ายๆ ประมาณนี้

หนี้กว่า ๙ แสนล้าน แยกประเภทเป็น

-ใช้หนี้ชาวนา/ค่าข้าวเปลือกตามใบประทวน กว่า ๘.๘๔ 

แสนล้านบาท 

-ค่าบริหารโครงการขององค์การคลังสินค้า (อคส.) 

-องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 

-ค่าภาระดอกเบี้ย 

-ค่าเช่าคลังของเอกชนเก็บรักษาข้าว

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก ๘.๔ หมื่นล้านบาท 

-รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๙.๖๘ แสนล้านบาท 

หนี้ก้อนนี้ แยกเป็น ๒ ส่วน

ส่วนหนึ่ง เป็นหนี้ที่รัฐบาลต้องชดใช้ ธ.ก.ส.

อีกส่วน เป็นหนี้จากออกพันธบัตรรัฐบาลของ “สำานักงาน

บริหารหนี้สาธารณะ” (สบน.) 

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เจียดเงินงบประมาณชำาระหนี้ให้ ธ.ก.ส. 

รวม ๔๔๙,๖๖๙ ล้านบาท 

หนี้คงค้างปีการผลิต ๒๕๕๑/๕๒ - ๒๕๕๖/๕๗ (ณ ๓๑ 

ธ.ค.๖๓) วงเงินรวม ๒๓๑,๓๐๘ ล้านบาท 

สบน.ประมาณการ กว่าจะให้หนี้จำานำาข้าวยิ่งลักษณ์

ได้ต้องใช้เวลาอีก ๑๐ ปี (๒๕๖๕-๒๕๗๔) หรือปีละ ๒๓,๐๐๐ 

ล้านบาท!

ที่ฝ่ายค้านบอกว่า “กู้มาโกง” ก็ถูกต้อง แต่ต้องพูดให้

เต็มประโยคว่า

“ที่รัฐบาลประยุทธ์กู้นั้น ส่วนหนึ่ง กู้เพื่อนำามาใช้หนี้ 

“ต้น/ดอก” รายการ “โกงจำานำาข้าว” รัฐบาลเพื่อไทย สมัย 

นายกฯ ยิ่งลักษณ์”

เอ๊ะ “ชลน่าน” ก็เคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักษณ์

ด้วยมิใช่หรือ ทำาเป็นเลอะเลือนไปได้!

พูดถึงภาพรวมการอภิปรายเมื่อวาน เท่าที่ผมตามดู-ตาม

ฟัง ตอนบ่ายถึง ๖ โมงเย็น ต้องบอกว่า

รัฐบาลมา “ฟอร์มเหนือ” ชนิดผิดหู-ผิดตา!

โต้ทันควันทุกดอก-ตอกกลับทุกเม็ด ไล่ลงไปตั้งแต่ตัว             

นายกฯ จนถึง ส.ส.ทั้งของพลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ ภูมิใจ

ไทย

ก็อย่างที่บอกข้างต้น อภิปรายนัดนี้ เปิดหีบ รัฐบาลนำา

โด่ง ส่วนฝ่ายค้านมีแต่ราคาคุย เจ๊งตั้งแต่ชลน่านเปิดฟลอร์

ที่จะคว่ำารัฐบาล กลายเป็นฝ่ายค้าน ถูกฝ่ายรัฐบาลทิ่ม

นับ ๘ นับ ๙ ตั้งแต่ยกแรก!

เที่ยวนี้ โดยส่วนเฉลี่ย ส.ส.“หน้าใหม่” ทั้งฝ่ายรัฐบาล

และฝ่ายค้านหลายคน อภิปรายมีคุณภาพ มีเนื้อหา มีวุฒิ

ภาวะที่ค้าน ก็ค้านสร้างสรรค์ เช่น ส.ส.สุภาภรณ์ คงวุฒิ

ปัญญา ส.ส.สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ส.ส.คารม พล

พรกลาง ก้าวไกล เป็นต้น

ใหม่แต่หน้าเก่าในการอภิปราย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง 

พรรคประชาชาติ ปีแรกๆ เหมือนมวยใหม่ ยังไม่เคยเวที 

เรื่องอภิปรายมีเนื้อหา แต่ลีลาการนำาเสนอยังไม่ลื่น

ไหล แต่เมื่อวาน ลำาดับเรื่อง-ลำาดับประเด็น เป็นมวยเจน

เวทีขึ้นมาก

ฝ่ายรัฐบาล ส.ส.วีระกร คำาประกอบ พรรคพลังประชา

รัฐ ผมจำาแม่นแต่ลีลาคุณพ่อท่าน “สวัสดิ์ คำาประกอบ” ส่วน 

ส.ส.วีระกร ยอมรับ เคยฟัง แต่ไม่สะดุดหู-สะดุดตาเท่าไหร่

มาเมื่อวานนี้ เออ...เป็นคนละคนไปเลย เรียกว่า 

ส.ส.วีระกรอภิปราย “ขี่ม้าชมดอกไม้” เป็นรายสวนได้แบบมี

เนื้อหา สมภูมิ-สมภาวะ เป็น “มวยขึ้นชั้น” ของพรรคได้เลย

หน้าใหม่คือ “ส.ส.รงค์ บุญสวยขวัญ” พลังประชารัฐ 

ส.ส.แบรนด์ใต้ โดยเฉพาะนครศรีธรรมราช เรื่องฝีปากละ

ก็ ต้องยกให้เขา

กับ ส.ส.รงค์ ไม่แค่ฝีปาก แต่เน้ือหา ลีลา สร้างสรรค์ ไม่

มุ่งเอามันทางวาทะด่าทอ หยาบคายใส่กัน เหมือน ส.ส.เก่าๆ 

กะโหลกกะลา อย่าต้องให้เอ่ยชื่อ-เอ่ยพรรคเขาเลย

ส.ส.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ประชาธิปัตย์ ส.ส.สิริพงศ์ 

อังคสกุลเกียรติ ภูมิใจไทย ส.ส.ภาคิน สมมิตรธนกุล พลัง

ประชารัฐ เป็นต้น

เหล่านี้ เว้นจาก ส.ส.สิริพงศ์แล้ว นอกนั้น ยังไม่

ค่อยได้อภิปรายเต็มรูปแบบ ก็เมื่อวานนี้แหละ ได้แสดง

ภูมิ ส.ส.เต็มตัว 

จะชมรัฐบาลก็ชมในเรื่องสมควรชม ติติงก็ติติงใน

เรื่องควรติติงและเสนอแนะ ไม่ใช่กระแนะกระแหน หรือ

เชลียร์ โลมไปเรื่อย

สรุป ต้องบอกว่า เที่ยวนี้พรรครัฐบาล แข็งขัน-ขมัน

ขมีทำาหน้าที่ได้ดีผิดคาด 

ตรงข้ามฝ่ายค้าน เหมือนหมดกะจิต-กะใจ ยิ่งมวยแก่

พรรษา ลุกขึ้นก็ ด่าๆๆๆๆๆ สรรคำาข่วน จิก กัด ฟัด รัฐบาล 

ยังกะหมาคันเขี้ยว เจอรองเท้าก็ขย้ำาเคี้ยวดะ

แบบนี้ รัฐบาลไม่หมดสภาพหรอก

แลนด์สไลด์ “เพื่อไทย” นั่นแหละ หมดสภาพ!

บังสุกุลกระดูกกันแน่? 

แค่นายกฯ ลุกขึ้นมาชักผ้าบังสุกุล โดยขอใช้สิทธิถูก

พาดพิง ๒-๓ นาทีเท่านั้นแหละ

“เอ๋ง..เอ๋ง” ไปเลย!

“งบประมาณกว่าจะออกมาได้ ต้องให้สอดคล้องกัน 

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี ๕๔ โครงการจำานำาข้าว ขาดทุน ๙.๕ 

แสนล้านบาท 

รัฐบาลชุดนี้ ตั้งงบประมาณชำาระหนี้ ไปแล้ว ๗.๘ แสน

ล้านบาท คงเหลือเงินต้นและดอกเบี้ยอีก ๓ แสนล้านบาท 

เราต้องให้เบ็ดตกปลา และต้องให้ปลาไป ความต้องการ

ของประชาชนในพื้นที่ ไม่ใช่จะให้ใครก็ให้ ไม่เหมือนสมัยก่อน

บางคน ท่านพูดมา-ผมก็พูดไป ได้มีการประกาศไว้ว่า “ถ้าไม่

เลือกก็ไม่ให้”

ในเรื่องส่อโกงต่างๆ ก็ไปพิสูจน์กันในกระบวนการ

ยุติธรรม ถ้ามีหลักฐานก็ฟ้องร้องกันไป กรุณาย้อนกลับไปดู

ด้วยว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้น 

ในกระบวนการยุติธรรม มีติดคุก หนีคดีหรือไม่ ขอบคุณ

ครับท่านประธานครับ”

มั้ยล่ะ....?

ที่จะขุดจากงบประมาณมาเข่นรัฐบาลมีเยอะแยะ แต่นี่ 

ดันแหวกร่อง “แผลเก่า” ที่รัฐบาลเพื่อไทย “สมัยยิ่งลักษณ์” 

ทำาไว้ขึ้นมาให้นายกฯ เฉาะกลับ

อภิปรายฉะรัฐบาลเขาว่า........

“หนี้สาธารณะของประเทศอยู่ที่ ๘.๕ ล้านล้านบาท หาก

บวกหนี้ก้อนนี้เข้าไป จะเป็น ๙ ล้านล้านบาท ต้องเป็นภาระ

งบประมาณที่ต้องใช้หนี้ทุกปี 

กว่าจะใช้หนี้ก้อนนี้เสร็จ อาจใช้เวลาไม่ต่ำากว่า ๑๐๐ปี” 

ถูกนายกฯ ย้อนเกล็ดกลับว่า.....

“ตั้งแต่ปี ๕๔ โครงการจำานำาข้าว ขาดทุน ๙.๕ แสนล้าน

ดู



สวนกล้วยทางออกหรือทางตันของที่ดินรกร้าง?  
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4 บทความ

ทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด การประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงิน 3.18 

ล้านล้านบาท ในวาระที่ 1 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ชี้แจงว่า เป็นการดำาเนิน

นโยบายงบประมาณแบบขาดดุล กำาหนดรายได้สุทธิ  2.49 ล้าน

ล้านบาท เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 

6.95 แสนล้านบาท หนี้สาธารณะคง

คา้ง 9.95 ลา้นลา้นบาท คดิเปน็รอ้ยละ 

60.6 ของจดีพี ีจำาแนกตามยทุธศาสตร์

ได้ 6 ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับภาวะ

เศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นรายจ่ายประ 

จำา 2.39 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ 75.26 รายจ่ายลงทุน 6.95 แสน

ล้านบาท ร้อยละ 21.82 ส่วนรายจ่าย

งบกลางเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือ

จำาเป็น 9.59 หมื่นล้านบาท ก็เป็นการ

จัดตามแบบฉบับราชการที่งบกระจุก

อยูก่บัรายจา่ยประจำา และการกูช้ดเชยการขาดดลุ ทา่มกลางวกิฤต

ซ้อนวิกฤต...•

ทางด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ใน

ฐานะผู้นำาฝ่ายค้าน กล่าวยืนยันว่า ไม่สามารถที่จะรับหลักการของ

รา่ง พ.ร.บ.งบฯ ป ี66 ได ้เพราะถอืเปน็การทำาลายประเทศ พรอ้มกบั

เฉ่งนายกฯ เป็นชุดว่า รัฐบาลหมดสภาพ ขาดวิสัยทัศน์ บริหารด้วย

วาจา แก้ตัว โยนโทษให้คนอื่น ยังคงยึดมั่นในอำานาจนิยม โรคหลง

ตวัเอง หารายได้ไมเ่ปน็ยงัใชง้บประมาณไมเ่ปน็อกี และไดฝ้ากมรดก

หนี้ ไว ้ตัง้งบเอื้อประโยชน ์งบสอ่โกง เปน็การจัดงบแบบถกูเรยีกคา่

ไถจ่ากพรรครว่มรฐับาล ทำาให ้นายกฯ โตก้ลบัวา่ “โครงการตา่งๆ ที่

ลงพืน้ทีต่ามตา่งจงัหวดัเปน็ไปตามความจำาเปน็ของแตล่ะพืน้ที ่ซึง่ไม่

เหมอืนสมยักอ่นทีม่กีารพดูวา่ถา้ไมเ่ลอืกกไ็ม่ให ้สว่นทีก่ลา่วหาวา่จดั

งบประมาณส่อโกงนั้น ก็ขอให้ไปพิสูจน์ในชั้นกระบวนการยุติธรรม 

และขอให้ไปดูด้วยว่าที่ผ่านมามีติดคุก 

หนีคดีหรือไม่” แหม! ก็ถือว่าแลกกัน

คนละหมัด พอหอมปากหอมคอ...•

ขณะที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรค

ก้าวไกล อภิปรายว่า เป็นงบ ช้างป่วย

ที่ปรับตัวไม่ได้ รายได้ผันผวน ราย

จ่ายแข็งตัว การกู้จะหลุดกรอบ เพราะ

รายได้ 2.49 ล้านล้านบาท ไม่เพียง

พอต่อรายจ่าย จำาเป็นต้องกู้เพิ่มอีก 

6.95 แสนล้านบาท แต่ปัจจัยเสี่ยงการ

เก็บภาษีของเราถดถอยลง ในส่วนของเบี้ยหวัด บำาเหน็จบำานาญ

ข้าราชการกว่า 3 แสนล้านบาท ในปี 2580 จะมีข้าราชการเกษียณ 

1.2 ล้านคน และกล่าวด้วยว่า “งบภาคการเกษตร 5.7 หมื่นล้าน

บาท เป็นการชำาระหนี้ให้กับนโยบายประกันกับจำานำาข้าวย้อนหลัง

ไปถึงปี 2551” ก็ไม่รู้ว่า หน.พรรคก้าวไกลตั้งใจกระทบชิ่งไปถึง

พรรคเพื่อไทยหรือเปล่า เพราะ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สร้าง

ความเสียหายในโครงการจำานำาข้าวไว้ถึง 7.8 แสนล้านบาท ทำาให้

รัฐบาลนี้ต้องมาล้างหนี้..•  

แฟนคลับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ โล่งใจแล้ว เมื่อคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

และ ส.ก. 5 ราย โดยตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า 

ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ก่อนหน้านี้แฟน

คลบัชชัชาตโิวยวายวา่ทำาไมประกาศลา่ชา้ บา้งกโ็ยงไปถงึรฐับาล ซึง่ 

กกต.ชี้แจงว่า “การที่ไม่อาจประกาศผลการเลือกตั้งได้ทันทีที่ได้รับ

รายงานผลการนบัคะแนน เนื่องจากสำานกังาน กกต.ตอ้งดำาเนนิการ

ใหเ้ปน็ไป ตามมาตรา 17 แหง่ พ.ร.บ.การเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่

หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 เสียก่อนว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่าผล

การเลือกต้ังเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมหรือไม่  ในเมื่อมีการร้อง

เรียน กกต.ก็ต้องทำาตามกฎหมาย มิเช่นนั้น กกต.ก็จะทำาผิดเสียเอง 

จะเป็นนักประชาธิปไตย ถ้าไม่ยึดหลัก

กฎหมายก็ย้อนแย้งตัวเอง...•

วันที่ 1 มิ.ย.นี้ พ.ร.บ.คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ

กฎหมาย PDPA จะมีผลบังคับใช้

อย่างเป็นทางการ ทำาเอาประชาชน

ตื่นตระหนกกันใหญ่ ทั้งที่ความจริง

แล้วเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ในการ

คุ้มครองข้อมูลของประชาชน บรรดา

ร้านค้าหรือธุรกิจต่างๆ ที่เราไปทำา

ธรุกรรมดว้ย จะเอาขอ้มลูเราไปใช้ โดย

ไม่ได้รับการยินยอมไม่ได้ ต่อไปนี้หาก

บริษัทประกันโทร.มาชวนซื้อประกันต้องถามก่อนเลยว่าเอาเบอร์

มือถือเรามาจากไหน? ส่วนการถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอแล้วไปติด

บุคคลอื่นเข้ามาในภาพ แล้วไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ถ้าไม่ได้

ทำาให้บุคคลนั้นเสียหาย ไม่แสวงหากำาไร ก็ไม่มีความผิด เช่นเดียว

กับการติดกล้องวงจรปิด ถ้าไม่ได้เอาไปใช้ ในทางมิชอบก็ไม่ผิด

เช่นกัน สรุปแล้วดูที่เจตนาเป็นหลักว่าทำาให้บุคคลอื่นเสียหายหรือ

ไม่ ส่วนสื่อมวลชนก็ไม่ต้องกังวล เพราะ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับ

แก่บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำาการ

เกบ็รวบรวมไวเ้ฉพาะเพื่อกจิการสื่อมวลชน งานศลิปกรรมหรอืงาน

วรรณกรรม อันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพหรือ

เป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น...•

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

ไ

ในการจัดทำาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ รัฐบาลจะ

จัดสรรงบแต่ละด้านเพื่อให้หน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม นำา

ไปใช้ในแต่ละปี ซึ่งการอภิปรายจะพบว่า ส.ส.จะหยิบยกเรื่อง

การตั้งงบลงทุนไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ประเทศที่อยู่ในช่วง

ฟื้นฟูพัฒนาหลังโควิด ซึ่งงบลงทุนนั้นก็หมายถึง รายจ่ายที่จ่าย

ในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่

กำาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่น ไม่ใช่งบประจำาที่กำาหนดไว้เป็น

ส่วนมาก เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทนของส่วนราชการ.

งบลงทุน

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา 

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

แซมซาย

ห

ระเด็นเรื่องการใช้ที่ดินรกร้างในเขตใจกลางเมืองเพื่อ           

ไปปลูกกล้วยหรือทำาสวนเกษตรได้กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง 

เพราะภาครัฐจะจัดเก็บภาษีที่ดินรกร้างเต็มตามอัตราที่

กำาหนดไว้ ในกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.

2562 หลังจากที่ ได้ผ่อนผันให้จัดเก็บเพียงร้อยละ 10 ของอัตรา

เต็มในตลอดสองปีที่ผ่านมาที่มีวิกฤตโควิด-19 ซึ่งมีผลให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขาดรายได้ไปถึงปีละ 3 หมื่นล้านบาท

 ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ผ่าน

มา ก็มีผู้สมัครผู้ว่าฯ บางรายที่ ได้นำาประเด็นนี้ ไปอภิปรายติเตียน

เหล่านายทุนเจ้าของที่ดิน ที่ทำาการปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้างผืนใหญ่

ใจกลางเมืองเพื่อไปใช้ปลูกกล้วยหรือพืชผลอื่น ว่าเป็นความจงใจ

ที่จะอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงไม่เสียภาษีที่ดินตาม

จำานวนที่กฎหมายกำาหนด ทั้งๆ ที่นายทุนเหล่านี้ก็มีกำาลังทรัพย์ที่

จะจ่ายได้ ผลเสียที่ตามก็คือ ทำาให้กรุงเทพมหานครขาดรายได้ที่

จำาเป็นต่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาให้กับชาวกรุงเทพมหานคร

แต่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำาให้มีสวนกล้วยหรือสวนเกษตร

ใจกลางเมืองจำานวนมากก็คือ อัตราภาษีที่ดินรกร้างที่ตั้งไว้สูงมาก

เมื่อเปรียบเทียบกับภาษีที่ดินประเภทอื่น 

อัตราภาษีที่ดินรกร้างที่กำาหนดในกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จะมีเพดานภาษีสูงสุดอยู่ที่ 1.2% และจะปรับ

เพิ่มในอัตรา 0.3% ในทุก 3 ปี แต่อัตรารวมจะไม่เกิน 3%

 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราภาษีที่ดินเกษตรกรรมแล้วจะเห็น

ความแตกต่างได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเพดานภาษีสูงสุดในกรณี

นี้จะอยู่ที่ 0.15% เท่านั้น เพราะต้องช่วยลดภาระด้านภาษีให้กับ

เกษตรกรส่วนใหญ่  

 แล้วทำาไมจึงต้องมีการกำาหนดอัตราภาษีที่ดินรกร้างให้มี

ขนาดโดยเปรียบเทียบที่สูงกว่าอัตราภาษีของที่ดินประเภทอื่นค่อน

ข้างมาก

 คำาตอบก็อยู่ที่แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ที่มองว่า “ที่ดินรกร้าง” นั้นถือเป็นรูปแบบของ

การใช้ที่ดินอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และมีมูลเหตุมาจากการที่เหล่า

นายทุนที่ดินทั้งหลายต้องการจะกว้านซื้อที่ดินเปล่ามาเก็บไว้ โดยไม่ใช้

ทำาประโยชน์ เพียงเพื่อหวังเก็งกำาไร ดังนั้นนายทุนพวกนี้จึงควรต้อง

เสียภาษีที่ดินรกร้างในอัตราที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราภาษีสำาหรับ

ที่ดินประเภทอื่น

 ความเชื่อพื้นฐานเหล่านี้ถูกต้องจริงแท้แน่นอนหรือไม่ หรือเป็น

เพียงมายาคติเท่านั้น 

อันที่จริงแล้วยังมีคำาอธิบายอีกด้านหนึ่งในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่า 

เจ้าของที่ดินรกร้างอาจไม่ได้เก็บที่ดินไว้เพื่อการเก็งกำาไรในอนาคต แต่

เป็นเพราะว่าเจ้าของที่ดินต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนที่จะตามมาถ้า

รีบร้อนตัดสินใจเลือกใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นๆ ในตอนนี้เลย เพราะ

ที่ดินรกร้างเหล่านี้อาจมีทางเลือกอื่นในการใช้ประโยชน์ในอนาคตที่ดี

กว่าทางเลือกในปัจจุบันก็ได้

ดังนั้นการถือครองเป็นที่ดินรกร้างไว้ก่อนจึงไม่ใช่การเก็งกำาไร

จากราคาฟองสบู่ แต่เป็นการเก็บทางเลือกที่ดีกว่าในอนาคตไว้นั่นเอง 

ตัวอย่างเช่น เมื่อปลายปีที่แล้วมีข่าวว่าบริษัทพัฒนาที่ดินขนาด

ใหญ่แห่งหนึ่ง ประกาศที่จะใช้พื้นที่กลางกรุงสำาหรับการปลูกสวน                                                                          

ผักเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคนเมืองในบริเวณ

นั้น

แต่ถ้าเราตามไปดูข่าวย้อนหลังของกลุ่ม

นี้ก็จะพบว่า เป้าหมายที่แท้จริงของการใช้

ประโยชน์จากที่ดินนี้ก็คือ การสร้างตึกระฟ้า

ที่สูงที่สุดในประเทศไทยในอนาคต เขาจึง

ต้องการเก็บที่ดินนี้ ไว้เพื่อรอจนกว่าจะมั่นใจได้

ว่าที่ดินผืนนี้เหมาะสมที่จะใช้สร้างตึกที่สูงที่สุด

ได้ในอนาคต

ดังนั้นการเก็บที่ดินนี้ ไว้เพื่อทำาสวนผัก

ไปก่อนในตอนนี้ ก็เพราะเขายังต้องการรอ

ให้ ได้ข้อมูลที่ ใช้ ในการตัดสินใจให้มากกว่านี้ 

ทั้งนี้ก็เพื่อจะหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการแก้ ไข

ปรับเปลี่ยนที่สูงมากหากตัดสินใจผิดพลาดไป 

การเก็บที่ดินผืนนี้ ไว้ก่อนเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมจึงเป็น “การใช้

ประโยชน์ที่ดินที่มีประสิทธิภาพในเชิงพลวัต” อีกด้วย

กรณีนี้จึงไม่ใช่การเก็บที่ดินรกร้างไว้เพื่อหวังเก็งกำาไรจาก

ราคาฟองสบู่ในอนาคต การจัดเก็บภาษีที่ดินรกร้างที่สูงมาก จึง

เท่ากับเป็นการบีบบังคับให้เจ้าของที่ดินที่ยังไม่แน่ใจว่าจะสร้างตึก

สูงที่สุดในที่ดินนี้ ได้ ในตอนนี้ ต้องเลือกที่จะใช้ที่ดินแปลงนี้ ไปทำา

สวนผักกลางกรุงไปพลางๆ ก่อน (ซึ่งเป็นเรื่องที่กฎหมายได้เปิดช่อง

ไว้ให้ทำาได้) เพื่อเก็บที่ดินผืนนี้ ไว้และรอจนกว่าจะมีข้อมูลที่เพียง

พอแล้วจึงสร้างตึกสูงที่สุดบนที่ดินนี้ ได้นั่นเอง

แล้วทางออกที่เหมาะสมสำาหรับปัญหานี้คืออะไร

 ทางออกที่ถูกต้องในเชิงเศรษฐศาสตร์สำาหรับปัญหานี้ก็คือ 

การลดช่องว่างที่แตกต่างกันมากจนเกินไประหว่างอัตราภาษีที่ดิน

รกร้างกับอัตราภาษีที่ดินเกษตรกรรมให้เหลือน้อยลง จนถึงระดับ

ที่เป็นที่ยอมรับ รอมชอมกันได้สำาหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็ไม่ใช่

เรื่องง่าย

แต่จะขอยกตัวอย่างทางออกที่เป็นไปได้ ในทางปฏิบัติและ

ทางการเมือง ซึ่งก็คือข้อเสนอของท่านว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

คนใหม่ที่ได้นำาเสนอไว้ว่า ให้หันไปใช้มาตรการจูงใจเพื่อสร้างพื้นที่

สีเขียวแทนการปลูกกล้วย กล่าวคือ หาแรงจูงใจที่จะทำาให้เอกชน

นำาที่ดินรกร้างมาให้ทางกรุงเทพมหานครเช่าเพื่อใช้ทำาพื้นที่สีเขียว

ขนาดเล็กตามนโยบายสวน 15 นาที หรือ Pocket Park ทั่วกรุง 

เพื่อกระจายสวนสาธารณะที่ประชาชนจะเข้าถึงได้ด้วยการเดินใน

เวลา 15 นาที หรือ 800 เมตร 

ซึ่งการทำาพื้นที่สีเขียวนี้จะช่วยลดปัญหาอาชญากรรม ลด

ปัญหาอัคคีภัย และลดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม โดยเอกชนจะได้รับ

ประโยชน์ผ่านมาตรการการงดเว้นภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจ 

ทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครมีอำานาจในการจัดเก็บภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้างได้เองตามที่เห็นเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินกว่า

อัตราสูงสุดที่กฎหมายกำาหนดไว้

สรุปแล้ว ลำาพังการเก็บภาษีที่ดินรกร้างในอัตราสูงเพียง

อย่างเดียวไม่อาจช่วยลดจำานวนที่ดินรกร้างในเขตเมืองได้ และก็ไม่

ช่วยให้เก็บภาษีได้มากขึ้นตามที่วาดฝันกันไว้ด้วย แต่กลับจะทำาให้มี

สวนกล้วยผุดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองแทน 

ดังนั้นทางกรุงเทพมหานครจึงควรต้องคิดหาวิธีที่เป็นเสมือน

กุญแจที่จะใช้ไขทางออกของปัญหาแบบ win-win ให้ได้มากขึ้น 

ด้วยการประสานการทำางานร่วมกับภาคเอกชนและชาวบ้านต่อไป

นั่นเอง.

ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา 

กนิษฐา หลิน

กลุ่มนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

ลังจาก ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้ามาเป็นผู้ว่าราชการกรุง 

เทพมหานครอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพุธที่ 1 มิ.ย.นี้ ตาม

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

เมื่อ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา และมีข่าวว่าชัชชาติและทีมงานจะ

เดินทางเข้าศาลาว่าการ กทม. เสาชิงช้า ในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ ทำาให้หลัง

จากนี้จึงน่าติดตามจังหวะก้าวเดินทางการเมืองของ ดร.ชัชชาติ ใน

การ บริหารเมืองหลวง-กรุงเทพมหานคร ช่วง 4 ปีต่อจากนี้ 

เพราะแน่นอนว่า ด้วยกระแสฟีเวอร์ที่ชัชชาติได้รับเลือกตั้งมา

ด้วยคะแนนเสียง 1,386,215 คะแนน ช่วงแรกๆ โดยเฉพาะ 6 เดือน

แรกอาจจะเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียด ที่คน กทม.ที่เลือกชัชชาติและไม่

เลือกยังพร้อมจะให้ โอกาสผู้ว่าฯ กทม.ได้เรียนรู้ศึกษางานและปัญหา

ของ กทม.ที่มีมากมายไปสัก 6 เดือนก่อน

แม้บางคนอาจบอกว่าให้แค่ 3 เดือนพอ เพราะชัชชาติก่อนหน้า

นี้ก็ลุยหาเสียงลงพื้นที่ใน กทม. ก่อนการเลือกตั้งมาร่วมสองปี จึงน่าจะ

รู้ปัญหาหลักๆ ของ กทม.ทั้ง 50 เขตเกือบหมดแล้ว เข้าห้องทำางานที่

ศาลาว่าการ กทม.ก็น่าจะทำางานได้เลย ไม่ต้องเสียเวลามาเรียนรู้งาน

อะไรอีก 

อย่างไรก็ตาม ช่วงแรกๆ บรรดา FC แฟนคลับของชัชชาติคง

พร้อมใจกันเอาใจช่วยและสนับสนุนการทำางานของชัชชาติก่อน แต่

หากทำางานไปได้สัก 6 เดือนแล้วยังไม่มีผลงานอะไรเด่นๆ เป็นรูป

ธรรมที่จับต้องได้ โดยเฉพาะการผลักดันนโยบายที่ใช้ในการหาเสียง

ร่วม 200 นโยบาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู ่ ที่ยังไง 

6 เดือนแรกมันก็น่าจะมีนโยบายที่หาเสียงไว้บางส่วนถูกผลักดันออก

มาให้เห็น จับต้องได้ อีกทั้งปัญหาเดิมๆ ของ กทม. ก็เชื่อว่าคน กทม.

ต่างก็คาดหวังให้ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ต้องสะสางให้ดีขึ้น เช่น ปัญหาน้ำา

ท่วมหลังฝนตก ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาขยะตกค้าง การดูแล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยการติดตั้ง

กล้องซีซีทีวีเพิ่มขึ้นในพื้นที่ กทม. เป็นต้น 

ที่เชื่อเถอะว่าปัญหาเหล่านี้ คน กทม.ต้องเร่งและคาดหวังให้ชัช

ชาติเข้ามาดูแลและทำาให้ดีขึ้นโดยเร็ว เพราะหากผ่านไป 3 เดือนแล้ว 

ปัญหาหลายอย่างของ กทม.ยังไม่ได้รับการแก้ไข และนโยบายหลาย

เรื่องที่เคยหาเสียงไว้ ไม่มีความคืบหน้า รับรองว่าชัชชาติต้องโดน

วิจารณ์อย่างหนักและถูกตั้งคำาถามว่า เป็นของจริงหรือของปลอม, 

ทำางานเป็นไหม หรือดีแต่ โฆษณาหาเสียงสร้างภาพ

สำาหรับสิ่งที่ต้องติดตามต่อจากนี้หลังชัชชาติเข้าไปบริหารงาน 

กทม. และการที่ศาลาว่าการ กทม.จะมี ขั้วอำานาจใหม่ ทางการเมือง 

หลังหมดยุคผู้บริหาร กทม.และสภา กทม.ที่มาจากการลากตั้งในยุค 

คสช. แต่มาวันนี้ทั้งผู้ว่าฯ กทม.และสภา กทม.มาจากการเลือกตั้ง

ทั้งหมด จึงทำาให้ขั้วอำานาจใหม่ในศาลาว่าการ กทม.เกิดขึ้นแล้ว 

ทำาให้การเมือง-การบริหารงานใน กทม.มีจุดท่ีต้องติดตามอย่าง

น้อยๆ ก็ 3 เรื่องคือ 

1.การจัดทัพ-ฟอร์มทีมแบ็กอัปทีมงานการเมืองที่จะมาช่วยชัช

ชาติ-จุฬาฯ คอนเน็กชันพรึ่บศาลาว่าการ กทม. 

โดยเฉพาะตำาแหน่งหลัก รองผู้ว่าฯ กทม. ที่ตอนนี้มีความ

ชัดเจนบ้างแล้วในบางรายชื่อ เช่น จักกพันธุ์ ผิวงาม อดีตรองปลัด 

กทม. และอดีตรองผู้ว่าฯ กทม.ในสมัย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็น

ผู้ว่าฯ กทม. ที่ตอนยุค พล.ต.อ.อัศวิน ตัวจักกพันธุ์ลาออกเพราะไม่

ยอมเซ็นอนุมัติโครงการเตาเผาขยะหมื่นล้านที่หนองแขมและอ่อนนุช 

ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจาก ป.ป.ช. ที่พบว่าพอมีข่าวจักก

พันธุ์จะมาร่วมงานกับ ดร.ชัชชาติ ก็มีกระแสตอบรับในทางบวกจาก

ข้าราชการ กทม.จำานวนมาก เพราะมองว่าจักกพันธุ์เป็นข้าราชการ

มือสะอาดและทุ่มเททำางาน น่าจะเป็นมือทำางานคนสำาคัญของ ดร.ชัช

ชาติแน่นอน  

ส่วนรองผู้ว่าฯ กทม.อีกสามคนยังไม่ชัดเจนว่าจะมีใครบ้าง บาง                                                                                         

กระแสบอกว่าอาจมีช่ือ วิศณุ ทรัพย์สมพล อดีตรองอธิการบดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีคุ้นเคยกับชัชชาติเป็นอย่างดี จะเข้ามาเป็น

รองผู้ว่าฯ กทม.ด้วย ในฐานะ จุฬาฯ คอนเน็กชัน เพราะท้ังสองคนเคย

เป็นอาจารย์และผู้บริหารท่ีจุฬาฯ และอาจมีชื่อ ต่อศักด์ิ โชติมงคล อดีต 

ผอ.โรงงานยาสูบ รุ่นพ่ีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ของชัชชาติ มาเป็นทีม

งานคณะท่ีปรึกษาผู้ว่าฯ กทม.ให้อีกคน ส่วนจุฬาฯ คอนเน็กชันอีกคน                                  

ท่ีหลายคนบ่นเสียดาย เพราะเจ้าตัวไม่อยากลาออกจากงานเอกชน

ของครอบครัวมาเป็นรองผู้ว่าฯ กทม ดร.ยุ้ย-เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ 

กรรมการผู้จัดการบริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ รุ่นน้องคนสนิทและ             

มือขวาของชัชชาติ แม้จะไม่ได้มาเป็นรองผู้ว่าฯ กทม. แต่ก็จะช่วยงาน

เป็นทีมยุทธศาสตร์ผู้ว่าฯ กทม.เพื่อทำางานเป็นแบ็กอัปให้ข้างหลัง เป็นต้น 

โดยคาดกันว่าชัชชาติจะเปิดตัวทีมงานท้ังหมดในวันท่ี 1 มิ.ย. 

2.การจัดทัพชิงอำานาจในสภากรุงเทพมหานคร 

ซึ่งตอนนี้ทาง กกต.ได้รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุง 

เทพมหานคร หรือ ส.ก.แล้ว 45 คนจาก 50 คน ทำาให้ต้องติดตามกัน

ว่าสุดท้ายแล้วเพื่อไทยจะเสนอชื่อใครเป็น ประธานสภา กทม.

หลังตอนนี้มีข่าวว่ามีสองตัวเต็งในเพื่อไทยกำาลังลุ้นเก้าอี้ประ 

ธานสภา กทม.กันอยู่ คือ เนาวรัตน์ อยู่บำารุง ส.ก.หนองแขม 7 สมัย 

น้องชายเฉลิม อยู่บำารุง แกนนำาเพื่อไทย ที่หมายมั่นปั้นมือว่ารอบ

นี้ต้องการเป็นประธานสภา กทม.ให้ได้ ขณะที่มีข่าวว่าฝ่ายเจ๊แจ๋น                                                                       

พวงเพ็ชร ชุนละเอียด และวิชาญ มีนชัยนันท์ สองแกนนำาเพื่อไทย

สาย กทม.ต้องการดันวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ส.ก.มีนบุรี น้องวิชาญ เป็น

ประธานสภา กทม. 

ก็ต้องดูกันว่า บ้านใหญ่ริมคลองสายอยู่บำารุง กับ บ้านใหญ่

บางเขน วิภาวดีฯ 60 ของเจ๊แจ๋น ใครจะดันคนของตัวเองเข้าวินได้

เป็นประธานสภา กทม. 

3.การผลักดันนโยบายต่างๆ ที่หาเสียงไว้ รวมถึงการตัดสินใจ

ในเรื่องสำาคัญๆ หลังจากนี้

โดยเฉพาะโครงการที่ถูกจับตามองอย่าง รถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่

ชัชชาติเคยแสดงจุดยืนไว้ตอนหาเสียงว่าไม่เห็นด้วยกับการต่อสัญญา

สัมปทานให้กลุ่มบีทีเอสออกไปอีก 30 ปี 

ขณะเดียวกัน กทม.ในยุคชัชชาติกับงบประมาณก้อนใหญ่ ที่                                                                               

กทม.ได้รับการจัดสรรไว้ในร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 2566 ท่ีสภากำาลังพิจารณา

อยู่ พบว่าปี 2566 กทม.ได้งบทั้งสิ้น 22,284,292,200 โดยได้เพิ่มจาก

ปีที่แล้ว 2565 ที่ได้ 20,634,724,200 เท่ากับว่าชัชชาติจะมีเม็ดเงินงบ

ประมาณที่จะได้บริหารในมือแบบเต็มสตรีมตั้งแต่ 1 ต.ค.ปีนี้ร่วม สอง

หมื่นสองพันล้านบาท ไม่นับรวมกับงบท่ี กทม.จัดเก็บเองจากส่วนต่างๆ 

จึงน่าสนใจว่าการใช้งบประมาณของชัชชาติในการไปทำานโยบายต่างๆ 

ที่เคยหาเสียงไว้ จะเลือกนโยบายใดมาทำาก่อน และจะทำาได้สำาเร็จหรือ

ไม่ในช่วง 4 ปีต่อจากนี้ 

4 ปีบนเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.ของชัชชาติจะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบ 

ทำางานได้อย่างราบรื่น มีแต่เสียงชื่นชม หรือสุดท้ายคน กทม.จะพา

กันบ่นผิดหวังที่เลือกคนผิดมาบริหารเมืองหลวง บอกได้เลยว่าทุก

ย่างก้าวของชัชชาติจะถูกเอกซเรย์นับแต่บัดนี้. 

เปิดทีมรองผู้ว่าฯ-ชิงปธ.สภากทม.

จุฬาฯคอนเน็กชันพรึ่บเสาชิงช้า

‘ชัชชาติ’ไม่มีฮันนีมูนพีเรียด

ป



อฮาพอสมควร หลังท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ที่มีพลเอกประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประ 

ธาน เมื่อวันอังคาร เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

ให้นายอานนท์ แสนน่าน ดำารงตำาแหน่งประจำาสำานักเลขา 

ธิการนายกรัฐมนตรี

นายอานนท์เป็นอดีตประธานหมู่บ้านเส้ือแดง 4 ภาค 

ขณะที่ปัจจุบันเป็นประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันแห่ง

ประเทศไทย ที่กำาลังเดินหน้าขับเคลื่อนกับนายเสกสกล 

อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี ซึ่ง

เป็นอดีตคนเสื้อแดงเช่นเดียวกันอยู่

ถือเป็นอดีตคนเสื้อแดงตัวเอ้ เพราะเป็นผู้ริเริ่มก่อ

ตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงในหลายจังหวัด เพื่อทำาหน้าที่ปกป้อง

รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จนถูกฝ่ายความมั่นคง

จับตาในช่วงปี 2554

ก่อนเหตุการณ์รัฐ                             

ประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษ                                    

ภาคม 2557 เคยมีรูป

นายอานนท์ถ่ายคู่กับนาย

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก

รัฐมนตรี โดยมีรายงาน

ข่าวว่า นายทักษิณเป็นคน

เรียกไปพบที่ฮ่องกง เพื่อ

ให้นายอานนท์เคลื่อนไหว

ภาคมวลชนเอาไว้ เป็น

เกราะกำาบังนางสาวยิ่ง

ลักษณ์อีกชั้น

โดยหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้า

ยึดอำานาจ นายอานนท์เป็นหนึ่งคนที่ถูกเรียกมารายงาน

ตัว และถูกควบคุมตัวอยู่ถึง 13 วัน

ในช่วง คสช. นายอานนท์ยังคงเคลื่อนไหวอยู่บ้าง 

โดยส่วนใหญ่มักจะเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งโดย

เร็วที่สุด ก่อนจะหายไป พร้อมกับข่าวคราวความห่างเหิน

กับพรรคเพื่อไทย

หลังการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อปี 2562 นายอานนท์ได้

ออกไปจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และโครงการหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ก่อนจะกลับ

มามีความเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกครั้งกับนายเสกสกล

บทบาทในช่วงที่ผ่านมาของนายอานนท์คือ ปกป้อง

สถาบัน ปกป้องรัฐบาล เวลาแกนนำาคนเสื้อแดง ไม่ว่าจะ

เป็นนายจตุพร พรหมพันธุ์ หรือนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ออก

มาเคลื่อนไหว วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล นายอานนท์จะทำา

หน้าที่แฉพฤติกรรมในอดีตของแกนนำาคนเสื้อแดงทันที

ในช่วงที่นายเสกสกลลาออกจากตำาแหน่งแล้ว นาย

อานนท์ยังเคลื่อนไหวอยู่เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านเทิดไท้องค์

ราชันแห่งประเทศไทย ตามภาคต่างๆ ของประเทศ โดย

มีกิจกรรมต่อเนื่องแทบทุกวัน  

การเข้ามาอยู่ตรงน้ี ถูกจับตาว่าจะทำาหน้าท่ีองครักษ์

พิทักษ์นายกฯ ร่วมกับนายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี น้องชายของนาย

เสกสกล.

๑๐.พล.ต.จำาเนียร พงศ์ไพโรจน์ (พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๐๙)

๑๑.นายหยิบ ณ นคร (พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๑๑)  

๑๒.พล.อ.ครวญ สุทธานินทร์ (พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๒)  

๑๓.พล.ต.ต.ธารา ธาระวานิช (พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๑๔) 

๑๔.พล.ต.ต.สมชาย สุทธินนท์ (พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๖) 

๑๕.นายสุรใจ ศิรินุพงษ์ (พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๑๗)  

๑๖.นายถนอม โภคบุตร (พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๑๘)  

๑๗.นายสุรใจ ศิรินุพงษ์ (พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๒๐)  

๑๘.นายนฤทธิ์ ณ พัทลุง (พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๑)  

๑๙.นายสว่าง คงจันทร์ (พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๓) 

๒๐.พล.ต.ต.สถาพร วิมุตตานนท์ (พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๒๕)

๒๑.ร.ต.ละออ บุญสา (พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๗)  

๒๒.พล.ต.ท.ประกอบ วีระพันธ์ (พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๒๙)

๒๓.พล.ต.อ.มนัส ครุฑไชยันท์ (พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๖)

๒๔.พล.ต.ต.ดรุณ โสตถิพันธุ์ (พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๗) 

๒๕.พล.ต.ต.ดรุณ โสตถิพันธุ์ (พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๔)

๒๖.พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ (พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๖๕)  

๒๗.พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล (พ.ศ.๒๕๖๕-พ.ศ. .......) 

การประชุมใหญ่สามัญของสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ในปีนี้

มีสมาชิกทั้งในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดเข้าร่วม

ประชุมร่วม ๑,๐๐๐ คน โดยมีวาระพิเศษคือ การเลือกนายก

สมาคมฯ คนใหม่แทน พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ ซึ่งดำารง

ตำาแหน่งมาครบ ๒๐ ปีพอดี โดยปีนี้ท่านขอสละสิทธิ์ในการ

เข้าคัดเลือกนายกสมาคมฯ โดยได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้ท่าน

อายุ ๘๐ กว่าปีแล้ว ต้องการให้บุคคลอื่นขึ้นดำารงตำาแหน่ง

นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ บ้าง ซึ่งในการนี้ท่านได้เสนอชื่อ 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.ซึ่งเป็นชาวจังหวัด

สงขลาขึ้นดำารงตำาแหน่งแทน ซึ่งผลการลงคะแนนก็เป็นไป

ตามคาด พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกอย่าง

เป็นเอกฉันท์

การลงจากตำาแหน่งนายกสมาคมชาวปักษ์ ใต้ฯ ของ 

พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ ในครั้งนี้ท่านได้มอบของขวัญสำาคัญ

ให้กับสมาชิก ๒ อย่างดังนี้ คือ

๑.องค์พระโพธิสัตว์ จตุคามรามเทพ รุ่นรวยทั่วหล้า-

5บทความ

กว่าจะต้องหลับยาวซะแล้ว...

ฟังอภิปรายงบประมาณในสภาคราวน้ี ก็เพลิน

ดีนะครับ แม้จะมีตัวเลขลอยมาเยอะไปหมด แต่บาง

ช่วงบางตอน ถึงกับตาสว่าง

เรื่องของเรื่องคือ หนนี้ฝ่ายค้านกะจะสอยรัฐบาลให้ได้ 

ฉะน้ันการปะทะคารมจึงเกิดเป็นระยะๆ เร่ิมต้นมาก็เลือด

สาดกันแล้ว

ตามข่าวรายงานว่า คู่ระหว่าง “ชลน่าน ศรีแก้ว” กับ 

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา” ประเดิมมาแทบจะรู้ผลแพ้ชนะ

กันเลยทีเดียว

ก็เพราะใช้ โวหารมากกว่าตัวเลข ถึงได้พาคนแดนไกล

ซวยไปด้วย 

ประกบวาทะ “ชลน่าน-ประยุทธ์” ได้เห็นลีลาที่แตกต่าง

ลองดูนะครับ... 

หลัง “ลุงตู่” เสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี ๒๕๖๖ ต่อ

สภาเสร็จ ถึงคิว “ชลน่าน” ร่ายต่อ เพราะเป็นผู้นำาฝ่ายค้านใน

รัฐสภา 

ทำาการบ้านน้อยไปหรือเปล่าไม่ทราบได้ หรือตั้งหน้าตั้ง

ตาล้มรัฐบาลมากเกินไป จากที่ต้องชำาแหละเนื้องบประมาณ 

กลับอภิปรายประเด็นการเมืองเป็นหลัก

“...จากรัฐบาลที่หมดสภาพ จัดงบแบบสิ้นหวัง ส่อโกง 

ส่อเอาไปเอื้อประโยชน์ เราจึงรับงบประมาณฉบับนี้ ไม่ได้ ให้

มันตกไปพร้อมกับรัฐบาลครับ เราจะได้เปลี่ยนรัฐบาลกันใหม่ 

พี่น้องประชาชนจะได้มีความสุข 

สรุปสุดท้ายนะครับ ถ้างบประมาณฉบับนี้ ไม่ผ่านวาระ

รับหลักการ ท่านคือผู้คืนความสุขให้กับประชาชน...” 

“ชลน่าน” ยังไม่ทันได้หย่อนก้น “ลุงตู่” ลุกขึ้นชูมือขอใช้

สิทธิชี้แจง

“...ไม่เหมือนสมัยก่อนบางคน ท่านพูดมา ผมก็พูดไป ได้

มีการประกาศไว้ว่าถ้าไม่เลือกก็ไม่ให้ ในเรื่องส่อโกงต่างๆ ก็ไป

พิสูจน์กันในกระบวนการยุติธรรม ถ้ามีหลักฐานก็ฟ้องร้องกัน

ไป 

กรุณาย้อนกลับไปดูด้วยว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้น ในกระ 

บวนการยุติธรรม มีติดคุก หนีคดีหรือไม่ ขอบคุณครับท่านประ 

ธานครับ...”

ตามล้างตามเช็ด

ครับ...ดูไปมันก็แค่ปะทะคารมกันธรรมดา ไม่มีเนื้อหาสาระ

เก่ียวกับงบประมาณแผ่นดิน แต่น่ีแหละครับส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในการ 

เมืองไทย

คำาพูดของนักการเมือง เมื่อเป็นเรื่องอัปยศ มันจะถูกจดจำา

ไปนานแสนนาน

ในอดีตเราเคยมีนายกรัฐมนตรีประกาศสร้างความแตกแยก

ของคนในชาติ ด้วยการช่วยคนที่เลือกตัวเองก่อน 

ส่วนที่ไม่เลือกเอาไว้ทีหลัง 

ปี ๒๕๔๘ “ทักษิณ ชินวัตร” พูดกับชาวบ้านที่หอประชุมโรง 

เรียนบรรพตพิทยาคม อำาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

“...ผมตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม จังหวัดไหนมอบความไว้

วางใจให้เราต้องดูแลเป็นพิเศษ แต่เราต้องดูแลคนทั้งประเทศด้วย 

แต่เวลาจำากัด ต้องเอาเวลาไปจังหวัดท่ีเราได้รับความไว้วางใจมาก

เป็นพิเศษ 

จังหวัดที่ไว้วางใจเราน้อยต้องเอาไว้ทีหลัง ไม่ใช่ไม่ไป คิว

ต้องเรียงอย่างนี้ ผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมา เปิดเผย สื่อมวลชน

อยู่ต้องเปิดเผย ไม่มีความลับสำาหรับผม 

วันนี้คิดกับประชาชนอย่างไร ก็อยากเห็นคนทั้งประเทศไม่                                                                  

ว่าอยู่ท่ีไหน เลือกหรือไม่เลือกผม ก็อยากให้ทุกคนหายจน แต่เนื่อง 

จากเวลาจำากัดก็ต้องไล่ลำาดับกันไป แต่เจ้าหน้าที่ก็ทำาเหมือนกัน

หมดทั่วประเทศ...”

น่ากลัวตรงที่ “ทักษิณ” บอกว่าพูดตรงไปตรงมา เปิดเผย

ก็แสดงว่า “ทักษิณ” เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองคิดถูกหมด

แม้กระท่ังเรื่องการเลือกให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีเลือก

พรรคไทยรักไทยก่อน ส่วนใครที่ไม่เลือกเอาไว้ทีหลัง 

นี่คือทัศนคติของผู้นำาประเทศที่พาประเทศเข้าสู่ความขัด

แย้ง

เป็นเครื่องยืนยันว่า ความวิบัติทางการเมืองมันเริ่มมาจาก

นักการเมืองที่เล่นการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และพวก

พ้อง 

ครับ...แม้จะเป็นเรื่องในอดีต แต่เป็นตราบาปท่ีติดมาถึงพรรค

เพื่อไทย และจะติดไปจนตาย ไม่มีทางสลัดพ้น

สังคมจดจำาว่า พรรคการเมืองของตระกูลชินวัตร สร้าง

ความแตกแยกในหมู่ประชาชน ก่อนเกิดรัฐประหาร ๒๙ กันยายน 

๒๕๔๙ ด้วยซ้ำา

เราเข้าสู่ยุคนักการเมืองคอร์รัปชันครองเมือง หลายคนติด

คุก หลายคนหนีไปต่างประเทศ “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” ก็อยู่ในก๊วนนี้ 

มาวันนี้ฝ่ายค้านสับ “ลุงตู่” ในสภาว่าจัดงบไม่ตรงเป้า จัด

งบหวังการเลือกตั้งเป็นเป้าหลัก หากปล่อยให้บริหารประเทศต่อ 

ประชาชนจะลำาบาก   

พูดจาลอยไปลอยมา ไม่มีตัวเลขประกอบ ทั้งที่เป้าหมาย

การจัดงบประมาณมีความชัดเจน ส่วนหน่ึงก็คือต้ังงบประมาณตาม

ล้างตามเช็ดอาจมที่รัฐบาลระบอบทักษิณทิ้งเรี่ยราดเอาไว้ 

ที่ฝ่ายค้านด่า “ลุงตู่” ว่าจัดงบเพื่อการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะ

มีขึ้นในปีสองปีนี้ มุมหนึ่งก็น่าจะจริงครับ แต่เป็นความจริงที่ไม่

เหมือนความจริงของพรรคเพื่อไทย 

ที่ “ลุงตู่” ชี้แจงก็ตามนี้ครับ

“...ตั้งแต่ปี ๕๔ โครงการจำานำาข้าวขาดทุน ๙.๕ แสนล้าน

บาท รัฐบาลชุดนี้ตั้งงบประมาณชำาระหนี้ ไปแล้ว ๗.๘ แสนล้าน

บาท คงเหลือเงินต้นและดอกเบี้ยอีก ๓ แสนล้านบาท 

ย้ำาว่าเราต้องให้เบ็ดตกปลา และต้องให้ปลาไปด้วย เพื่อให้

ประชาชนอยู่ได้ อยู่รอดปลอดภัย...”

ถ้าบอกว่ารัฐบาลตั้งงบเพื่อโกง นี่ก็คือหลักฐานยืนยันว่า แท้ 

จริงแล้วรัฐบาลนี้ต้องรับผิดชอบแทนรัฐบาลขี้โกง  

ฉะน้ันเลือกต้ังคราวหน้าก็ดูเอาไว้นะครับว่า รัฐบาลประยุทธ์

ต้องตั้งงบประมาณตามล้างตามเช็ดผลงานชิ้นโบดำาของรัฐบาลยิ่ง

ลักษณ์ 

เดี๋ยวจะหาว่าอะไรๆ ก็ “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์”

งั้นไปดูคำาอภิปรายร่างงบประมาณแผ่นดินของ “พิธา 

ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล 

“...๗๐% ของงบประมาณ ๓.๑๘ ล้านล้านบาท หมดไป

กับอดีต เหลือใช้จริงไม่ถึง ๑ ล้านล้านบาท หรือ ๓๐% ที่จะนำา

มาฟื้นฟูประเทศ สร้างความหวังให้ประชาชน ถือว่าเป็นปัญหา 

แต่ยังสามารถทำาให้ประชาชนมีความหวังได้ ด้วยการใช้                                                                             

งบอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ ยุติธรรม แต่พอดูราย

ละเอียดปรากฏว่างบภาคการเกษตร ๕.๗ หมื่นล้านบาท เป็น  

การชำาระหนี้ให้กับนโยบายประกันกับจำานำาข้าวย้อนหลังไปถึง

ปี ๒๕๕๑...”

ก็เสียดายนิดหนึ่ง “พิธา” พูดไม่ครบ จำานำาข้าวที่สร้าง

ความเสียหายหนักคือช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 

แต่ก็ไม่เป็นไร แค่นี้ก็เพียงพอที่จะยืนยันว่า งบประมาณ

แผ่นดินที่ควรจะนำาไปใช้พัฒนาประเทศกลับต้องมาหมดไปกับ

การตามชดใช้ความผิดให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยในอดีต

คำาอภิปรายของ “พิธา” ยังมีประเด็นที่น่าสนใจ และควร

รับฟัง นั่นคือ งบประมาณแผ่นดินของเราหมดไปกับงบประจำา 

เช่น เงินเดือนข้าราชการ เงินบำานาญ 

ที่น่าสนใจเพราะ ในสังคมผู้สูงอายุนั้น งบประมาณแผ่น

ดินท่ีเป็นงบประจำาจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เพราะคนในวัยเกษียณเพ่ิม

ขึ้นเรื่อยๆ 

ขณะที่งบลงทุนหดไปเรื่อยๆ เช่นกัน

เรื่องนี้จึงต้องหาทางออก อาจถึงขั้นต้องปฏิรูประบบราช 

การ ลดจำานวนข้าราชการลง

นี่คือโจทย์ ไม่ว่านักการเมืองฝ่ายไหนต้องเข้ามาช่วยกัน

แก้ปัญหา แทนท่ีจะใช้โวหารเขย่าเก้าอ้ีเพราะอยากมีอำานาจกัน 

แต่ที่แน่ๆ ก่อนนี้พรรคระบอบทักษิณได้เป็นรัฐบาลต่อ

เนื่องกันหลายปี กลับไม่มีแนวคิดลดขนาดระบบราชการลง 

ครับ...นั่งฟังสภาคุยกันเรื่องงบประมาณ มันก็เหมือนไฟ 

ฉายส่องให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องพัฒนาในหลายส่วนอีกเยอะ

ฉะนั้นนักการเมืองที่ได้อำานาจไปแล้ว ไม่ควรใช้อำานาจ

ในทางฉ้อฉล ก่อปัญหากับงบประมาณแผ่นดิน เหมือนพรรค

เพื่อไทยเคยทำา

สุดท้ายต้องมาตั้งงบประมาณชดใช้เป็นแสนๆ ล้านบาท.

ผู้ตื่นเช้าตรู่

อรุณสวัสดิ์ ชัชชาติ ตื่นตีสี่

ผู้ตื่นนอนตอนนี้มิง่ายหนอ

เวลาตื่นผู้มีธรรมนำาถักทอ

ผู้นอนพอตื่นเช้าตรู่ผู้เจริญ

ฟังFM90.5ตีหนึ่งถึงตีห้า

เติมสติผลิปัญญามิช้าเนิ่น

ฟังกันทุกถิ่นแถวฟังแล้วเดิน

เชื้อเชิญ ชัชชาติ มิตรญาติฟัง

สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา “สมาคม

ชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์” ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคาร

ชั้น ๒ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี

วัฒนา กรุงเทพฯ ได้จัดให้มี “การประชุมใหญ่สามัญประจำา

ปี ๒๕๖๕” ขึ้น ผมในฐานะสมาชิกผู้หนึ่งก็ได้เข้าร่วมประชุม

ในครั้งนี้ด้วย

สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ถือกำาเนิดขึ้นมาเมื่อวันที่ ๓ กัน 

ยายน ๒๔๗๕ โดยพี่น้องชาวปักษ์ใต้ที่พำานักอยู่ในกรุงเทพฯ 

ขณะนั้นจำานวน ๘๐ คนได้ประชุมร่วมกันที่ร้านกาแฟตึกแถว

หน้าวัดประยุรวงศาวาส เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

(ฝั่งธนบุรี) ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางประสาน

ความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในหมู่

พี่น้องชาวปักษ์ใต้ และเพื่อดำาเนินกิจการกุศลสาธารณะอื่นๆ 

สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ได้ดำาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์

ดังกล่าวสืบทอดมานานร่วม ๖๗ ปี มีผลงานเจริญก้าวหน้า

เป็นที่ประจักษ์ทั่วไป

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๗ “สมาคมชาว

ปักษ์ใต้ฯ” ในสมัย “พล.ต.ท.ดรุณ โสตถิพันธุ์” เป็นนายก

สมาคมฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก “พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” โปรดเกล้าโปรดกระ 

หม่อมให้สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่ง

นำาความปลาบปลื้มใจและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น

ล้นพ้น (ข้อมูลจากหนังสือการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ๒๕๖๕ 

สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันอาทิตย์ที่ ๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕)

หากนับเนื่องจากวันที่ ๓ กันยายน ๒๔๗๕ จนถึง

ปัจจุบัน สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ก็ได้ตั้งมาแล้วเป็นเวลา ๙๐ ปี 

โดยมีนายกสมาคมฯ มาแล้วจำานวน ๒๗ คน ดังนี้

๑.พ.ต.หลวงอภิบาลภูวนารถ (พ.ศ.๒๔๗๕-๒๔๗๖) 

๒.พระยาวิชิตสรไกร (พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๘๒) 

๓.ร.ต.ถัด รัตนพันธ์ (พ.ศ.๒๔๘๓-๒๔๘๗) 

๔.นายถัด พรหมมาณพ (พ.ศ.๒๔๘๘-๒๔๙๑) 

๕.นพ.บุญส่ง เลขะกุล (พ.ศ.๒๔๙๒-๒๔๙๓) 

๖.พล.ต.หลวงวีรวัฒนโยธิน (พ.ศ.๒๔๙๓-๒๔๙๗) 

๗.นายประดิถ พรหมภัตติ์ (พ.ศ.๒๔๙๘-๒๕๐๐) 

๘.ร.ต.ท.สุริยน ไรวา (พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๐๒) 

๙.นายประดิถ พรหมภัตติ์ (พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๐๗) 

ให้รางวัลเด็กแรมโบ้

มหามงคล ซึ่งจัดสร้างโดยสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ เป็นรุ่นพิเศษ เน้ือว่าน โดยท่าน พล.ต.อ.สุนทร ซ้าย

ขวัญ ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๐ โดยได้ผ่านการปลุกเสกจาก

บรรดาเกจิอาจารย์มาแล้วเป็นอย่างดี

๒.หนังสือเรื่อง “ปรัชญาแผ่นดิน ๒๖ สิงหาคม 

๒๕๒๕” ซ่ึงหนังสือเล่มน้ีเป็นการรวบรวมปรัชญาในด้านต่างๆ 

คือ ปรัชญาประมุขบริหารราชการ, ปรัชญาการปกครอง, 

ปรัชญาสังคม, อภิปรัชญา, ปรัชญาชีวิต และบทสรุป ซึ่งความ

สำาคัญของหนังสือเล่มนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงหลักคิด วัตร                                                                        

ปฏิบัติ และวิธีการครองตนของ ฯพณฯ ประธานองคมนตรี

และรัฐบุรุษ “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ได้เป็นอย่างดี

ซ่ึงท้ังองค์พระโพธิสัตว์ จตุคามรามเทพ (รุ่นพิเศษ) และ

หนังสือปรัชญาแผ่นดิน ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ ผมได้ส่งมาให้

คุณอัตถ์เพื่อนำาไปบูชาและเอาไว้อ่านด้วยแล้วในวันนี้

อนึ่ง หนังสือ “ปรัชญาแผ่นดิน ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๕” 

เล่มนี้จัดพิมพ์ โดย นายสุรพล เลอวิศิษฎ์ สนับสนุนการจัด                                                                          

พิมพ์ โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ สถาบันพัฒนาคุณ 

ภาพวิชาการ (สว.)

ขอแสดงความนับถือ

สมโชค พลรักษ์ 

 

ช่วงหลังมานี่ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ เป็นนายพล

ตำารวจทั้งนั้นเลยครับ แสดงว่าคนใต้เป็นตำารวจกันเยอะ 

อ่านรายชื่อทั้งหมดผมสะดุดที่ คุณสุรใจ ศิรินุพงษ์ จำา

ได้ขึ้นใจ เป็น ส.ส.สงขลา ๒ สมัย ๒ พรรค สนามเลือกตั้ง

ภาคใต้สมัยโน้นไม่ง่ายครับ ย้ายพรรคแล้วจะกลับมาได้อีก ปี 

๒๕๒๙ เป็น ส.ส.สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ปี ๒๕๓๕ ย้ายไป

อยู่กับพ่อใหญ่จิ๋ว ที่พรรคความหวังใหม่ ก็สอบได้อีก พรรคไม่

เกี่ยว สอบได้เพราะตัวบุคคลจริงๆ.

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

 สักวาแยงกี้ผู้ยิ่งใหญ่         

เข้าชอนไชปั่นป่วนพาฉิบหาย

 ทิ้งพี่เวียดทิ้งอัฟกากระจัดกระจาย 

ตัวหนีตายทิ้งประชาให้ฆ่าฟัน

 อีกซีเรียอิรักต้องพินาศ  

ยังมิอาจสงบระงับยังคับขัน

 ยูเครนยับเยินไปเพื่อใครกัน    

คงมีวันแยงกี้ล้มจมจบเอยฯ

   ป.ปฏัก

นึ

ฮื

อานนท์ แสนน่าน



แบงก์พร้อมปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA

ตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

หรือ PDPA (Personal Data Protection Act B.E.2562) 

มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ ซึ่งมีบท                                                                          

บาทสำาคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตร 

ฐานให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลในการเก็บข้อมูล รวบรวบ

ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น สมาคมธนาคารไทย สมาคม

สถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารสมาชิก เคารพสิทธิ

ความเป็นส่วนตัว และให้ความสำาคัญกับการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ของลูกค้าทุกคน พร้อม

ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย PDPA เพื่อความ

ปลอดภัยในการใช้บริการธนาคาร 

ธ.ก.ส.เปิดขายสลากแสนล้าน

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า 

ธ.ก.ส.เปิดรับฝาก ‘สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 

7’ จำานวน 1,000 ล้านหน่วย หน่วยละ 100 บาท รวม

วงเงิน 100,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี เพื่อเป็นการตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าผู้ถือสลากออมทรัพย์ที่จะ

ครบกำาหนดไถ่ถอน และเป็นทางเลือกสำาหรับการออมเงิน

ที่ได้รับดอกเบี้ยไม่เสียภาษี โดยวงเงินรับฝากสูงสุด รายละ

ไม่เกิน 5,000,000 บาท แบ่งการเปิดรับฝากเป็น 2 ช่วง 

ได้แก่ ช่วงที่ 1 เปิดรับฝากวันที่ 17 มิ.ย.2565 วงเงินรับ

ฝาก 78,000 ล้านบาท และช่วงที่ 2 เปิดรับฝากวันที่ 19 

ก.ย.2565 วงเงินรับฝาก 22,000 ล้านบาท 

LH Bank รุกสินเชื่อบุคคลผ่าดิจิทัล

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

หรือ LH Bank เปิดเผยว่า ปัจจุบันแนวโน้มการปล่อยสิน

เชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ (Digital Lending) มีทิศทางการ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่ออำานวยความสะดวกให้กับ

ลูกค้า ทางบริษัทจะเดินหน้าขยายฐานลูกค้าสินเชื่อบุคคล

ผ่านช่องทางดิจิทัล โดยจับมือบริษัท แอสเซนด์ นาโน 

จำากัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม TrueMoney Wallet เพื่อ

เพิ่มโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อบุคคลได้

ง่ายยิ่งขึ้น

CP ผนึก สสว. หนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธาน

กรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ เปิดเผยว่า ธุรกิจค้า

ปลีกในเครือซีพีทั้งสามแบรนด์ ได้ขยายความร่วมมือ

ไปยังสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (สสว.) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

และเกษตรกรไทยทั่วประเทศ สามารถนำาเสนอสินค้าทุก

ประเภททั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค เพื่อจัดจำาหน่ายใน

เซเว่น อีเลฟเว่น, แม็คโคร, โลตัส และช่องทางออนไลน์

ต่างๆ ในเครือข่ายของซีพีเพิ่มขึ้น รวมถึงสนับสนุน                   

ผู้ประกอบการไทยผ่านแพลตฟอร์มแห่งโอกาส เปิด                  

เวทีจับคู่ธุรกิจ SME Online Business Matching                                                  

ครั้งที่ 2

WPH ฟุ้งผลงานปีนี้ โต 10% นิวไฮต่อเนื่อง

นายเชน เหล่าสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง หรือ WPH เผยแนว

โน้มธุรกิจใน Q2/65 ว่าสัญญาณดีต่อเนื่อง เป็นผลจาก

การเปิดประเทศ ส่งผลให้ลูกค้าต่างชาติมาใช้บริการเพิ่ม                                                                           

ขึ้น และเปิดเรียนตามปกติจึงทำาให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้น

โดยเฉพาะต่างชาติ ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ขณะเดียวกันจำานวนผู้ใช้บริการเด็กเพ่ิมสูงกว่าปกติเพราะ

มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปริมาณผู้ป่วยจึงเพิ่ม

ขึ้น รวมถึงสถานการณ์ราคายางและปาล์มสูงขึ้นทำาให้

เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น หันมาใช้บริการโรงพยาบาล

เอกชนอย่างคึกคัก ดังนั้นมั่นใจผลงานปี 65 เติบโตระดับ 

5-10% แตะนิวไฮต่อเนื่อง.
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6 เศรษฐกิจ

ปลื้มเศรษฐกิจเม.ย.ฟื้นไม่หยุด
ธปท.จับตา‘ท่องเที่ยว-ค่าครองชีพ’พุ่ง
ไทยโพสต์ • ‘ธปท.’ แจงภาพรวมเศรษฐกิจไทยเดือน เม.ย.2565 ยังฟื้นตัว

ต่อเนื่อง รับขาดดุลบัญชีเดินสะพัดพุ่ง 3.4 พันล้านดอลลาร์ หนักสุดรอบ 9 

ปี ‘กรุงศรี’ ห่วงส่งออกชะลอเซ่นพิษสงคราม

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ 

ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหาร

การสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ภาพ

รวมเศรษฐกิจไทยในเดือน เม.ย.

2565 ยังปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน

หน้า โดยบริโภคภาคเอกชนที่ปรับ

ตัวดีขึ้น สอดคล้องกับความกังวล

ต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 

สายพันธุ์ โอมิครอนที่ลดลง ขณะ

ที่การลงทุนภาคเอกชนก็ปรับตัวดี

ขึ้นตามหมวดก่อสร้าง ส่วนการส่ง

ออกสินค้าขยายตัวที่ 6.6% จาก

เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ายังขยายตัวได้ 

ขณะที่การนำาเข้าขยายตัว 19.1%

ทั้งนี้ ดุลบัญชีเดินสะพัด

ในเดือน เม.ย.2565 ที่มียอดขาด

ดุล 3.4 พันล้านดอลลาร์ เป็นการ

ขาดดุลมากสุดในรอบ 9 ปี นับ

ตั้งแต่ เม.ย.2556 เป็นผลมาจาก

การเกินดุลการค้าที่ลดลงในเดือน 

เม.ย.2565 จากผลของการส่งออก

ทองคำาที่ลดลง และเดือนนี้ ไม่ได้

เป็นช่วงฤดูกาลส่งออก อีกทั้งมีช่วง

วันหยุดยาว รวมทั้งตัวเลขการขาด

ดุลบริการที่มากขึ้น ตามการส่งกลับ

เงินปันผลและกำาไรของบริษัทต่าง

ชาติในไทย

“แนวโน้มเศรษฐกิจไทยใน                                                   

เดือน พ.ค.2565 กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจมีแนวโน้มทยอยปรับตัวดี

ขึ้น จากความกังวลต่อการระบาด

ของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ โอ

มิครอนที่ลดลง รวมทั้งการทยอย

เปิดประเทศ โดยยังต้องติดตาม

สถานการณ์การปรับเพิ่มขึ้นของ

ต้นทุนและราคาสินค้า, ปัญหาการ

ขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิต และการ

ฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและ

ภาคบริการ” นางสาวชญาวดีกล่าว

สำาหรับปัจจัยที่ต้องจับตาใน

ช่วงครึ่งหลังของปี 2565 คือ การ

ฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งถือ

เป็นปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้เศรษฐกิจ

ไทยกลับมาสู่ระดับที่คาดการณ์ ไว้                                        

และปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้

ชิด คือ การเมือง แต่หากดูจาก

ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ปัจจัยการ 

เมืองจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก 

แต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่าง

ใกล้ชิดต่อไป รวมถึงปัญหาค่าครอง

ชีพ ปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง 

โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน 

(กนง.) จะมีการประชุมในสัปดาห์

หน้าเพื่อพิจารณาความเสี่ยงดัง

กล่าวที่จะมีผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ

ไทยในปีนี้

ด้าน วิจัยกรุงศรี ประเมิน

แนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือ

ของปียังคงได้รับแรงกดดันจาก

เศรษฐกิจและการค้าโลกที่ชะลอ

ลง โดยองค์การการค้าโลก (WTO) 

ปรับลดคาดการณ์ปริมาณการค้า

โลกในปีนี้เหลือ 3% จากเดิม 4.7% 

เนื่องจากความไม่แน่นอนของความ                                                   

ขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน และมีสัญ 

ญาณชะลอตัวของการส่งออกใน

หลายประเทศในเอเชีย จึงอาจส่ง

ผลให้การส่งออกของไทยในระยะถัด

ไปมีแนวโน้มชะลอลงจากที่เติบโต

ได้ 13.7% ในช่วง 4 เดือนแรกของ

ปี แต่ทั้งปี 2565 คาดว่ามูลค่าส่ง

ออกจะยังเติบโตได้ประมาณ 6%.

ชญาวดี ชัยอนันต์

18

‘สิงห์เอสเตท’ผุดโปรเจ็กต์บ้านหรูลุยแนวราบ
ไทยโพสต์ • นายณัฐวุฒิ มัธยม

จันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ธุรกิจพักอาศัย บมจ.สิงห์ เอสเตท 

หรือ S เปิดเผยว่า บริษัทยังคงเดิน

หน้าพัฒนาโครงการใหม่ เพื่อสอด

รับกับความต้องการของผู้บริโภคใน

ยุคปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยเทรนด์

ของโครงการอสังหาฯ แนวราบได้

รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนจาก

ตัวเลขที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องของ

โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และ

ทาวน์เฮาส์ บริษัทจึงได้วางแผน

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ใหม่ ให้มีความ

หลากหลายยิ่งขึ้น ตอบสนองความ

ต้องการบ้านแนวราบที่เพิ่มมากขึ้น

โดยในช่วง 5 ปีต่อจากนี้                                         

บริษัทมีแผนสร้างโครงการรวม

มูลค่า 52,000 ล้านบาท วางสัดส่วน

บ้านแนวราบต่อคอนโดมิเนียมที่ ไว้ 

75% ต่อ 25% เน้นทำาเลศักยภาพ 

ประกอบด้วย โครงการตั้งแต่ระดับ 

10-100 ล้านบาท ใน 3 เซ็กเมนต์ 

ซึ่งพร้อมเปิดตัวภายในปีนี้ 1 โครง 

การ มูลค่า 2,900 ล้านบาท และ

จะทยอยเปิดตัวอย่างต่อเนื่องปีละ

ประมาณ 3,000-14,000 ล้านบาท 

โดยคาดว่าธุรกิจที่พักอาศัยจะสร้าง

รายได้รวมต่อปีสูงกว่า 10,000 ล้าน

บาทในปี 2569

อย่างไรก็ดี ในปีนี้จะเปิด

ตัวโครงการศิรนินทร์ เรสซิเดน

เซส มูลค่ารวม 2,900 ล้านในเดือน

กันยายน โดยโครงการตั้งอยู่ในซอย

พัฒนาการ 32 ซึ่งเป็นรูปแบบบ้าน

เดี่ยว 2 ชั้น จำานวนเพียง 32 หลัง

เท่านั้น.

ไทยโพสต์ • ‘กบข.’ กาง 10 

แผน ครอบคลุม 3 ภารกิจปั้น

ผลงานปี 2565 ปักหมุดเน้น

ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน

ยั่งยืนในระยะยาว พร้อมโชว์

ผลงานปี 2564 โกยกำาไรทะลัก 

4.4 หมื่นล้านบาท

นางศรีกัญญา ยาทิพย์ 

เลขาธิการคณะกรรมการกอง  

ทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ 

(กบข.) เปิดเผยว่า แผนการ

ดำาเนินงานของ กบข.ในปี 2565 

ได้กำาหนดแผนยุทธศาสตร์ ไว้ 

10 แผน ครอบคลุมภารกิจ 3 

ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านลงทุน 

เป้าหมายเพื่ อสร้างผลตอบ 

แทนยั่งยืนในระยะยาว 2.ด้าน 

สมาชิก เป้าหมาย ทวีค่าเงิน                                     

ออม ผูกพัน กบข. และ 3.ด้าน 

องค์กร เป้าหมายผูกพันองค์กร 

ทุ่มเทเพื่อสมาชิก

สำาหรับผลการดำาเนิน

งานในปี 2564 มีสินทรัพย์สุทธิ 

1.13 ล้านล้านบาท มีกำาไรหรือ

ผลประโยชน์สุทธิจำานวน 4.4 

หมื่นล้านบาท โดยผลตอบแทน

แผนหลัก หลังหักค่าใช้จ่ายอยู่

ที่ 5.83% ซึ่ง กบข.สามารถ

ดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม

แผนงานได้ทั้งหมด พร้อมทั้ง

เพิ่มแผนการลงทุนใหม่สำาหรับ

สมาชิก เพื่อเพิ่มทางเลือกใน                                  

การบริหารเงินออมและกระ 

จายความเสี่ยงผ่านการลงทุนที่

หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง                                              

เป็นผู้นำาในการประกาศเจตนา 

รมณ์ Sustainable Thailand 

2021 เพื่อขับเคลื่อนสถาบัน

การลงทุนและการธนาคารไทย

สู่ความยั่งยืน

นอกจากนี้ กบข.ยังได้

ผลักดันการแก้ไขกฎหมายเพื่อ

มุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทวีค่าเงิน

ออมของสมาชิก พัฒนาระบบ

การให้ความรู้แก่สมาชิกและ

การสื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่าน

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส่งผลให้มี

จำานวนสมาชิกใช้บริการของ 

กบข.เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนกว่า 

70%

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 30 

พ.ค. กบข.ได้จัดงานประชุม

ใหญ่ผู้แทนสมาชิกผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรายงานผล

การดำาเนินงาน ฐานะการเงิน

และการรับจ่ายเงินของกองทุน

ในปี 2564 แนวทางการดำาเนิน

งานในปี 2565 ตลอดจนรับฟัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ของผู้แทนสมาชิก.

‘กบข.’โชว์64กำาไรแจ่ม

ปักธงปั้นผลงานโตต่อ!

ORเปิดแผนดันอุตฯอีวี

ขยายลงทุน-ให้บริการ
ไทยโพสต์ • OR กางแผนดัน

อุตสาหกรรมอีวี หวังใช้ในการ

เดินทางและการขนส่ง เดินหน้า                                     

พัฒนาเทคโนโลยีและบริการ

ต่างๆ พร้อมข้ึนแท่นเป็นผู้ลงทุน-

ผู้ให้บริการ และผู้ขับเคลื่อน เพื่อ

รองรบัการใชง้านอยา่งครบวงจร

นางสาวจิราพร ขาวสวัสด์ิ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก 

จำากัด (มหาชน) (โออาร์) เปิด

เผยว่า จากแนวโน้มการใช้พลัง                                            

งานในการเดินทางและการขนส่ง

ในปัจจุบันที่รถไฟฟ้า (อีวี) เริ่ม

ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค

มากขึ้น และหนึ่งในพันธกิจของ 

OR คือ การสร้าง Seamless 

Mobility โดยมุ่งตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคและภาค

ธุรกิจไม่ว่าจะต้องการพลังงาน

ชนิดใดสำาหรับการเดินทาง รวม

ถึงมุ่งให้การเปลี่ยนผ่านการใช้

พลังงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ

โดย OR ได้เริ่มเตรียม

ความพร้อมเรื่องสถานีชาร์จรถ                                                 

EV มาตั้งแต่ปลายปี 2561 เพื่อ

ทดสอบและเรียนรู้พฤติกรรมผู้

บริโภค และเรียนรู้ระบบโครง 

สร้างพื้นฐาน จนทำาให้ปัจจุบัน

มีสถานีชาร์จ EV Station PluZ 

เป็นจำานวนทั้งสิ้น 107 แห่งทั้ง

ในและนอกสถานีบริการ PTT 

Station (ณ 31 มี.ค.2565) และ

มีเป้าหมายที่จะขยายให้ครบ 

450 แห่งภายในปี 2565 และ 

7,000 แห่งภายในปี 2573 (ค.ศ.

2030) โดยผู้ใช้รถ EV สามารถ

ดาวน์ โหลดแอปพลิเคชัน EV 

Station PluZ เพื่อความสะดวก

ในการค้นหาสถานีชาร์จรถยนต์

ไฟฟ้า EV Station PluZ จอง

เข้าใช้บริการ ชำาระเงินออนไลน์ 

และตรวจสอบประวัติการใช้

งานได้ใน App เดียว

นอกจากนี้ในอนาคตอัน

ใกล้ ศูนย์บริการยานยนต์ FIT 

Auto จะสามารถให้บริการซ่อม

รถ EV ได้ โดย OR จะร่วมมือ

กับค่ายรถยนต์ต่างๆ ที่ทยอย

เปิดตัวเข้ามาทำาตลาด EV ใน

ประเทศไทย รวมถึงได้เปิด 

“ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

FIT Auto” เพื่อพัฒนาทักษะ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำา

ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto 

และเชื่อมโยงการให้บริการไป

บนดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อสร้าง

ให้เกิดประสบการณ์ที่ดีสำาหรับ

ผู้บริโภค.

ขายดีไม่มีหยุด สำาหรับโครงการของ บมจ.เบล็ส แอส

เสท กรุ๊ป หรือ BLESS ที่บริหารงานโดย CEO ชัยวัฒน์ 

โกวิทจินดาชัย ล่าสุดได้ยินมาว่า...โครงการ Blessity Park 

สุขุมวิท-บางปู ฮอตสุดๆ ขายดิบขายดี ก็เพราะบรรยากาศ

โครงการสอดรับกับการใช้ชีวิต...ให้สุข

ยิ่งกว่า พร้อมเตรียมเสนอขายหุ้น IPO 

เร็วๆ นี้ ...•

เป็นบริษัทอสังหาฯ ที่กำาลังอยู่

ในช่วงเติบโต สำาหรับ A5 หรือ บมจ.

แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป หลังประกาศผล

ประกอบการทำารายได้ไตรมาส 1/2565 

นิวไฮกว่า 322 ล้านบาท ล่าสุด ‘ศุภ

โชค ปัญจทรัพย์’ ซีอีโอหนุ่มไฟแรง 

เดินหน้าหาที่ดินแปลงใหม่ใน กทม.โซน

ตะวันออกแถบปริมณฑล เนื้อที่ตั้งแต่ 

8-50 ไร่ ...•

แฟนพันธุ์แท้ของ บมจ.ไทยวา 

หรือ TWPC ต้องรีบสะสมหุ้นติดพอร์ต

กันไว้ เพราะแนวโน้มผลงาน Q2/2565 

ส่งสัญญาณสดใสโดดเด่น จากยอดส่งออกแป้งมันสำาปะหลัง

ดีมานด์ล้นทะลัก อีกทั้งราคาขายสินค้าแป้งมันสำาปะหลังยังพุ่ง

กระฉูด บิ๊กบอส “โฮ เรน ฮวา” ฝากบอกว่า บัดนาวเตรียมจับ

มือกับพันธมิตร เปิดออฟฟิศรุกขยายไปในตลาดด้านเทคโนโลยี

อาหาร-เกษตร-ชีวภาพที่สหรัฐอเมริกาภายในปีนี้ ...•

ด้าน บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ หรือ WFX ผู้ดำาเนินธุรกิจผลิต

และจำาหน่ายเส้นด้ายยางยืด หลังโชว์ผลงานไตรมาส 1/65 

กำาไรพุ่งทะลักกว่า 177.19% ล่าสุดมีเรื่องดีๆ ให้ได้ชื่นใจกัน

อีก เพราะจะได้เข้าไปคำานวณในดัชนี FTSE Micro Cap ซึ่ง

เป็นดัชนีที่นักลงทุนสถาบันและต่างชาติใช้อ้างอิงให้น้ำาหนัก

ในการลงทุน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.2565 ...•

เมื่อ ยุทธ ชินสุภัคกุล บิ๊กบอสของ บมจ.อีสเทอร์น 

พาวเวอร์ กรุ๊ป หรือ EP แย้มว่าสนใจที่จะเข้าไปศึกษาแผน

ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ สปป.ลาว เพื่อผลิต

ไฟฟ้าขาย ...เสือปืนไวอย่างป๋าพูดปุ๊บไม่รอช้า ส่งหัวหน้า

ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปประชุมร่วมกับบริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว 

(มหาชน) ในทันที แถมแว่วๆ ว่า...มีโอกาสได้ลุ้นกันว่าจะ

เป็นหนึ่งในรายใหญ่ในดงกังหันลมทั้ง 2 

ประเทศเป็นแน่ ...•

“จอมทรัพย์ โลจายะ” บิ๊กบอส 

บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น 

หรือ SUPER ใส่เกียร์เดินหน้าเต็ม

สูบ... ลุยโครงการซื้อขายไฟฟ้าแบบ 

Private PPA ที่ลงนามสัญญาความร่วม

มือพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์

แบบติดตั้งบนหลังคา กับมหาวิทยาลัย

มหิดล ศาลายา ขนาดกำาลังการผลิตติด

ตั้ง 14 MW ได้เริ่มทยอยก่อสร้างติดตั้ง

แล้ว คาดแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน หรือ 

มิ.ย.-พ.ย.65 นี้ ...•

ปิดท้ายด้วย ปนัดดา ขจรศิลป์ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.แอล.

พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ หรือ LPN ช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้า 

เปิดตัวแคมเปญ “ล็อค! เงินผ่อน จ่ายน้อย ผ่อนคงที่นาน 

6 ปี” ผ่อนเพียงล้านละ 3,500 บาท/เดือน และยังจะได้รับ 

ล็อค! ค่าใช้จ่าย ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน* ค่าส่วนกลางสูงสุด 6 

ปี และล็อค! ค่าครองชีพ ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์* อีก

ด้วย เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย.นี้ ...•

ประเมินราคาหุ้นที่แท้จริงก่อนที่จะเข้าไปซื้อลงทุน คงจะมีแต่การเก็ง

กำาไรที่เน้นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลัก ตลาดจึงต้องผันผวนต่อ

ไป เพราะดัชนียิ่งสูงขึ้นนักลงทุนก็ยิ่งขยาดและกลัว คงต้องแยกคิด

พิจารณาไตร่ตรองกันให้ดีๆ แล้วจะได้คำาตอบว่าควรลงทุนอย่างไรจึง

จะมีความเสี่ยงต่ำา

สภาพตลาดปัจจุบันหากดูตัวเลขดัชนีตลาดจะพบว่ามีการค่อยๆ 

ขยับปรับตัวสูงขึ้น ก็เป็นไปอย่างที่กล่าวมาว่าตลาด Side Way Up แต่

หากมองในช่วงเวลาสั้นๆ ก็คงจะคิดว่าตลาดยัง Side Way หรือแกว่ง

ตัวในลักษณะย่ำาอยู่กับที่ กรณีอย่างนี้ทำาให้นักลงทุนระยะสั้นๆ จะไม่

กล้าถือลงทุน เพราะคิดว่าจะไม่ได้อะไร แต่นักเก็งกำาไรรายใหญ่ยัง

คงเล่นเก็งกำาไรไปเรื่อยๆ ในลักษณะทอดแห 

แม้จะได้ปลาตัวเล็กตัวน้อยก็คงคิดว่าดีกว่า

อยู่เฉยๆ ไม่ทำาอะไร การเก็งกำาไรทำาให้ตลาด

มีบรรยากาศและมีสีสัน แต่นักเก็งกำาไรที่

ตามเกมไม่ทัน ผิดจังหวะในการลงทุนก็ต้อง

ยอมรับกับการขาดทุนไป เป็นเรื่องธรรมดา

ของการเก็งกำาไร มองตลาดยังคงน่าลุ้นน่า

ลงทุน เพราะแม้หุ้นหลายตัวมีราคาสูงขึ้น 

แต่เมื่อไปดูผลประกอบการของธุรกิจก็มีผล

กำาไรที่ดีขึ้น จ่ายเงินปันผลได้ในระดับที่ยัง

คุ้มค่ากับการลงทุนมาก ยิ่งหุ้นมีราคาต่ำากว่า

มูลค่าแท้จริงมากๆ ก็ยิ่งน่าลุ้นและลงทุน 

ตลาดยังมีสัญญาณในทางบวก หากมองออก

ก็คงจะตัดสินใจเลือกลงทุนได้ ที่สำาคัญคือ

ต้องเลือกหาจังหวะที่ดีในการลงทุนด้วย โดย

วอลุ่มหนา ตลาดคึก ต่างชาติยังลุย

ส่งท้าย 5 เดือนแรกพบว่านักลงทุนต่างชาติลุยซื้อหุ้นไป

แล้วมากถึง 142,016.85 ล้านบาท โดยวานนี้ (31 พ.ค.65) นัก

ลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ซื้อในตลาดแต่เพียงผู้เดียว ซื้อไปมากถึง 

5,807.20 ล้านบาท ด้วยพลังการซื้อที่แน่นหนาทำาให้ดัชนีตลาด

บวกขึ้นไป 9.80 จุด เป็นการดันปิดตลาดในระดับสูงสุดของวัน 

และที่สำาคัญคือหนุนให้ตลาดมีวอลุ่มการเทรดหนาตามากถึงระดับ 

97,262.99 ล้านบาท คงต้องพูดว่าการที่ตลาดขึ้นมาในรอบนี้เป็น

แรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติจริงๆ ในขณะที่นักลงทุนยังคงคิด

เหมือนกันและมีความรู้สึกเหมือนกัน ที่ว่าตลาดยิ่งสูงก็ยิ่งหนาว 

จึงเกิดความกลัวความสูงและความหนาว แต่นักลงทุนต่างชาติ

กลับคุ้นกับความสูงและหนาวมาดี เพราะส่วนมากมีที่อยู่ในภูมิ

อากาศที่หนาวอยู่แล้ว นั่นเป็นการวัดด้วยอารมณ์ความรู้สึก แต่ใน

ความเป็นจริงคงไม่มีนักลงทุนคนไหนหรือกลุ่มไหนที่จะไม่คิดและ

97,262.99

31/5/65

1,663.41
+9.80

นักลงทุนสถาบัน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 4,882.45 5,563.54 -681.0
 5,395.45 5,775.85 -380.39
 65,947.81 60,140.61 +5,807.20
 21,037.28 25,782.99 -4,745.72

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.73 34.46
ยูโร 36.10 37.20
ปอนดสเตอรลิง 42.26 43.74
เยน (100 เยน) 26.20 27.21
หยวนจีน 4.82 5.21
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,900 30,000
ทองรูปพรรณ 29,364 30,500
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

เฉพาะจังหวะที่ตลาดปรับฐานหรืออ่อนตัวลง

ส่วนกลุ่มหุ้นที่ยังน่ามอง ในกลุ่มพลังงานยังน่ามองที่ ETC, 

GPSC และ CKP กลุ่มธุรกิจอสังหาฯ เมื่อมีการเปิดประเทศ 

เศรษฐกิจโตย่อมดีกับธุรกิจมากขึ้น จึงน่ามองที่ PLAT, SPALI และ 

U กลุ่มการแพทย์ โรคระบาดยังอยู่ธุรกิจนี้ยังโต มีผลประกอบการ

ดี จึงน่ามองที่ CHG, RAM และ WPH กลุ่มขนส่งยังเป็นธุรกิจที่

มีอนาคตสดใสมาก โตวันโตคืน น่ามองที่ JWD, KEX และ WICE 

หุ้นรายตัวที่เตะตามี INET, CFRESH และ LHK เป็นต้น

ตลาดยังคงคึกคัก มีการเก็งกำาไรและมีการลงทุน เป็นตลาด

ที่สมบูรณ์ เหมาะที่จะลุ้นและเลือกลงทุนได้ต่อไป.

ขสมก.เร่งเครื่องจัดหารถเมล์

พระราม 9 • ขสมก.เดินหน้า

เปิดประมูลจ้างเดินรถล็อต

แรก 224 คัน มูลค่า 953 ล้าน 

คาดได้ตัวผู้ชนะไตรมาส 3/65 

ได้รับอานิสงส์เปิดเทอม ผู้ โดย 

สารใช้บริการ 7 แสนคนต่อวัน

นายกิตติกานต์ จอมดวง 

จารุวรพลกุล ผู้อำานวยการ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

(ขสมก.) กล่าวว่า สำาหรับโครง                          

การจ้างเหมาบริการจัดหารถ                                

โดยสารประจำาทางพร้อมพนัก 

งานขับรถ จำานวน 224 คัน 

มูลค่า 953 ล้านบาท ผ่านการ

พิจารณาเห็นชอบของคณะ                                      

กรรมการ (บอร์ด) ขสมก. 

เบื้องต้น ขสมก.ได้ทำาหนังสือ

ถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อขอเข้า

สู่ โครงการข้อตกลงคุณธรรม 

โดยกรมบัญชีกลางต้องส่งราย

ชื่อผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ใน

การจัดทำาร่างเอกสารขอบเขต

ของงาน (ทีโออาร์) เพื่อความ

โปร่งใสในการจัดหาตัวผู้รับจ้าง

ให้มากที่สุด

นายกิตติกานต์กล่าวอีก                                   

ว่า หลังจากได้รายชื่อจากกรม                       

บัญชีกลางแล้ว ขสมก.จะ

ดำาเนินการจัดทำาทีโออาร์ และ

จัดทำาประชาพิจารณ์ ก่อนจะ

เข้าสู่กระบวนการประกาศหา

ผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 3                                  

เดือน และลงนามสัญญากับ

ผู้รับจ้างที่ชนะการประมูลภาย 

ในไตรมาสที่ 3/2565

“สำาหรับการให้บริการ

ของ ขสมก.ในปัจจุบัน มีผู้

โดยสารใช้บริการวันจันทร์-ศุกร์

อยู่ที่ประมาณ 700,000 คน

ต่อวัน ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ 

600,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 

15% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.

2565 รับอานิสงส์เปิดเทอม” 

นายกิตติกานต์กล่าว.

โฮ เรน ฮวา
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ครอบครัวคุณภาพ 

คุง คาเรล เคราท์บ๊อช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำากัด 

ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย 

ประกาศความร่วมมือในการผลักดันนโยบายครอบครัวคุณภาพ (Smart Family Planning) 

ภายใต้แนวคิด “Her Promise on Her Day” เพื่อส่งเสริมสังคมที่มีสุขภาพแข็งแรง โดยมีผู้

หญิงเป็นรากฐานสำาคัญที่จะทำาให้ครอบครัวและสังคมรอบตัวของพวกเธอมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 

โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ดร.สาธิต 

ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข และ ไมเคิล ฮีธ อุปทูตสหรัฐ รักษาการแทนเอกอัครราชทูต

สหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย ร่วมด้วย

โรงเรียนสอนทำาอาหารไทยแห่งแรก 

ตะติยะ ซอโสตถิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

ร่วมแสดงความยินดีกับ เชฟป้อม-ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล และ ครูกอล์ฟ วรณัน บุญฤทธิ์

เดช ในโอกาส Soft launch ของ Deva Recipe – Culinary Club by Chef Pom โรงเรียนสอน                  

ทำาอาหารไทยแห่งแรกของเชฟป้อม ที่ชั้น 3 โซน MUNx2 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ 

ศรีนครินทร์ คอมมูนิตี้เพื่อคนรักการทำาอาหารแห่งใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง 

กับการสอนอย่างละเอียด เข้าใจง่าย และได้ลงมือทำาด้วยตัวเองทุกขั้นตอน  

ฉลองมงคลสมรส

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และภริยา เป็นประธานในงานฉลองมงคล

สมรสระหว่าง มัทวัน ปริศนาวาณิชย์ บุตรี จงจิตร ปริศนาวาณิชย์ กับ จตุพร ดำาเนิน

ชาญวนิชย์ บุตร โยธิน-ลดาวัลย์ ดำาเนินชาญวนิชย์ แห่งดั๊บเบิ้ล เอ ณ ห้องแกรนด์

บอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซันส์ เมื่อเร็วๆ นี้

marrygun55@gmail.com

ตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

อดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานคณะทำางานโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วย อนันต์ ชูโชติ, ศ.ดร.

อภินันท์ โปษยานนท์ และ ธนาภรณ์ โปษยานนท์ เข้ากราบสักการะหลวงพ่ออินทร์ถวาย สัน

ตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำาน้อย และรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำากลองเพล พร้อมพาคณะตาม

รอยศรัทธาในโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ จ.อุดรธานี 

เมื่อเร็วๆ นี้

พัฒนาอาหาร-เครื่องดื่มกัญชง 

ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

จำากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สมบูรณ์ เอื้ออัชฌา

ศัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) และ สุเมธ 

ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำากัด เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชงครบวงจร เพิ่มมูลค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่

ใส่ใจสุขภาพ โดยมีผู้บริหารสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ณ อาคารซีพี 

ทาวเวอร์ สีลม 

มอบรองเท้าพยาบาล

ชาลี ลิ้ม ประธานมูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน พร้อมด้วย ไชยวัฒน์ ชยาภิร

ตานนท์ และ หลิน เซ้า หวย มอบรองเท้าพยาบาลให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้า และ

ศูนย์ไตเทียมเทียนฟ้าประชาการุณย์ มูลค่ากว่า 270,000 บาท โดยมี ชาญวิทย์ หิรัญ

อัศว์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ และ สมัย กวักเพฑูรย์ รองประธาน

กรรมการและเหรัญญิก โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลเทียนฟ้า 

เมื่อเร็วๆ นี้

• ไหนบอกว่าพร้อม..พร้อมแล้ว 

..พร้อมที่สุด!! กับการเปิดประเทศต้อนรับ

นักเดินทางจากต่างประเทศ?!? มิทราบว่า

ต้องทวงถามจาก นิตินัย  ศิริสมรรถการ 

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ หรือ กิตติ

พงศ์ กิตติขจร ผู้อำานวยการท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ กับปัญหาระบบไฟฟ้าติดขัด

จนเครื่องบินเทียบท่าแล้ว แต่งวงช้างหรือ

สะพานเทียบเครื่องบินเป็นง่อย ผู้ โดยสาร

ต้องยืนรอกันหน้าเมื่อยเมื่อเช้าวันอาทิตย์

ที่ผ่านมา...• 

• หญิงแกร่งของตระกูลที่ต้อง

ทำางานหนักมาก คือ วัลยา จิราธิวัฒน ์

แห่ง CPN บริษัทเรือธงของตระกูล กับเป้า

หมายเงินลงทุนกว่า 1.2 แสนล้านบาท ใน

อีก 5 ปีข้างหน้า....สู้สู.้..•

• เป็นหน่วยงานดุจมันสมองของ

กระทรวงการคลัง พรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวย                 

การสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง จึงต้อง

ทำางานหนักหน่วง ลุ้นและเข้าใจ แทบจะ

แบ่งเซลล์ทำางานอยู่ร่อมร่อแหละ...•

• เป็นปลื้ม “พี่หมอก” เกรียงกานต์ 

กาญจนะโภคิน พ่อมดของวงการอีเวนต์                                                

และ Co-CEO แห่งอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ 

วิลเลจ บริษัทอีเวนต์อันดับ 7 ของโลก 

ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าเกียรติยศจาก

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายมัธยม ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าที่สร้างชื่อ

เสียงให้กับโรงเรียนเป็นที่ยกย่องแก่บุคคล

ทั่วไป และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน

ปัจจุบัน...•

ณัฐ วรา

าหาร อากาศ ยารักษาโรค : คาถาที่มนุษย์ต้องเข้าใจ 

เข้าถึง จึงจะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ ได้อย่างมีความสุข สุข

จะมาก/จะน้อย ขึ้นกับมุมมองความพอใจเป็นสำาคัญ 

มูลค่าตลาดรวมของ “ยา” ที่นำาเข้าจากต่างประเทศ 

มากกว่าสองแสนล้านบาทต่อปี ปัจจัยสี่ของคนไทยในยามโควิด-

19 เป็นที่รู้กันว่าแสนเข็ญเพียงใด 

ยาสามัญ

อ

ธุรกิจผลิตยาเอกชนมีเก่งๆ ราคา

มิตรภาพ-ไม่เป็นภาระของคนไข้ มีหลาย

ราย หลายเจ้า แต่น่าเสียดายที่รายกลาง 

รายเล็ก เซซวน ลำาบากกันมากในยาม

นี้ ปัจจัยหลักคือ คนทำางานหายากถึงยาก

มาก

พี่เซี๊ยะ-ปภาวิน นิธิเมธาวิน ผู้

บริหาร/เจ้าของบริษัท เอช.เค. ฟาร์มาซูติ

คอล จำากัด ผู้ผลิตยากว่า 300 ชนิด และ

เล่าว่า เป็นเจ้าของโรงงานแห่งนี้แบบเชื่อ

เหลือ ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อน ชีวิตดั่งนิยาย....

เป็นลูกคนเล็กของบ้านที่ค้าขาย

อุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์ ครอบครัวคน

จีนสอนลูกหลานให้ขยัน ทำางานตั้งแต่วัย

รุ่น ขี่มอ’ไซค์ส่งของ ขายของลูกค้า จน

ได้รับความเอ็นดูจากลูกค้า สนิทเป็นญาติ ที่

สนิทใจ

ลูกค้ารายหนึ่งที่ค้าขายกันมาหลายปี

เสียชีวิตกะทันหัน ทิ้งโรงงานนับค่ากว่าสอง

ร้อยล้านไว้เบื้องหลัง เงินค่าสินค้าจึงนอน

กองอยู่ตรงนั้น สุดท้ายตัดสินใจเข้าถือหุ้น

โรงงานแห่งนี้ ดำารงสถานะเป็นเจ้าของเต็ม

ตัวเมื่อกว่า 15 ปีที่ผ่านมา 

คนไทยเก่งหลายเรื่อง เรื่องการผลิต

ยาก็ไม่แพ้ใคร แต่ดูว่าการเป็นสินค้าควบคุม 

เพราะมีผลโดยตรงกับร่างกายผู้บริโภค จึง

ต้องเข้มๆ กับทุกใบอนุญาต จนบางครั้งมอง

เป็นการเตะถ่วง หรืออาจเป็นช่องว่างให้

เรียกรับน้ำาชากันได้ 

แชร์ความรู้พื้นๆ ของวงการยา เข้าใจ

ง่ายๆ กัน ...แบบเข้าใจ จำาง่าย และใช้กับชีวิตประจำาวันได้ อาทิ 

คำาว่า ยาสามัญ หมายถึง ยาทั่วไปที่ใครๆ ก็ผลิตได้เมื่อได้รับใบ

อนุญาต ยาแก้ไข้ แก้ปวดหัว ตัวร้อน  

ยาต้นตำารับ หมายถึง การผลิตยาต้นแบบที่มีลิขสิทธิ์ 

ยาเลียนแบบ หมายถึง ยาที่สามารถผลิตได้เมื่อสิทธิของ

ยาต้นตำารับหมดลง 

มีความสุขกับการทำางานและการแบ่งปันกับสังคม บ่อย

ครั้งที่บริจาคยาสามัญให้กับจุดชุมชนต่างๆ เพื่อสุขภาพอนามัยที่

ดี และเป็นกำาลังของชาติร่วมกัน  

นับเป็นคนตัวเล็กที่ใจใหญ่ ใจที่แบ่งปัน สมควรที่จะได้

รับคำา “สรรเสริญ” 

“สามัญ” คือ ธรรมดา ชีวิตแสนธรรมดา เป็นเรื่องที่ทุก

คนถวิลหา สะกดง่ายๆ แต่มีความสุข...

ดาวเต็มฟ้า

ปภาวิน นิธิเมธาวิน

รคกรดไหลย้อนเป็นหนึ่งในโรคฮิตของยุค

นี้ที่ไม่ว่าใครก็มีโอกาสเป็นได้ หากละเลย

การดูแลตนเอง หรือมีพฤติกรรมที่ทำาให้เกิด

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค แต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าหนึ่ง

ในสาเหตุเริ่มต้นของการเป็นกรดไหลย้อนที่อาจจะ

พัฒนาไปสู่โรคร้ายแรงอื่นๆ ในระบบทางเดินอาหาร

ที่ถูกมองข้ามไป คือ การมีภาวะน้ำาหนักเกิน หรือโรค

อ้วนนั่นเอง

นพ.รัชพงศ์ หลายวัฒนไพศาล อายุรแพทย์

โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลวิภาวดี กล่าว

ว่า สาเหตุที่พบได้บ่อยในการเกิดกรดไหลย้อนมักมา

จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม จนส่งผล                                           

กระทบต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น เข้านอนทันที

หลังรับประทานอาหาร รับประทานอาหารปริมาณ

มากในหนึ่งมื้อ ทานอาหารมันๆ รวมถึงการสูบ

บุหรี่ ดื่มน้ำาอัดลม ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ

ความเครียด จนทำาให้เกิดความผิดปกติของหูรูดส่วน

ปลายหลอดอาหาร ซึ่งทำาหน้าที่ป้องกันกรดไหลย้อน

จากกระเพาะอาหาร ส่งผลต่อความผิดปกติของการ

บีบตัวของกระเพาะอาหารในที่สุด

อาหารการกินและไลฟ์สไตล์ มีความสัมพันธ์

โดยตรงกับการทำางานของระบบทางเดินอาหาร 

จากสถิติของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาด้วย

โรคระบบทางเดินอาหาร พบว่า ส่วนใหญ่

มีจุดเริ่มต้นมาจากการมีภาวะน้ำาหนัก

เกิน หรือโรคอ้วน ซึ่งโรคที่มักพบได้

บ่อยคือ โรคกรดไหลย้อน โดยในผู้ป่วย

ที่ภาวะโรคอ้วนจะมีไขมันในช่องท้อง

มาก ซึ่งมีผลต่อการเกิดแรงดันในช่อง

ท้องเพิ่มขึ้น ทำาให้มีโอกาสเป็นโรคกรดไหล

ย้อนได้ง่ายนั่นเอง

การมีภาวะน้ำาหนักเกินไม่เพียงแต่

เป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคกรดไหลย้อน

เท่านั้น แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงของการเป็น

โรคในระบบทางเดินอาหารอื่นๆ เช่น 

มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะ

อาหาร มะเร็งตับอ่อน มะเร็งลำาไส้ 

เป็นต้น โดยมีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่า ผู้

ป่วยโรคอ้วนที่มีความสัมพันธ์กับภาวะดื้ออินซูลิน จะ

มีโอกาสเกิดติ่งเนื้อในลำาไส้เพิ่มขึ้นมากกว่าคนทั่วไป 

และมีจำานวนมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง

มีความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปเป็น

มะเร็งลำาไส้ในอนาคตมากขึ้น

ไปด้วย โดยในปัจจุบันการ

ศึกษาพบว่าการมีน้ำาหนักเกิน

หรืออ้วนอาจเพิ่มโอกาสของ

การเกิดมะเร็งลำาไส้ได้ในอายุ

ยังน้อย จึงควรเฝ้าระวังความ

ผิดปกติของร่างกายควบคู่ไป

กับการตรวจสุขภาพเป็น

ประจำาทุกปี

นพ.รัชพงศ์

กล่าวอีกว่า การลด

น้ำาหนักเป็นหัวใจ

สำาคัญที่ช่วยให้ผู้

ป่วยด้วยโรค

ในระบบทางเดินอาหาร ตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะ

อาหาร ตับ ตับอ่อน ท่อน้ำาดี และลำาไส้ใหญ่ ร่างกาย

กลับมาฟื้นตัวและมีอาการดีขึ้น แต่จะดีกว่าหากรู้ว่า

ตนเองมีน้ำาหนักเกินและเริ่มลดน้ำาหนักอย่างจริงจัง 

ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ การลด

น้ำาหนักที่ได้ผลควรลดให้ได้ประมาณ 7-10% ของน้ำา

หนักตัวตั้งต้นภายใน 6 เดือน โดยเน้นที่การควบคุม

อาหารและการออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ

การควบคุมอาหารเป็นพื้นฐานสำาคัญของการ

ลดน้ำาหนักอย่างถาวร ด้วยการรับประทานอาหารที่

พลังงานน้อยกว่าที่ร่างกายต้องใช้ในแต่ละวันอย่าง

น้อย 500 แคลอรี โดยลดอาหารประเภทแป้งและ

น้ำาตาล แต่ยังคงรับประทานอาหารที่หลากหลายครบ

ทั้ง 5 หมู่ ควบคู่กับการออกกำาลังกายประเภทแอโร

บิก (Aerobic Exercise) ซึ่งเป็นการออกกำาลังกายที่

ต้องใช้ออกซิเจนขณะออกกำาลังกาย เพื่อนำาออกซิเจน

ไปเป็นตัวช่วยในการเผาผลาญคาร์ โบไฮเดรต ไขมัน 

และโปรตีนในร่างกาย.

ลดน้ำ�หนัก...ลดภัยคุกค�ม

มะเร็งระบบท�งเดินอ�ห�ร

โ

นพ.รัชพงศ์ หลายวัฒนไพศาล
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

ณัฐสิทธิ์ชนะอินเดียลิ่วเมนดรอวหวดITF

เชียงราย • การแขงขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด 

เทนนิส ทัวร 2022 รายการ “ไทยแลนด-ไอทีเอฟ เมนส เทนนิส 

ทัวร” ครั้งที่ 1 และ “ไทยแลนด-ไอทีเอฟ วีเมนส เทนนิส ทัวร” ครั้ง

ที่ 1 ชิงเงินรางวัลรวม รายการละ 25,000 ดอลลารสหรัฐ หรือ

ประมาณ 819,250 บาท (รวม 2 รายการ 1,638,500 บาท) 

ที่สนามกีฬาเทนนิส อบจ.เชียงราย เม� อวันที่ 31 พ.ค.2565 

เปนการแขงขันคัดเลือกรอบสุดทาย ผูชนะไดเขารอบเมน

ดรอว ประเภทชายเดี่ยว ณัฐสิทธิ์ กุลสุวรรณ นักหวด

หนุมไทย มือ 870 ไอทีเอฟ แรงกิง ชนะ เทียรธา ชาแชงค 

มาเชอรลา หนุมอินเดีย 2-1 เซต 6-4, 4-6 และ 11-9 

ณัฐสิทธิ์ผานเขารอบเมนดรอว ซึ่งรอบแรกจะพบกับ 

เกา ฉุน จากจีน สวนผลของนักเทนนิสไทยรายอ� น 

ชายเดี่ยว คัดเลือกรอบสุดทาย ธนเพชร ฉันทะ ชนะ 

ธรรมรัฐ คําชัย 6-4, 6-1 กันตินันท สูตินันท โอภาส 

ชนะ อารจุน เมห โรทรา (ออสเตรเลีย) 6-4, 3-6 

และซูเปอร ไทเบรก 10-8 กฤติน โกยกุล ชนะ 

อนพัช ทิมางกูร 6-4, 6-2 วรวิญ กําธรกิตติกุล ชนะ 

ไมเคิล มัธยมจันทร 6-1, 6-3 ภาธร หาญชัยกุล 

ชนะ ธนกร ศรีรัตน 6-2, 6-3 ขณะที่หญิงเดี่ยว 

เมนดรอว รอบแรก พิมพรดา จัตวาพรวนิช แพ 

จุนริ นามิกาตะ (ญี่ปุน) 1-6, 2-6 พัณณิน โควา

พิทักษเทศ แพ โมโมโกะ โกโบริ (ญี่ปุน) 4-6, 1-6

จอมคิวเอเชีย76คนรวมบูลาตั๋วอาชีพโลก 

กรุงเทพฯ • การแขงขันสนุกเกอรคิวสคูลคัด

เลือกทวีปเอเชีย “Asia-Oceania Qualifyin School 

Even” เตรียมแขงขันรายการแรกที่ราชกรีฑา

สโมสร ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดยมีจอมคิว

รวม 76 คนเขารวมการแขงขัน ประกอบ

ดวย ไทย, บาหเรน, ปากีสถาน, อิหราน, 

มาเลเซีย, ฟลิปปนส, สิงคโปร, มองโกเลีย, 

ซาอุดิอาระเบีย, จีน และไทย ในสวนของ

นักสอยคิวไทยลงแขงขันทั้งสิ้น 23 คน นํา

ทัพมาโดย “แจค สระบุรี” เดชาวัต พุมแจง 

อดีตมือ ระดับโลก ที่เคยเขาครูซิเบิล เธียเตอร มา

แลว, “นุก สงขลา” กฤษณัส เลิศสัตยาทร, “นุก คอนหวัน” 

ปรมินทร ดานจิรกุล และ “แมน นครปฐม” ธนวัฒน ถิระพงศ

ไพบูลย  สําหรับการดวลคิวครั้งนี้กําหนดจัดขึ้นวันที่ 1-15 มิ.ย.65 

ที่ราชกรีฑาสโมสร โดยการแขงขันแบงออกเปน 2 รายการ รายการ

ละ 6 วัน แขงแบบน็อกเอาต ระบบ 4 ใน 7 เฟรม ตั้งแตรอบแรก

จนถึงรอบ 4 คนสุดทาย จากนั้นผูชนะในรอบ 4 คนสุดทาย (แชมป-

รองแชมป) ของทั้ง 2 รายการ รวม 4 คน จะไดสิทธิ์ไปเลนสนุกเกอร

อาชีพโลก เปนเวลา 2 ฤดูกาล โดยรายการนี้มีคาสมัคร 400 ปอนด 

(ประมาณ 18,000 บาท) สําหรับรายการนี้ นักกีฬาสมัครไดในฐานะ

สวนตัวเทานั้น ไมผานองคกรของสมาคมระดับประเทศ   

3 นักสวิงดาวรุงไทยรวมคัดตัวลุยสหรัฐฯ 

กรุงเทพฯ • กอลฟเยาวชน รายการ “โนทาห บีเกย ไทยแลนด 

จูเนียร กอลฟ เนชั่นเนล แชมเปยนชิพ พรีเซนเต็ด บาย ทรัสต

กอลฟ” วันที่ 4-7 มิ.ย.นี้ ณ สนามสุวรรณภูมิ กอลฟ แอนด คัน

ทรี คลับ โดยกลุมผูเลน (ชาย-หญิง) ตามรุนอายุตางๆ ดังนี้ รุนอายุ 

8-11 ป, อายุ 12-14 ป และอายุ 15-18 ป โดยผูชนะแตละรุนได

รับสิทธิ์เขารวมแขงขันรายการโนทาห บีเกย จูเนียร กอลฟ เวิลด 

แชมเปยนชิพ 2022 รอบชิงชนะเลิศที่สหรัฐอเมริกา ในชวงเดือน 

พ.ย.นี้ ลาสุด 3 นักกอลฟสมัครเลนชั้นนําของไทย “นองไบรท” รามิล 

แซลิ้ม หนุมนอยวัย 17 ป จากพิษณุโลก แชมปไทยแลนด มิกซ โฮสต

บาย ทรัสตกอลฟ สนามที่ 3 เม� อเดือน ต.ค.2021 “นองนะโม” นะ

โม หลวงนิติกุล นักกอลฟดาวรุงวัย 12 ปจากภูเก็ต แชมปโอเวอร

ออล “สิงห ไทยแลนด จูเนียรเวิลด แชมเปยนชิพ 2019” และนอง

สาวคนเล็กของ “โปรมารค” วันชัย อดีตสวิงทีมชาติ เจาของเหรียญ

ทองยูธโอลิมปก 2018 ที่อารเจนตินา ปจจุบันเปนหนึ่งในนักกอลฟ

อาชีพดาวรุง พรอมกับ “นองไดรฟ” ณฐชนก ตันวรรณรักษ สาว

นอยวัย 16 ป หนึ่งในนักกอลฟโครงการทีมชาติไทย และเปนแชมป

ประเภททีมหญิง กอลฟไอเอ็มจี อะคาเดมี จูเนียร เวิลด กอลฟ แชม

เปยนชิพ 2021 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และไดรับเลือกใหฝกซอม

ในสถาบันกอลฟไอเอ็มจี อะคาเดมี ที่สหรัฐ ตางตอบรับเขารวมการ

แขงขันรายการนี้ทั้งสิ้น.

สงแรงใจทัพวีลแชร •   ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ Double A Care เพ� อดูแล

ปองกันการแพรระบาดโควิด-19 และสงแรงใจใหกับทัพนักกีฬาและเจา

หนาที่ในการแขงขันวีลแชรบาสเกตบอล ชิงแชมปเอเชียโอเชียเนีย 2022 

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งมีนักกีฬา

รวมแขงขันมากกวา 10 ประเทศ รวมกวา 300 คน โดยมี ดร.ชนัญกร 

สุวรรณช� น จากสมาคมกีฬาวีลแชรบาสเกตบอลไทย เปนตัวแทนรับมอบ

มชาติไทยชุดอายุต่ํากวา 23 ป ชุดลุยศึกฟุตบอลชิง

แชมปแหงเอเชีย 2022 รอบสุดทาย เดินทางกวา 

19 ชั่วโมง จากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

ตั้งแตกลางดึกวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผานมา ไปตอเคร� องที่

สนามบินนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี และตอไปที่สนามบินทาชเคนต 

ประเทศอุซเบกิสถานเรียบรอยแลวเม� อวันที่ 30 พฤษภาคมที่

ผานมา กอนเตรียมซอมและปรับสภาพและจะลงเลนแมตช

แรก 2 มิถุนายน 2565 เจอกับคูปรับตลอดกาลอยาง เวียดนาม 

เวลา 22.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ณ สนามบุนยอดกอร 

สเตเดียม อยาลืมสงใจไปเชียร..••..พลเอกสุรเชษฐ ชัยวงศ 

ประธานกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา แสดงความยินดีและ

มอบรางวัลใหกับ อับดุลการิม คูลี นักกีฬาปนจักสีลัตทีมชาติไทย 

ประเภททารํา ที่สามารถควาเหรียญทองเหรียญแรกใหทัพนักกีฬา

ไทยในซีเกมส ครั้งที่ 31 ที่ผานมา โดยอับดุลการิมเปนเยาวชน

จากโครงการสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดน

ใต โดยเรียนที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 

ยะลา จนจบมัธยมปลายและเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยการกีฬา

แหงชาติ วิทยาเขตยะลา..••..วันกอน วันกลา ขวัญแกว นายก

สมาคมผูส� อขาวกีฬาออนไลน, มนูญ อุทกะวารี เลขาฯ และ 

ทนุพงศ ขวัญแกว กรรมการ เขารวมปฐมนิเทศ โครงการสัมมนา

ส� อปลอดภัย ส� อสรางสรรค โดย สมาคมผูส� อขาวกีฬาออนไลน 

5 ภูมิภาค สนับสนุนโดยกองทุนส� อปลอดภัยสรางสรรค ณ โรงแรม 

ฟอรจูน รัชดา พรอมเตรียมเปดตัวโครงการเร็วๆ นี้..••..สมาคม

กีฬาตะกรอแหงประเทศไทย เตรียมจัดงานแถลงขาวการแขงขัน

ตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ม.ว.ก.คัพ ประจําป 2565 ที่

โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เริ่ม

เวลา 11.30 น. สวนการแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.ครั้งที่ 43 จะจัดการแขงขันระหวางวันที่ 

7-13 มิถุนายน 2565 ณ ไอสแลนดฮอลล ชั้น 3 ศูนยการคาแฟชั่น 

ไอสแลนด รามอินทรา โดยในวันที่ 7 มิถุนายน ธนา ไชยประสิทธิ์ 

จะเปนประธานในพิธีเปด..••..รามิล แซลิ้ม, นะโม หลวงนิติกุล 

และ ญฐชนก ตันวรรณรักษ 3 นักกอลฟสมัครเลนดาวรุงตอบรับ

เขารวมการแขงขันกอลฟเยาวชน รายการโนมาห บีเกย ไทยแลนด 

จูเนียร กอลฟ เนชั่นแนล แชมเปยนชิพ พรีเซนเต็ด บาย ทรัสต

กอลฟ ระหวางวันที่ 4-7 มิถุนายนนี้ ณ สนามสุวรรณภูมิ กอลฟ 

แอนด คันทรี่คลับ..••

น้ําคาง ยอดหญา

utaphao1818@gmail.com

ที

เมสซีชี้เบนเซมาเหมาะสมกับบัลลงดอร
บัวโนสไอเรส • คาริม เบนเซมา สตารชาวฝรั่งเศสของราชัน

ชุดขาว เรอัล มาดริด สมควรจะควารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม

แหงปของยูฟา หรือบัลลงดอร จากการเปดเผยของ ลิโอเนล 

เมสซี เจาของรางวัลนี้ 7 สมัย

คาริม เบนเซมา มีสวนสําคัญเปนอยางมากที่พาราชันชุดขาว 

เรอัล มาดริด ควาแชมปยูฟา แชมเปยนสลีกในฤดูกาลนี้ โดยในนัด

ชิงชนะเลิศเฉือนชนะลิเวอรพูล ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 1-0

ถึงแมในนัดชิงชนะเลิศ เบนเซมาจะไมสามารถทําประตู

ได แตในรอบน็อกเอาตเขาทําแฮตทริกติดตอกัน 2 แมตช เริ่ม

ดวยการใชเวลาเพียง 17 นาที ยิง 3 ประตูในเกมเจอกับ ปารีส 

แซงต-แชรกแมง ของเมสซี ที่ทําใหทีมพลิกสถานการณจากที่

ตาม 2-0 กลับมาชนะ พรอมสรางโมเมนตัมจนทีมจากสเปนควา

แชมปไปครองในที่สุด

“เร� องนี้ ไมมีอะไรเปนที่สงสัยเลย สิ่งที่เห็นไดอยางชัดเจน

คือในฤดูกาลนี้เปนซีซั่นที่ยอดเยี่ยมของเบนเซมา ซึ่งจบลงดวย

การควาแชมปยูฟา แชมเปยนสลีกมาครองสําเร็จ” เมสซีกลาวกับ

สถานีโทรทัศนไทซีสปอรตสในอารเจนตินา

“ผมคิดวานับตั้งแตรอบ 16 ทีมสุดทายเปนตนมานั้น เบน

เซมามีความสําคัญกับทีมเปนอยางมากในทุกๆ นัด และผมคิดวา

ไมตองสงสัยเลยวาเบนเซมาสมควรที่จะควารางวัลบัลลงดอร”

เมสซีกลาว 2-3 วันกอนแมตชกระชับมิตรที่เวมบลีย สเต

เดี้ยม ระหวางอารเจนตินากับอิตาลี ซึ่งเปนการเลนกันระหวาง 

2 แชมปแหงทวีปชุดปจจุบัน โดยอารเจนตินาเปนแชมปโคปา

อเมริกาของอเมริกาใต สวนอิตาลีเปนแชมปยุโรป 

ในขณะที่อารเจนตินาควาตั๋วไปเลนในฟุตบอลโลกรอบ

สุดทายที่กาตาร ในชวงปลายปนี้แน�นอนแลว ทั้งๆ ที่ยังเหลือ

โปรแกรมการแขงขันอีกหลายแมตช แตสําหรับอิตาลีนั้นตกรอบ

ไปแลวหลังแพนอรธมาซิโดเนียในรอบเพลยออฟ

“สิ่งที่เกิดขึ้นกับอิตาลีมันเปนอะไรที่บาไปแลว พวกเขา

ไดแชมปฟุตบอลชิงแชมปแหงชาติยุโรป แตไมสามารถไปเลน

ฟุตบอลโลกรอบสุดทาย แตพวกเขาก็ยังเปนประวัติศาสตรของ

ฟุตบอลโลก” เมสซีกลาว

“ถาหากอิตาลีไดเขาไปเลนในฟุตบอลโลกรอบสุดทาย พวก

เขาจะเปนหนึ่งในทีมเต็งที่จะควาแชมปโลก พวกเขาเพียงแค

โชคราย แน�นอนวาไมมีใครอยากเจอกับพวกเขาในฟุตบอลโลก

รอบสุดทาย”

หลังใชเวลาเกือบทั้งอาชีพเลนใหกับบารเซโลนา ลิโอเนล 

เมสซี ซูเปอรสตารวัย 34 ป ยายไปเลนใหกับปารีส แซงต-แชร

กแมง เม� อ 1 ปที่ผานมา ทวายังไมสามารถคนหาฟอรมที่สุดยอด

ออกมาได เขายอมรับวามันเปนการเปลี่ยนแปลงที่ยากลําบาก. 

ลุนบัลลงดอร • คาริม เบนเซมา และครอบครัวฉลองกับถวยยูฟา แชม

เปยนสลีก หลังเรอัล มาดริด เฉือนชนะลิเวอรพูล ในแมตชชิงชนะเลิศ

ที่ปารีส 1-0 โดยลิโอเนล เมสซี หนุนหลังใหเบนเซมาควารางวัลนัก

ฟุตบอลยอดเยี่ยมแหงปของยูฟา หรือบัลลงดอร ประจําปนี้ เน� องจาก

เปนผูเลนสําคัญที่ชวยทีมราชันชุดขาวควาถวยใหญสุดของยุโรป

กรุงเทพฯ • AIS จับมือบริษัท เฟรชแอร เฟสติวัล จํากัด ควาลิขสิทธิ์

ถายทอดสดศึกแดงเดือดนัดประวัติศาสตรในไทย “THE MATCH Bangkok 

Century Cup 2022” แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด พบลิเวอรพูล ในวันที่ 

12 กรกฎาคม 2565 รายเดียวในไทย ชมฟรีผานทาง AIS PLAY ในทุก

ชองทาง พรอมผนึกกําลังกับโรงภาพยนตรเอสเอฟทั่วประเทศ ใหลูกคา

ตีตั๋วเขาเชียรในโรงภาพยนตรแบบจัดเต็ม 

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหนาคณะผูบริหารกลุมลูกคาทั่วไป AIS 

กลาววา “ตลอดระยะเวลาการทําธุรกิจของ AIS ที่เรายัง

คงรักษาสถานะความเป็นผู้นํามาอย่างต่อเนื่อง เหตุผล

สําคัญนอกเหนือจากการมุงพัฒนาโครงขาย Digital จาก

เทคโนโลยี 5G เพ� อสนับสนุนการใชชีวิตของคนไทยแลว 

เรายังใหความสําคัญกับการดูแลลูกคาผานสิทธิพิเศษที่

ดีที่สุดในทุกไลฟสไตล เชนเดียวกับในครั้งนี้ที่เราไดสง

มอบความพิเศษสําหรับลูกคา AIS เทานั้นกับศึกแดง

เดือดระหวาง แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด กับลิเวอรพูล ที่

กําลังเกิดขึ้นในรายการ THE MATCH Bangkok Century 

Cup 2022 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่สนามราชมัง

คลาฯ หัวหมาก ดวยการจับมือกับบริษัท เฟรชแอร เฟสติวัล 

จํากัด ผูจัดการแขงขันเตรียมรวมกันถายทอดสดผานทาง AIS 

PLAY แบบเอ็กซคลูซีฟชองทางเดียวในประเทศไทย พิเศษไปกวานั้น

เรายังนําเทคโนโลยีการถายทอดสดแบบ 360 องศา มาใหลูกคาไดรับชม

ผานทาง AIS 5G Play VR เสมือนไดนั่งชมติดขอบสนามอยางที่ไมเคยได

สัมผัสประสบการณนี้มากอน 

นอกเหนือจากการรับชมผานทางหนาจอบน AIS PLAY แลว เรา

AISยิงสดแดงเดือดแมนยูฯ-ลิเวอรพลู

อุซเบกิสถาน • หลังจากที่ทัพนักเตะชาง

ศึกทีมชาติไทยชุดยู 23  เดินทางทรหดกวา  

19  ชั่วโมง  จากสนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ  

ตั้งแตกลางดึกวันอาทิตยที่  29  พฤษภาคม  2565 

ไปตอเคร� องที่สนามบินนานาชาติอิสตันบูล 

ประเทศตุรกี  จากนั้นนั่งเคร� องตอไปยังสนาม

บินทาชเคนต ประเทศอุซเบกิสถาน  ถึงเวลา 

18.45 น. ตามเวลาประเทศไทย ของวัน

จันทรที่ 30 พฤษภาคม 2565  นั้น

ทัพชางศึกเดินทางถึงโรงแรมที่พักใน

เมืองทาชเคนต เวลา 20.00 น. ตามเวลา

ประเทศไทย โดยทีมงานสตาฟฟโคชไดยกเลิก

โปรแกรมซอม เน� องจาก กระเปาของสวนกลาง

และของนักกีฬาบางสวนไมครบ ตกเคร� อง

ระหวางการเดินทางในชวงตอเคร� อง  ทําใหไม

สามารถฝกซอมไดทันตามกําหนดการเดิม 

อยางไรก็ตาม สมาคมและเจาหนาที่

ทีมไดเรงประสานติดตามกระเปากับผูที่

เกี่ยวของของสายการบินโดยเรงดวน จนได

กระเปาครบ ทั้งหมดเปนที่เรียบรอยแลว

โดยในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 

ทีมงานสตาฟฟโคชไดวางโปรแกรมใหนักกีฬา

ยืดเหยียดกลามเนื้อ ในชวงเวลา 16.15 น. 

ตามเวลาประเทศไทย บริเวณสระวายน้ําของ

โรงแรม เพ� อเตรียมรางกายใหพรอม กอนที่

ชวงเย็นจะทําการฝกซอมครั้งแรกที่เจเออาร 

สเตเดี้ยม ในเวลา 22.00 น. เพ� อเตรียมความ

พรอมกอนเขารวมการแขงขันฟุตบอลชิงแชมป

เอเชีย ยู 23  รอบสุดทาย

สําหรับ โปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป

เอเชีย 2022 รอบสุดทาย ของทีมชาติไทย 

U23 มีดังนี้ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 

22.00 น. ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเวียดนาม 

ณ บุนยอดกอร สเตเดี้ยม

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 22.00 น. 

ทีมชาติมาเลเซีย พบ ทีมชาติไทย ณ บุนยอด 

กอร สเตเดี้ยม และวันที่ 8 มิถุนายน 2565 

เวลา 20.00 น. ทีมชาติเกาหลีใต พบ ทีมชาติ

ไทย ณ ปคหตากอร มารกาซีย สเตเดี้ยม.

กรุงเทพฯ • เม� อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 

จํากัด “โคชเป” ภัททพล เงินศรีสุข ผูอํานวยการโรงเรียนแบดมินตัน

บานทองหยอด นํานักกีฬาแบดมินตันในสังกัดนําโดย “เมย” รัชนก 

อินทนนท นักแบดมินตันสาวมืออันดับ 8 ของโลก, “วิว” กุลวุฒิ 

วิทิตศานต และ “จิว” พิทยาภรณ ไชยวรรณ ซึ่ง 2 รายหลังเปน

นักแบดมินตันชุดซีเกมส ครั้งที่ 31 ของโรงเรียนแบดมินตันบาน

ทองหยอด เดินทางเขาขอบคุณ “คุณตอด” นายปติ ภิรมยภักดี 

กรรมการรองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 

จํากัด ในฐานะที่ “สิงห” ใหการสนับสนุนโรงเรียนแบดมินตันบาน

ทองหยอดดวยดีมาอยางตอเน� องตั้งแตป 2012

โดย “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต นักตบลูกขนไกมือ 18 ของโลก 

สรางผลงานไดอยางสุดยอด ควา 2 เหรียญทองแบดมินตัน กีฬา

ซีเกมสครั้งที่ 31 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหวางวันที่ 

12-23 พฤษภาคมที่ผานมา จากประเภทชายเดี่ยว และประเภททีม

ชาย ขณะที่ “จิว” พิทยาภรณ ไชยวรรณ นักตบลูกขนไกสาวมือ 21 

ของโลก ความาได 1 เหรียญทอง ประเภททีมหญิง และ 1 เหรียญ

เงิน ประเภทหญิงเดี่ยว สวนภาพรวมผลงานนักแบดมินตันไทยใน

ศึกซีเกมส ครั้งที่ 31 ความาไดทั้งสิ้น 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 

ถือวาประสบความสําเร็จเกินเปาหมายที่ตั้งไว

นายปติกลาววา เรามีความยินดีที่จะสนับสนุนนักกีฬาไทย

ไปสรางช� อเสียงในระดับโลกและระดับนานาชาติ ขอช� นชมใน

ความสําเร็จ ความมุงมั่นของนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย และ

ของโรงเรียนแบดมินตันบานทองหยอดที่ทุมเทพลังกายพลังใจ

ในการฝกซอมจนนํามาสูความสําเร็จ ขอยกยองหัวใจของทุกคน 

โดยสิงหเริ่มเขาไปเปนผูสนับสนุนหลักของโรงเรียนแบดมินตัน

บานทองหยอด มาตั้งแตป 2012 เปนตนมา และจะอยูเคียงขาง

นักกีฬาไทยเพ� อรวมกันยกระดับวงการกีฬาของประเทศไทยตอไป.

นายปติ ภิรมยภักดี กรรมการรองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท 

บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด ให โอวาทนักแบดมินตันบานทองหยอด 

นําโดย “เมย” รัชนก อินทนนท, “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต และ 

“จิว” พิทยาภรณ ไชยวรรณ ซึ่ง 2 รายหลังเปนนักแบดมินตันชุด

ซีเกมส ครั้งที่ 31 ในโอกาสที่เดินทางเขาขอบคุณ

‘เมย-วิว-จิว’เขาขอบคุณสิงห 

หนุนแบดมินตันบานทองหยอด

ชางศึกยู23เฮไดกระเปาครบเริ่มซอมทันที

ยังเพิ่มความพิเศษใหลูกคาสามารถรับชมการ

แขงขันผานจอโรงภาพยนตรดวยระบบภาพ

และเสียงใหแฟนบอลไดรับชมและเชียรกันแบบ

จัดเต็ม ผานความรวมมือกับเอสเอฟ ที่ลูกคา AIS 

สามารถซื้อตั๋วเขาชมการแขงขันไดในโรงภาพยนตร

เอสเอฟทั่วประเทศ มากไปกวานั้นวันนี้ AIS ยังเตรียม

บัตรเขาชมการแขงขันจํานวน 145 ใบ มูลคาที่นั่งละ 

20,000 บาท มาใหลูกคาทั้ง AIS 5G, AIS Fibre และ AIS 

Gomo ไดรวมลุนความสนุกผานทางแอป myAIS เพ� อ

มอบเปนของขวัญตอบแทนความไววางใจที่ใหเราเปน

สวนหนึ่งในการดูแลการส� อสารและดิจิทัลไลฟสไตล 

เรียกไดวาศึกแดงเดือดนัดประวัติศาสตรนี้ ลูกคา AIS 

จะไดรับแบบจัดหนักจัดเต็มครบทุกชองทาง ทั้งการ

รับชมแบบออนไลนถายทอดสด การรับชมแบบเสียง

คมชัดในโรงหนังและการรับชมแบบติดขอบสนาม ถือ

เปนอีกหนึ่งของขวัญชิ้นสําคัญที่สะทอนความตั้งใจของ

เราที่อยากใหทุกคนอยูกับ AIS ที่ดีสุด” 

นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท เฟรชแอร เฟสติวัล จํากัด กลาววา “อยางที่

เคยกลาวไว การแขงขันศึกแดงเดือดนัดประวัติศาสตร

ในไทยนี้ถือเปนครั้งแรกในเอเชีย นอกจากการจัดการ

แขงขันในสนามราชมังคลากีฬาสถานที่ตองพรอมใน

ทุกดาน เรายังไดรวมมือกับทาง AIS ถายทอดสดการ

แขงขันครั้งนี้ใหกับคนไทยไดรับชมพรอมกัน เราเช� อ

มั่นวาดวยศักยภาพและความพรอมในดานโครงขายที่มี

คุณภาพครอบคลุมทั่วประเทศ จะสงมอบประสบการณ

ที่ดีนี้ใหกับคนไทยไดรับชมศึกแดงเดือดไดอยางมีความ

สุข มากไปกวานั้นการถายทอดการแขงขันนี้ยังตอกย้ําอีก

วา ประเทศไทยเปนศูนยกลางในระดับ

เอเชียที่มีความพรอมครบทุกมิติในการ

เปนเจาบานตอนรับในทุกอีเวนตที่

จะเกิดขึ้นตอจากนี้ในอนาคต” 

นายสุวิทย ทองรม 

โพธิ์ ประธานเจาหนาที่

บริหารสายงานการ

ตลาด บริษัท เอส 

เอฟ คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) 

กลาววา “เอส

เอฟมีความยินดี

เปนอยางยิ่งในการ

ทํางานรวมกับ AIS ที่จะ

สงมอบแมตชประวัติศาสตรแดงเดือดในไทย

ครั้งนี้ใหแฟนๆ ไดรับชม เสมือนเชียรอยูใน

สนามจริงๆ ถือเปนการถายทอดสดฟุตบอล

ในโรงภาพยนตรทั่วประเทศเปนครั้งแรกของ

ไทย ผานระบบเสียงสมบูรณแบบ บนจอยักษ

ภาพคมชัด ที่ โรงภาพยนตรในเครือเอสเอฟ

เทานั้น ซึ่งเราไดเตรียมความพรอมรองรับแฟน

บอลของทั้ง 2 ทีม และรับรองไดวาแฟนบอล

ทุกคนในโรงภาพยนตรจะไดรับชมอยางสนุก

ไปพรอมๆ กับแฟนบอลในสนามอยางแน�นอน 

โดยลูกคา AIS สามารถซื้อบัตรเขารับชม

แมตชแหงประวัติศาสตร THE MATCH 

BANGKOK CENTURY CUP 2022 LIVE 

VIEWING AT SF CINEMA ไดเร็วๆ นี้”. 

AISยิงสดแดงเดือดแมนยูฯ-ลิเวอรพลู

ปรัธนา ลีลพนัง

โรงภาพยนตร SF ทั่วประเทศเปดเชียรแบบเต็มอรรถรส

วินิจ เลิศรัตนชัย 
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16 ศิลปินทุนศิลป์ พีระศรี ยกระดับวงการ

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดนิทรรศการทุน

สร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี แสดงผลงานของ 

16 ศิลปินในโครงการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์  

พีระศรี ครั้งที่ 19 และ 20 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาทิ เกียรติชัย เกียรติศิริขจร, เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์, 

ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, อำาพรรณี สะเตาะ, กฤษฎางค์ อินทะสอน, 

ทรงวุฒิ เรืองจันทร์ นิทรรศการแสดงออกถึงกระบวน 

การสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจผ่าน

ผลงานศิลปกรรมหลายรูปแบบ รวมถึงประเภทการ

ประพันธ์สนับสนุนศิลปินทำางานสร้างสรรค์อย่าง

ต่อเนื่อง ให้มีโอกาสเผยแพร่งานสู่สาธารณะ เป็น

ประโยชน์ต่อวงการศึกษาและวงวิชาการศิลปะร่วมสมัย

ไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล สนับสนุนโดย

บริษัท ไอคอนสยาม จำากัด และคณะดุริยางคศาสตร์ 

ม.ศิลปากร นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ 

พีระศรี จัดแสดง 2 พื้นที่ด้วยกัน ที่พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า วันที่ 1-26 มิ.ย. และ

หอศิลป์ ม.ศิลปากร วังท่าพระ วันที่ 1-30 มิ.ย. พิธีเปิด

นิทรรศการจัดขึ้นในวันที่ 5 มิ.ย.นี.้

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ลังเปิดโครงการประกวดศิลปะปูน

ปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ณ 

วิทยาลัยเพาะช่าง มีกิจกรรมมากมาย

ทั้งการสัมมนาวิชาการและการทัศนศึกษาศิลปะ 

การแข่งขันประกวดศิลปะปูนปั้น การจัดแสดง

นิทรรศการการประชุมเชิงปฏิบัติการ workshop 

กับประติมากรปูนปั้นยอดเยี่ยม และการจัดทำา

หนังสือแบบอย่างลวดลายในพุทธศิลป์แห่งสยาม

ประเทศ ตอน อยุธยาตอนหลัง จัดโดยวิทยาลัย

เพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับกรมศิลปากร 

และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำากัด (มหาชน) โดยมีนาย

ประทีป เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ ทีพีไอ โพลีน เป็นประธาน

ไฮไลต์เป็นการแข่งขันศิลปะปูนปั้นแห่ง

ประเทศไทยตลอด 5 วัน ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค. 

เฟ้นหาช่างปั้นที่มีแนวคิดในการสร้างงาน มีความ

สามารถในการสร้างงานปูนปั้น กิจกรรมนี้จัดต่อ

เนื่องเพื่ออนุรักษ์ สืบสานและพัฒนางานศิลปะ

ปูนปั้นที่สืบทอดมายาวนาน ปีนี้ระดับประชาชน

จัดการประกวด 3 ประเภท คือ ประเภทผลงาน

สำาเร็จรูป หัวข้อประกวด “คู่พระ-นางในวรรณคดี” 

มีผลงานเข้าประกวด 20 ผลงาน, ประเภทการปั้น

ปูนสด หัวข้อเรื่อง “รามาวตาร” มีผู้เข้าประกวด  

27 คน และประเภทปั้นปูนสำาเร็จรูปปูนทีพีไอ 

หัวข้อการประกวดเรื่อง “สืบสาน รักษา ต่อยอด 

วิถีไทย” มีผู้เข้าประกวด 21 คน

ส่วนระดับเยาวชน ประชันประเภทปั้นปูน

สำาเร็จรูปปูนทีพีไอ หัวข้อ “ตามรอยครูช่างสมัย

อยุธยา” มีผู้เข้าประกวด 25 คน ล่าสุดคณะกรรม 

การผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินผลงานรางวัลทุก

ประเภทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย รศ.ดร.ภิญโญ 

สุวรรณคีรี เป็นประธานกรรมการ พร้อมคณะ

กรรมการผู้เชี่ยวชาญ

ผลการตัดสินประเภทผลงานสำาเร็จรูป 

หัวข้อ “คู่พระ-นางในวรรณคดีไทย” รางวัลชนะ

ยล‘ศิลปะปูนปั้น’ฝีมือช่างไทย

เลิศ ได้แก่ ธีระพงษ์ โพธิสาร ชื่อผลงาน ถอดรูป

ชมนาง (พระสังข์, รจนา) รองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้แก่ พฤกษ์ โตหมื่นไวย ชื่อผลงาน หนุมาน

จับนางเบญกาย และสมเจต อินเฉิม ชื่อผลงาน  

พระสุธน มโนราห์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

พรหมมินทร์ วิชา ชื่อผลงาน รักจองจำา ภาณุพัฒน์ 

วิบูลรุ่งเรือง ชื่อผลงาน ฉุด และสาธิต ไชยหงษ์ ชื่อ

ผลงาน โศกนาฏกรรมการลักพาตัว (กากี) รางวัล

ชมเชย ได้แก่ ธนภัทร งามจิต ชื่อผลงาน ครรภ์

เงือก เอกราช ชมจูมจัง ชื่อผลงาน เลือกรัก และ

ยุวดี พรมวาส ชื่อผลงาน แก้วหน้าม้าพระปิ่นทอง

ประเภทปั้นปูนสำาเร็จรูปปูนทีพีไอ “สืบสาน 

รักษา ต่อยอด วิถีไทย” ชนะเลิศ ได้แก่ ยุวดี พรมวาส 

“กระติ๊บข้าวพาเพลิน” รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

ธีระพงษ์ โพธิสาร ผลงานชื่อ “ชุมชนวิถีไทยพัฒนา” 

ภาณุพัฒน์ วิบูลรุ่งเรือง ผลงานชื่อ “จากลานข้าวสู่

ลานวัว” รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ พฤกษ์ โตหมื่น

ไวย ผลงานชื่อ “รับขวัญพลายแก้ว” สุเมธ น้อยมา 

ผลงานชื่อ “รักษา วิถีศิลป์ ถิ่นสุโขทัย” และกำาป๋อง 

ใจแปง กับผลงาน “ลอยกระทง” รางวัลชมเชย 

ได้แก่ วิทยา โยอาศรี ผลงานชื่อ “สานสายใยผ้าไทย

ยุคออนไลน์” สุระชาติ พละศักดิ์ “สืบสานตำานาน

ควาย สู่วิถีไทยที่ยั่งยืน” และสาธิต ไชยหงษ์ ผลงาน

ชื่อ “อยากเล่นสงกรานต์”

ชนะเลิศปั้นปูนสดเรื่อง “รามาวตาร” ได้แก่ 

สมเจต อินฉิม ผลงานชื่อ “เกียรติของพระราม” 

รองชนะเลิศอันดับ 1 รักเกียรติ รามแก้ว ผลงานชื่อ 

“สำานึกอสุรา” และอรชุน สระแก้ว ผลงานชื่อ “ปฐม

เหตุ ธรรม-อธรรม” รองชนะเลิศอันดับ 2 อนุชิต 

พุ่มนุ้ย ผลงานชื่อ “ธรรมย่อมชนะอธรรม” ชัชวาลย์ 

สหัสสพาศน์ ผลงานชื่อ “รามาอวตาร : เผด็จศึก 

(Rama Avatan : Endgame)” และอำานาจ เปรียรัมย์ 

กับผลงาน “ฤทธา รามาวตาร” รางวัลชมเชย ได้แก่ 

ภาณุมาศ ขวัญเนตร “พระรามต้องมนต์ไมยราพ” 

พรหมมินทร์ วิชา “รามาวตาร” และภาณุพงศ์ สว่าง 

“รามาวตาร ตอน หนุมานรบนิลพัท”

งานรางวัลระดับเยาวชนก็ไม่ธรรมดา รางวัล

ชนะเลิศตกเป็นของ มินธาดา ปักษาพันธ์ ผลงาน

ชื่อ “ภาพพระบฏอยุธยา” รองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้แก่ นายภูวนาถ สายน้ำา กับผลงานชื่อ “เสด็จ

ลงจากดาวดึงส์” และนายถิรวิทย์ ขวัญนิมิตร ผล

งานชื่อ “สืบสาน” รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นาย

ทศพร ศรีโนรินทร์ ผลงานชื่อ “เสด็จจากดาวดึงส์” 

นายปุณณวิช ทองแย้ม ผลงานชื่อ “เนมิราชชาดก” 

นายศุภกิจ บุญประเสริฐ ผลงานชื่อ “ผู้คุ้มครอง

ธรรม (ท้าวสักกะเทวราช)” และรางวัลชมเชย 

ได้แก่ นางสาววชิราภรณ์ สุขศรีทอง ผลงานชื่อ 

“ตู้พระธรรมวัดเชิงหวาย” นายสิทธิโชค ผาแก้ว 

ผลงานชื่อ “ผู้ปกป้อง” และนายธีรพงษ์ ควรมี กับ

ผลงานชื่อ “เสวยวิมุติสุข”

มินธาดา ปักษาพันธ์ จากนักศึกษา มรฏ.

อุบลราชธานี ผู้สร้างผลงานชื่อ “ภาพพระบฏ

อยุธยา” เผยแนวความคิดผลงานว่า องค์นี้ ได้

มาจากภาพพระบฏอยุธยา ซึ่งเป็นการจัดองค์

ประกอบแบบอสมมาตร ซึ่งงานเดิมเป็นภาพเขียน 

นำามาปรับประยุกต์ทำาให้เป็นภาพ 3 มิติ รู้สึกภาค

ภูมิใจที่ได้รางวัลและได้ความรู้งานศิลปะไทยจาก

การร่วมโครงการปีนี้

ผลงานรางวัล รวมทั้งผลงานที่ผ่านการ

พิจารณาจะนำามาจัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชน 

ที่สนใจเข้าชมในช่วงปลายปีนี้.

ห

ช่างศิลป์สร้างสรรค์งานปูนปั้น บรรยากาศตัดสินผลงานชนะเลิศศิลปะปูนปั้นที่เพาะช่าง

ธีระพงษ์ โพธิสาร กับผลงาน ‘ถอดรูปชมนาง’ มินธาดา ปักษาพันธ์ กับผลงาน ‘ภาพพระบฏอยุธยา’

ศึกษาธิการ • แบงก์ออมสินใจดี จัด 

3 หมื่นล้านบาท เสริมสภาพคล่องสหกรณ์

ออมทรัพย์ นำาไปปล่อยกู้แก้ปัญหาหนี้ครู  

คิดดอกเบี้ยต่ำาเป็นพิเศษ 2.7% แถมยังชะลอ

ฟ้องร้องดำาเนินคดีครูเบี้ยวหนี้ 2.5 หมื่นราย 

พักชำาระหนี้เงินต้น หรือดอกเบี้ยลูกหนี้ NPL 

รวมทั้งปรับลดค่าธรรมเนียมการค้ำาประกัน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

ว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตน พร้อมด้วยนาย

สุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้หารือร่วมกับ

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำานวยการธนาคาร

ออมสิน รวมทั้งผู้บริหารของธนาคาร โดย

ทางธนาคารออมสินพร้อมให้การช่วยเหลือ 

และสนับสนุนแนวทางการแก้ ไขปัญหา 

หนี้สินครูและบุคลากรทางศึกษาอย่างเต็ม

ที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้

กับครูมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีอัตรา

เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.4 เท่านั้น โดยมีครูได้รับ

ประโยชน์รวมเกือบ 3 แสนบัญชี

ขณะเดียวกันได้อนุมัติสินเชื่อพิเศษให้

กับครู โดยสามารถนำาเงินบำาเหน็จตกทอดมา

ค้ำาประกันการกู้ยืม ซึ่งสามารถกู้ได้ 100% 

ของเงินบำาเหน็จตกทอด คิดอัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 2 ใน 10 ปีแรก มีระยะเวลากู้ถึง  

30 ปี แต่มีเงื่อนไขให้นำาเงินกู้ก้อนใหม่ไป

ชำาระสินเชื่ออื่นๆ ที่มีดอกเบี้ยสูง

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังสนับ 

สนุนเงินกู้พิเศษดอกเบี้ยต่ำาให้กับสหกรณ์

ออมทรัพย์ครู โดยเฉพาะสหกรณ์ที่ขาด

สภาพคล่องทางการเงิน และสหกรณ์ที่ทำา 

การรีไฟแนนซ์ หรือปรับโครงสร้างหนี้ให้

กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ “สร้างโอกาส

ใหม่ให้ครูไทย” ให้กู้ในวงเงินถึง 2 เท่าของ

ยอดเงินที่มีการปรับโครงสร้าง โดยให้อัตรา

ดอกเบี้ยเป็นขั้นบันได้ ต่ำาสุดเพียงร้อยละ 2.2 

ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ธนาคาร

ออมสินยังได้ชะลอการดำาเนินคดีทางกฎหมาย

กับลูกหนี้ครูกว่า 25,000 ราย ซึ่งจะสิ้นสุด

ในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ รวมถึงการปรับ

ลดค่าธรรมเนียมประกันและการค้ำาประกัน

บุคคลที่ ไม่จำาเป็น การปรับลดจำานวนผู้ค้ำา

ประกัน ช.พ.ค. กรณีผู้กู้ไม่ทำาประกัน และ

เปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาจำานวนผู้ค้ำ า

ประกันจากวงเงินกู้เป็นเงินต้นคงเหลือ รวม

ถึงมาตรการผ่อนปรนอื่นๆ ทั้งที่เป็นลูกหนี้ที่ดี

และลูกหนี้ที่เป็น NPL เช่น การพักชำาระเงิน

ต้น และ/หรือดอกเบี้ยบางส่วน

ด้านนายสุทธิชัยกล่าวว่า ธนาคาร

ออมสินได้มีข้อตกลงร่วมกับชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูแห่งประเทศไทย จำากัด และ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำากัด ใน

การสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำาพิเศษ

ให้กับสหกรณ์ฯ เพื่อไปดำาเนินการปรับ

โครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วม

โครงการ “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” โดยให้

วงเงินกู้ 3,000 ล้านบาท สัญญาละไม่เกิน 

500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อ

ปี และมีเงื่อนไขว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้อง

นำาเงินกู้ไปให้สมาชิกกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้

ได้ไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี มีระยะเวลาการ

ชำาระหนี้ 10 ปี

นอกจากนี้ยังสนับสนุนเงินกู้อัตรา

ดอกเบี้ยต่ำาให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกู้

เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินอีก 30,000 

ล้านบาท สัญญาละไม่เกิน 500 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.7 ระยะเวลา

การชำาระหนี้ 10 ปี ทั้งนี้นอกจาก ศธ.จะ 

หาแนวทางแก้ไขด้วยการประสานเพื่อ

จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำาจากธนาคาร

ออมสิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่ง

ประเทศไทย จำากัด และชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูไทย จำากัดแล้ว ยังมีสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครู 1-2 แห่งที่มีผลการดำาเนินงานที่

ดี พร้อมให้เพื่อนสหกรณ์ด้วยกันกู้อีก 200 

ล้านบาทด้วย

‘ออมสิน’เปย์หนัก3หมื่นล้านแก้หนี้ครู
ปล่อยกู้ดอกเบ้ียต่ำาสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีปัญหาสภาพคล่อง/ชะลอฟ้องพักชำาระหน้ีกลุ่มNPL

กรุงเทพฯ • 9 มทร.36 วิทยาเขต ขับ

เคลื่อนธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล-สนอง อว. 

เรียนข้ามมหาวิทยาลัย เทียบโอน ลั่นถือ

เป็นการปลดล็อกข้อจำากัดเดิมๆ ส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

นายสมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 

ธัญบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

(ทปอ.มทร.) กล่าวว่า เครือข่ายมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ

ได้หารือร่วมกับ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (ปลัด อว.) และร่วมเป็น

สักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือเครือข่าย มทร.กับอธิการบดี

ทั้ง 9 แห่ง ในความร่วมมือ 2 ฉบับ คือ 

การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยของ

นักศึกษาในเครือข่าย มทร. และการจัดการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิต

ในเครือข่าย มทร. ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลก

เปลี่ยนข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

และดำาเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งใน

ระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา การ

ศึกษาตามอัธยาศัยและประสบการณ์ เปิด

โอกาสในการเรียนรู้และการเทียบโอน

ความรู้จากหน่วยงานอื่น ทั้งหน่วยงานการ

ศึกษาและหน่วยงานมาตรฐานวิชาชีพ การ

สะสมความรู้ ในระบบธนาคารหน่วยกิต

ด้วยเทคโนโลยีระบบธนาคารหน่วยกิต

ดิจิทัล สอดรับกับการพัฒนาและความ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงระบบการ

เรียนการสอนที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม ปลดล็อก

ข้อจำากัดเดิมๆ นำาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มาส่งเสริมให้ระบบได้รับการพัฒนาที่ดียิ่ง

ขึ้น ที่สำาคัญยังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตของผู้เรียน หรือ Lifelong Learning 

ทั้งพัฒนาทักษะกำาลังคนของประเทศด้าน 

Re skill/Up skill/New skill ที่สอดรับตาม

แนวทางของ อว.ด้วย

“การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบ

ธนาคารหน่วยกิต เครือข่าย มทร. เริ่ม

ต้นขึ้นมาแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อปีการ

ศึกษา 2562 และพัฒนา ปรับปรุงจนเกิด

เป็นธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล ทำาให้เกิด

การเรียนข้ามมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

ในเครือข่ายทั้ง 9 มทร. รวมทั้งหมด  

36 วิทยาเขต โดยผู้สนใจสามารถเข้าดู

รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำานักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนของแต่ละแห่ง 

หรือสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา

เฉพาะรายได้ ซึ่งการเรียนอาจเป็นได้ทั้ง

ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ โดยจะ

เริ่มภาคการศึกษาที่ 1 ในเดือนกรกฎาคม

นี้” ประธาน ทปอ.มทร.กล่าว

ศึกษาธิการ • “ครูเหน่ง” รับตกใจ กรณีเด็ก 14 คน 

พลัดตกอาคารเรียนเสียชีวิต สะท้อนความปลอดภัย

สถานศึกษาต้องเข้มแข็งกว่านี้ สั่ง สพฐ.หาสาเหตุ 

และให้มีมาตรการเฝ้าระวัง รับผิดชอบ “อัมพร” 

เผยเบื้องต้นทราบเด็กเป็นโรคซึมเศร้า

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณี

นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุร

นารีวิทยา (โรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังเมืองโคราช) 

พลัดตกอาคารเรียนเสียชีวิต ว่า ตนได้รับรายงาน

จากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) แล้ว ซึ่ง

เป็นเรื่องที่น่าตกใจ โดยตนได้สั่งการให้ สพฐ.

ไปหามาตรการเรื่องการดูแลความปลอดภัยใน

โรงเรียนอย่างชัดเจน ทั้งในระดับโรงเรียนและ

เขตพื้นที่การศึกษา ให้ โรงเรียนมีการเฝ้าระวัง

เด็กกลุ่มเสี่ยง และครูจะต้องมีการสังเกต ติดตาม

พฤติกรรมเด็กแต่ละคนด้วย เนื่องจากเรื่องความ

ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นนโยบายที่สำาคัญของ

ตน อีกทั้งรัฐบาลเองก็ให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้

เป็นอย่างมาก และกรณีที่เกิดขึ้นเราต้องยอมรับ

ว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะที่ผ่านมาการมา

เรียนที่โรงเรียนมีทั้งการเรียนแบบ On Site และ 

Online ดังนั้นเมื่อมีการเปิดให้เรียน On Site เต็ม

รูปแบบ ทำาให้เกิดความซับซ้อนและความเครียด

ของนักเรียนในเรื่องการอยู่ร่วมกัน และมีกรณี

การทะเลาะวิวาท รวมถึงการบูลลี่เป็นจำานวนมาก

“เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาจะ

ต้องเข้มแข็งมากกว่านี้ รวมถึงจะต้องมีมาตรการ

เรื่องความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดเรื่องต่างๆ 

เหล่านี้ ว่าโรงเรียนจะมีมาตรการอย่างไรที่จะ

ไม่ให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอีก หรือลดความรุนแรง 

โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สถานการณ์ความเครียด

มีจำานวนมาก และดิฉันยังได้สั่งการให้ สพฐ.

เร่งหารายละเอียดและสาเหตุของเรื่องนี้ด้วยว่า

เหตุผลที่แท้จริงเกิดจากอะไร” รมว.ศธ.กล่าว

ด้านนายอัมพรกล่าวว่า ตนได้รับรายงาน

เรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจน

ถึงสาเหตุการเสียชีวิต โดยขณะนี้ ได้มอบหมาย

ให้เขตพื้นที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ แต่เบื้อง

ต้นตนได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำารวจ ทราบ

ว่านักเรียนที่เสียชีวิตป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ได้

เดินทางมาเรียนตามปกติ แต่ไม่ได้กลับบ้าน  

ผู้ปกครองได้พยายามติดตามหาลูกสาวตาม

สถานที่ต่างๆ แต่ไม่พบ จนกระทั่งช่วงเช้านักการ

ภารโรงได้มาพบร่างผู้เสียชีวิตดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ผ่านมา รมว.ศธ.มีนโยบายเรื่อง

ความปลอดภัยในสถานศึกษามาโดยตลอด ซึ่ง

ยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเป็นช่องว่างของ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนั้นในการประชุม

ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 

ในสัปดาห์หน้าตนจะกำาชับถึงระบบการดูแลช่วย

เหลือนักเรียนอย่างเข้มข้น และทุกโรงเรียนต้อง

ดำาเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ที่สำาคัญครู

ประจำาชั้นจะต้องเข้มงวดใส่ใจปัญหาของนักเรียน

ในห้องเป็นรายบุคคลมากกว่านี้.

‘ตรีนุช’จี้เร่งจัดการ

สถานศึกษาปลอดภัย

‘หลังเด็กตกตึกเรียน’

9มทร.ปลดล็อกเรียนรู้ดันธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

11บันเทิง

ริ่มจากละคร “ลูกคนยาก” ทางช่อง 7 สี ทีวีเพื่อคุณ!

ปัจจุบัน.. “สุริยา ชินพันธ์” แม้จะเคยได้ชื่อเป็น “พระเอก

ดัง-นักร้อง(ลูกทุ่ง)ดัง” แต่ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดูจะยังคงเป็น 

“คนยาก” ไม่ต่างจากละครเมื่อเกือบ 50 ปีก่อนสักเท่าไร

บางโอกาสที่ได้พบหน้า คุณสุริยาบอก.. ไม่มีงานแสดง ต้อง

ตระเวนขายรองเท้าเก่ามือสองไปตามตลาดนัด แต่รายได้ก็แทบจะ

ไม่พอยาไส้ ว่างั้น!

และจะด้วยอุดมการณ์ หรือด้วยอัตคัดขัดสนเงินทองมิทราบ

ได้ ช่วงเวลาหนึ่งจึงได้เห็นคุณสุริยาไปโผล่หน้าร่วมคณะอยู่กับ

กลุ่ม นปช.-แดงเพื่อทักษิณ ซึ่งเห็นแล้วก็ให้นึก-คิดในใจ..

พ่ีตุ้ย (ชื่อเล่นคุณสุริยา) แกน่าจะสุขสบายในระดับหน่ึง เพราะ

ตอนนั้นคณะ นปช. โดยเฉพาะคนในแวดวงบันเทิงต่างมีหน้ามีตา 

มีงานการเมืองให้ทำากันหลายตำาแหน่ง!

แต่หลังทักษิณคิด-ยิ่งลักษณ์ทำา หมดอำานาจมา 7-8 ปี คุณ

สุริยาจะดี-ร้ายอย่างไร ผมก็ไม่เคยได้พบหน้า-เจอตา จนกระทั่ง

วานนี้ ได้เห็นข้อความของคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ โพสต์..

“ขอกำาลังใจช่วยเหลือพี่ตุ้ย พระเอกดังในอดีต สุริยา ชิน

พันธ์ ตอนนี้นอนอยู่ ICU ที่โรงพยาบาลมา 5 วันแล้ว เพิ่งสูญเสีย

คุณแม่เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2565

พี่ตุ้ยอาการค่อนข้างหนักมาก ต้องใช้เงินรักษาจำานวนมาก 

จึงอยากจะให้พี่ป้าน้าอาวงการบันเทิง หรือ FC ของพี่ตุ้ยช่วยเหลือ

พี่ตุ้ยด้วยครับ ตอนนี้มีภรรยาของพี่ตุ้ยเฝ้าดูอาการอยู่ครับ

เบื้องต้นผมได้ช่วยพี่ตุ้ย 30,000 บาท ถ้าเพื่อนต้องการช่วย

เหลือพี่ตุ้ยก็สามารถโอนเข้าบัญชีพี่ตุ้ยได้เลยครับ

ชื่อบัญชี ธนยศ ชินพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 

033 2568 813 ออมทรัพย์ หนึ่งชีวิตที่เคยให้ความสุขให้ความ

บันเทิง ช่วยเหลือสังคมมาตลอด

วันนี้พี่ตุ้ยต้องการกำาลังใจจากพวกเราทุกๆ คนครับ กราบ

ขอบคุณครับ”

อ่านแล้วก็ให้รู้สึกรันทด-หดหู่..อีกท่านแล้ว อดีตพระเอกดัง

ที่ในยามเรี่ยวแรงถดถอยต้องมาเผชิญกับชะตากรรมลำาบาก ด้วย

ก่อนหน้า คุณอุเทน บุญยงค์ ก็มีข่าว..

เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง ด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบ ช่วย

เหลือตัวเองไม่ได้!

จนภรรยาวิงวอนผู้ ใจบุญช่วยบริจาคเงินเข้าบัญชีธนาคาร

กสิกรไทย เลขที่ 024-8336455 ชื่อบัญชี รัชดาพร วงษ์ชาญศรี 

มาแล้วเช่นกัน

ก็..ต้องขอบคุณคุณบิณฑ์อีกแล้วที่ได้เป็นธุระ และยื่นมือ

ช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับรุ่นพี่พระเอกทั้งสองท่าน ซึ่งคุณบิณฑ์นั้น

ก็ได้เคยปรารภกับผมว่า รู้สึกเกรงใจที่ต้องออกปากกับเรื่องแบบนี้

เพราะเข้าใจ..ในยามนี้ทุกคนก็มีความยากลำาบากไม่ต่างกัน 

แต่ก็หวังจะมีผู้ใจบุญที่พอจะมีกำาลังทรัพย์ช่วยเหลือได้บ้าง อย่าง

น้อยอดีตสองพระเอกก็ได้เคยช่วยเหลือสังคมมามากในยุคโด่งดัง!

ครับ..พอจะหยิบยื่นน้ำาใจช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไป 

และอย่าได้คิด-ตำาหนิว่า ตอนดัง-มีเงินทองทำาไมไม่เก็บ-ไม่ประหยัด 

ให้ใจขุ่นมัวไปเลยนะ!

เออ..แต่นี่สมควรที่จะถูกตำาหนิ ก็ที่ห้างเทอร์มินอล 21 

โคราช ได้ โพสต์ ประกาศจัดกิจกรรมในชื่อ “Gangubai Cover 

Challenge” เชิญชวนเด็กๆ อายุ 4-12 ปี

ที่ชื่นชอบการแต่งกายของนักแสดงภาพยนตร์อินเดียเรื่อง 

“คังคุไบ..ราชินีมาเฟียแห่งมุมไบ” เข้าร่วมประกวดเพื่อชิงทุนการ

ศึกษา 15,000 บาทนั่นแหละ!

และหลังจากโดนวิจารณ์ว่าเป็นการสนับสนุน-ส่งเสริมให้

มีการค้าประเวณีเด็ก หรือเป็นการสื่อให้เด็กๆ โตมาแล้วอยากมี

อาชีพเหมือนตัวละครในภาพยนตร์อย่างกว้างขวาง

ล่าสุด..ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ก็ได้ออกมาชี้ 

แจง.. “ขออภัยเป็นอย่างสูงในการสื่อสารที่ผิดพลาด กับกิจกรรม 

Gangubai Cover Challenge

ที่มิได้มีเจตนาในเชิงลบ และอาจทำาให้เกิดความเข้าใจผิด

ต่อการจัดงานเพื่อส่งเสริมการแสดงออกของน้องๆ เยาวชน 

ดังนั้น ทางทีมผู้จัดงานจึงขอเปลี่ยนชื่อการประกวดเป็น 

Bollywood Cover Challenge เพื่อให้เกิดความเหมาะสม

และยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประกวดเกี่ยวกับ

การแต่งกายตามแนววัฒนธรรมของประเทศอินเดียเท่านั้น”

อืมม..ก็ยังจะพยายามอยู่อีกเนาะ อย่างนี้เห็นทีต้องไล่ให้ไป

อ่านที่ ม.จ.จุลเจิม ยุคล โพสต์.. “ขอเตือนหญิงไทย ผู้สูงศักดิ์และ

ต่ำาศักดิ์ ทั้งหลายครับ” เสียกระมัง..

คิดกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นไม่ออกแล้วรึไง..หือ?.

คังคุไบ..กิจกรรมอับปัญญา?

เ

• เสาร์ที่ 9 กรกฎาคมนี้ พบ

กับการกลับมาของปาร์ตี้ดูหนังและ

คอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด Chang-

Major Movie on the Beach ครั้ง

ที่ 8 ตอน FRIEND & SEA ที่

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

จำากัด (มหาชน) จับมือกับเครื่องดื่มตราช้าง พร้อม

พันธมิตรอีกเพียบ พร้อมให้สนุกร่วมกันที่ Triple 

Tree Beach ริมหาดชะอำา ใกล้ครัวเม็ดทราย 

ติดตามรายละเอียดการรับบัตรได้ที่ เฟซบุ๊ก Movie 

on the Beach/Movie on the Hill และ Chang 

World เริ่มเช็กลิสต์บัตรพร้อมกันวันที่ 2 มิถุนายน

• กลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จำากัด (มหาชน) หรือ ONEE คอนเทนต์ครีเอเตอร์

ชั้นนำาของเมืองไทย ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ผลิตคอน

เทนต์ดีๆ มีคุณภาพออกมาสู่สายตาผู้ชมทุกกลุ่ม

เป้าหมาย ผ่านการรับชมที่ครบวงจรทั้งออนไลน์-

ออฟไลน์ คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากเวทีประทาน

รางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่ 10 ที่จัดขึ้นโดยสมัชชา

นักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศนหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย เมื่อค่ำาวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ณ ห้อง

ดอนเมืองบอลรูม โรงแรม 

อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 

กรุงเทพฯ

• (ต่อ) โดยกลุ่ม เดอะ 

วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ สามารถ

คว้ารางวัลไปครอง คือ รางวัล

สถานีโทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ ช่องวัน31 

ต่อด้วยรางวัลนักแสดงชายเจ้าบทบาทยอดเย่ียม 

ได้แก่ ชาคริต แย้มนาม จากละครวันทอง ช่องวัน31 

และรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ดีเด่น ได้แก่ คู่จ้ินสุดฮอต 

ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ กับ ภูวิน-ภูวินทร์ 

ต้ังศักด์ิยืน จากซีรีส์ปลาบนฟ้า สังกัด GMM TV

• ฟลุ้ค-ณธัช ศิริพงษ์ธร ทุบกระปุกจัดเต็ม

หมดหน้าตัก เปิดธุรกิจใหม่อย่างร้าน THE LITTLE 

WHITE HOUSE CAFE คาเฟ่สีขาวสุดเก๋สไตล์มินิ

มอล ตั้งอยู่ย่านพัฒนาการตัดใหม่ ที่จะมีเมนูเด็ดทั้ง

เครื่องดื่มและเบเกอรี่ คัดสรรมาเพื่อคนรักคาเฟ่โดย

เฉพาะ ซึ่งก่อนที่จะเปิดแกรนด์ โอเพ่นนิ่งร้านอย่าง

เป็นทางการในวันที่ 19 มิถุนายนนี้ หนุ่มฟลุ้คก็ขอ

จัดพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลไปก่อน.

รักชิด

งคงมีคนในแวดวงบันเทิงออกมา

ประกาศติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง 

ล่าสุดทางต้นสังกัดของ 2 นักร้องคน

ดัง ณัฐวุฒิ ศรีหมอก หรือกอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ 

แรปเปอร์ชื่อดัง และวีรยา จาง หรือวี BNK48 

ได้ส่งจดหมายแจ้งผลตรวจหาเชื้อไว้รัสโควิด-19 

ของทั้ง 2 คน

โดยในส่วนของกอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ 

ทางค่าย High Cloud Entertainment ได้

ส่งจดหมายแจ้งว่านักร้องหนุ่มได้ติดเชื้อโค

วิด และตอนนี้ ได้เข้ารับการรักษาแล้ว

“High Cloud Entertainment ขอ

แจ้งให้ทราบว่า “F.HERO” (เอฟ ฮีโร่) 

หรือ “กอล์ฟ-ณัฐวุฒิ ศรีหมอก” ผู้

บริหารและศิลปินในสังกัด High Cloud 

Entertainment ได้เข้ารับการตรวจ RT-

PCR เพื่อหาเชื้อ COVID-19 เนื่องจากมีอาการ

เข้าข่ายติดเชื้อ โดยผลการตรวจออกมาในวัน

ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.23 น. ซึ่ง

ผลปรากฏว่า “พบเชื้อ COVID-19” ทั้งนี้ ทาง 

F.HERO จะเข้ารับการรักษาตัวตามมาตรการต่อ

เปิดโปรเจ็กต์ • นิธิวัฒน์ เจนเจษฎา และสมสมร ด่วนดี สองผู้บริหารบริษัท เดอะ ดรีม 

แอนด์ เดสทินี จำากัด (THE DnD) จัดงานแถลงข่าวโปรเจ็กต์ใหญ่ Be My Boyfrieds 2 (บี

มายบอยเฟรนด์ส 2) กับปรากฏการณ์ครั้งแรกของการรวมพลัง 6 หนุ่มขวัญใจสาวๆ อาทิ 

คชา นนทนันท์, ทอมมี่ สิทธิโชค, ทะเล สงวนดีกุล, บุ๋น นพณัฐ, ซี พฤกษ์ และมาร์ค ศิวัช 

ที่มาพร้อมความบันเทิงชุดใหญ่ ทั้งเพลง มิวสิกวิดีโอ และมินิเรียลลิตี้ซีรีส์ ROSE IN DA 

HOUSE ณ ยูเนียนฮอลล์ 1 ศูนย์การค้ายูเนียน มอลล์

ยั

อดด์ โบห์ลี ให้คำามั่นว่าจะสานต่อ

ประวัติศาสตร์แห่งความสำาเร็จที่น่าทึ่ง

ของเชลซี หลังเสร็จสิ้นการซื้อสโมสร

ยักษ์ใหญ่ของเวสต์ลอนดอน ด้วยมูลค่า 4.25 

พันล้านปอนด์ หรือกว่า 1.8 แสนล้านบาท เทก

โอเวอร์สำาเร็จจากโรมัน อบราโมวิช เมื่อช่วงบ่าย

วันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่น

มหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ภายใต้กองทุน

โบห์ลี ในที่สุดก็กลายเป็นเจ้าของสโมสรคนใหม่

ของเชลซีอย่างเป็นทางการเมื่อบ่ายวันจันทร์ที่

ผ่านมา หลังปิดการซื้อสโมสรด้วยราคาที่สูงเป็น

ประวัติการณ์ 4.25 ล้านปอนด์ จากโรมัน อบรา

โมวิช มหาเศรษฐีชาวรัสเซีย ที่โดนรัฐบาลอังกฤษ

บีบหลังเกิดสงครามในยูเครน

กลุ่มทุนของโบห์ลีต้องต่อสู้กับคู่แข่งอีก 11 ราย                                                          

ท่ีต้องการเป็นเจ้าของสโมสรคนใหม่ท่ีสแตมฟอร์ด 

บริดจ์ โดยกระบวนการขายเร่ิมข้ึนเมื่อ 2 มีนาคม 

และมีการสอบถามเข้าไปมากกว่า 250 คร้ัง

โบห์ลี เจ้าของร่วมทีมลอสแองเจลิส ดอด  

เจอร์ส ในเมเจอร์ลีกเบสบอล จะร่วมกำากับดูแล

และควบคุมสโมสรอย่างเท่าเทียมกันกับพาร์ตเนอร์

หลัก คือ บริษัทการลงทุน เคลียร์เลค แคปิตอล

“เรารู้สึกเป็นเกียรติท่ีได้เป็นผู้พิทักษ์คนใหม่

ของสโมสรฟุตบอลเชลซี” โบห์ลีกล่าว “พวกเรา

ท้ังหมดเต็มท่ี 100 เปอร์เซ็นต์ ทุกนาทีของทุกนัด”

“วิสัยทัศน์ของเราในฐานะเจ้าของสโมสร

มีความชัดเจน เราต้องการทำาให้แฟนๆ รู้สึกภาค

ภูมิใจ”

“พร้อมกับความมุ่งมั่นของเราที่จะพัฒนา

ทีมเยาวชนและการเฟ้นหานักเตะที่มากความ

สามารถเข้าสู่สโมสร แผนการดำาเนินงานของ

เราคือลงทุนในสโมสรในระยะยาว และสร้าง

ประวัติศาสตร์ความสำาเร็จที่น่าทึ่งของเชลซี”

“ผมต้องขอบคุณรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่

ในรัฐบาลอังกฤษ และพรีเมียร์ลีก สำาหรับการ

ดำาเนินการของพวกเขาที่่ช่วยทำาให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้”

ยุคของโรมัน อบราโมวิช เจ้าของสโมสรชาว

รัสเซีย-อิสราเอลท่ีดำารงตำาแหน่งในฐานะเจ้าของ

สโมสรเชลซีมา 19 ปี เวลาน้ีจบส้ินลงแล้ว พร้อม

กับผลงานท่ีพาทีมคว้าถ้วยรางวัลใหญ่ 19 คร้ัง 

เปล่ียนโฉมหน้าฟุตบอลอังกฤษไปตลอดกาลด้วย

การลงทุนคร้ังใหญ่และขับเคลื่อนสู่ความสำาเร็จ.

ท
สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ไป ด้วยเหตุนี้ค่าย High Cloud Entertainment 

มีความจำาเป็นต้องเลื่อนตารางงานต่างๆ ตาม

คำาแนะนำาของแพทย์ หรือจนกว่า F.HERO จะ

หายดี ขออภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้ที่มีผลกระทบจาก

เหตุการณ์ในครั้งนี้ และขอบคุณทุกกำาลังใจที่คอย

สนับสนุน F.HERO มาโดยตลอด ต้องขออภัยผู้ที่

มีผลกระทบทุกท่านด้วยครับ”

และในส่วนของ วี BNK48 ทางต้นสังกัด

ได้แจ้งข่าวผ่านเพจของบริษัทว่า “ประกาศ วี 

BNK48 (วีรยา จาง) ได้มีอาการป่วย และมี

อาการเข้าข่ายของการติดเชื้อ COVID-19 จึงได้

ทำาการตรวจ ATK ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 

2565 ซึ่งมีผลออกมาเป็น “บวก” จึงจะเข้า

ทำาการรักษาตามมาตรการในขั้นตอนต่อไป 

สำาหรับสมาชิกที่ได้มีการใกล้ชิดวี BNK48 ในช่วง

เวลานี้ จะเข้าทำาการกักตัวเพื่อสังเกตอาการตาม

มาตรการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ”

ส่วนทางด้านนักร้องสาว วี BNK48 ก็ได้

โพสต์ไอจีสตอรีแจ้งด้วยว่า “วัยรุ่นสองขีด เอาไว้

เล่าให้ลูกหลานฟังงับ เด๋ียววันน้ีมาไลฟ์แปบนึงค้าบ 

แต่ไม่ได้ร้องเพลงแล้วน้าแง 55555”

‘ทอดด์ โบห์ลี’เจ้าของใหม่เชลซี

ลั่นเดินหน้าสานต่อความสำาเร็จ

หลังดีล4.25พันล.ปอนด์ผ่านฉลุย

ต้นสังกัดแจ้งข่าว2นักร้องดัง

‘กอล์ฟ ฟักกลิ้ง-วี BNK48’ติดโควิด

เขาถนัด ที่ใครฟังเป็นต้องเคลิ้มไปกับเสียงร้อง

และเสน่ห์ของพวกเขา ที่ทำาให้เพลงนี้ละมุนละไม

จนอยากส่งมอบให้คนที่เรารักได้ฟัง

สำาหรับ Angel baby เป็นเพลงของนักร้อง 

นักแต่งเพลงชาวออสเตรเลีย Troye Sivan ถูก

ปล่อยออกมาเมื่อ 10 กันยายน ปี 2021 ทาง EMI, 

Universal และ Capital Records เพลงน้ีเป็นซิงเกิล

นำาสำาหรับสตูดิโอ 

อัลบ้ัมท่ี 3 ของ Sivan

เพลงนี้เขียน

โดย Sivan, James 

Abrahart, Jason 

Evigan, Sarah 

Hudson และ 

Michael Pollack 

ถือเป็นอีกหนึ่งเพลงคลั่งรักโรแมนติกที่

ดังแรงข้ามปี จากปี 2021 มาสู่ปี 2022 เลย

ก็ว่าได้ สำาหรับ “Angel Baby” เพลงบัลลาด

ลึกซึ้ง ละเมียดละไม ซาวด์ดนตรี 90s ผสม

ซินธ์ จากป๊อปไอคอนชาวออสเตรเลีย “Troye 

Sivan” ที่กวาดชาร์ตดังในบ้านเราไปครอง   

ทุกชาร์ต

ล่าสุด ความดัง

ของเพลงนี้ทำาให้วง

ดนตรี Acappella-POP 

อย่าง “Season Five” 

เจ้าของเพลงดัง “พูดไม่

คิด” นัดคิวรวมตัวร้อง

คัฟเวอร์เพลง “Angel 

Baby” ในสไตล์ที่พวก

เน้ือหาเป็นการสารภาพของ Sivan กับคนรัก

ของเขาท่ีได้ช่วยชีวิตเขาไว้หลังจากเกือบตาย 

เขาสารภาพว่าต้องการท่ีจะอยู่ในช่วงเวลาน้ีไป

ตลอดเพราะเขากลัวการมีชีวิตต่อไป คนรักของ

เขาได้เสียสละอย่างมากเพื่อท่ีจะได้อยู่ร่วมกัน

กับเขา ยอมท้ิงสวรรค์เพื่อมาอยู่ด้วยกัน และ

คือเทวดาตัวน้อยหรือ angel baby ของเขา.

interthaipost69@gmail.com

‘Season Five’วงดนตรีAcappella-POP

รวมตัวคัฟเวอร์‘Angel Baby’ของ‘Troye Sivan’

Troye Sivan

ภาพยนตร์‘4Kings’ทะยานแรง

ครองอันดับ1 Netflix Thailand

กลับมาสร้างตำานานความ

เดือดอีกครั้ง สำาหรับค่ายเนรมิตร

หนัง ฟิล์ม หลังนำา 4Kings อาชีวะ

ยุค 90 ภาพยนตร์เรื่องแรกของ

ค่ายลงฉายทาง Netflix Thailand 

ไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่าน

มา จนติดชาร์ตอันดับ 1 บน Netflix 

เย่ียม และสมทบชายยอดเย่ียมไปครอง โดย 

พุฒิพงษ์ นาคทอง ผู้กำากับเผยว่า

“ดีใจเมื่อรู้ว่าได้ลงฉายทาง Netflix 

ต้องขอขอบคุณทุกคนครับ จนข้ึนเทรนด์

อันดับ 1 บน Netflix ประเทศไทยได้อย่าง

รวดเร็ว ผมได้รับคอมเมนต์ท้ังบวกและลบ 

แน่นอนครับว่าผมจะนำาไปศึกษาและพัฒนา

ต่อไป สุดท้ายขอบคุณนักแสดง รวมถึงทีม

งานทุกคนท่ีทุ่มเทจนทำาให้หนังเรื่องน้ีประสบ

ความสำาเร็จ ฝากให้ทุกคนเป็นกำาลังใจให้คน

ทำาหนังไทย ช่วยกันอุดหนุนหนังไทย หากใคร

ท่ียังไม่ได้ชม อยากให้ไปรับชมกัน ส่วนใครท่ี

ชมแล้วก็สามารถชมซ้ำาได้อีกครับ”

ประเทศไทย ในเวลาอันรวดเร็ว

 4Kings อาชีวะยุค 90 

ภาพยนตร์ไทยที่กวาดรายได้ไป 

170 ล้านบาท ทำารายได้สูงสุด

ในปี 2564 การันตีด้วยรางวัล

คุณภาพจากเวทีคมชัดลึก อวอร์ด 

ครั้งที่ 18 ในสาขาดารานำาชายยอด
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สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ

เคร� องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) 

หรือ GIT เปดตัวภาพลักษณใหม จัดงาน 

GIT Open House โชวศักยภาพงานบริการ 

มุ่งมั่นสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นเลิศให้

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร� องประดับไทย 

(Creating Trust and Excellence) พรอม

เปดตัว GIT Standard ยกระดับมาตรฐาน

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้

แขงขันไดในเวทีโลกอยางยั่งยืน 

นายสุเมธ ประสงคพงษชัย ผูอํานวยการ

สถาบัน กลาววา สถาบันไดจัดกิจกรรม GIT 

Open House เพ� อเปดตัวภาพลักษณใหม 

มุ่งมั่นสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นเลิศให้

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร� องประดับไทย 

(Creating Trust and  Excellence) โดย GIT 

ไดมีการออกแบบและใช โลโกใหมที่สะทอน

ภาพลักษณท่ีทันสมัย จดจํางายและเปนสากล 

โดยการออกแบบโลโก้สื่อความหมายถึง

ภารกิจหลัก 6 ประการ ไดแก 1. การเปน

ผูวิเคราะห ตรวจสอบ และกําหนดมาตรฐาน

ดานตางๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร� อง

ประดับ 2. การเปนผูนําดานมาตรฐาน

การตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพ

อัญมณีและเคร� องประดับ 3. การเปนผู วิจัย 

และ พัฒนาระบบฐานขอมูลอัญมณีและ

เคร� องประดับ เพ� อสนับสนุนผูประกอบการไทย 

4. การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการอัญมณี

และเคร� องประดับในทุกภาคสวน 5. การ

เปนสถาบันหลักของชาติ และการมีหอง

ปฏิบัติการที่มีคุณภาพและมาตรฐานใน

ระดับสากล 6. การเปนศูนยกลางในการ

รวมมือของทุกภาคสวน ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ โดยสัญลักษณที่ใชเปนรูปทรง

สี่เหลี่ยมขาวหลามตัด (Diamond Shape) ที่

สะทอนถึงการเจียระไน ความเฉียบคม  และ

ความเปนไทย จัดเรียงในรูปแบบแนวคล� น

ที่สื่อให้เห็นถึงความพร้อมที่จะขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร� องประดับไทย

อยางไมหยุดยั้ง

GIT เปดตัวภาพลักษณใหม ชู GIT Standard ยกระดับมาตรฐาน 

ดันอุตสาหกรรมกรรมอัญมณีและเคร� องประดับไทย แขงขันเวที โลกอยางยั่งยืน

กิจกรรม GIT Open House ไมเพียงแต

เปดตัวภาพลักษณใหมเทานั้น แตยังเปนการ

เปดตัว GIT Standard มาตรฐานหองปฏิบัติ

การตรวจสอบอัญมณี เคร� องประดับและ

โลหะมีคา ซึ่งเปนมาตรฐานระดับประเทศ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการ

ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ

ในประเทศใหมีมาตรฐานเทียบเทาระดับ

สากลโดยใช GIT Standard ประกอบดวย 

1. มาตรฐานดานอัญมณีและเคร� องประดับ 

2. มาตรฐานดานโลหะมีคา 3. มาตรฐาน

ดานบุคลากรของหองปฏิบัติการ นอกจากนี้ 

สถาบันยังผลักดันใหมีการนํามาตรฐานไป

ใชกับหองปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและ

เคร� องประดับ ไมวาจะเปนหน�วยงานภาครัฐ 

สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน เพ� อเพ่ิมศักยภาพ

ใหกับหองปฏิบัติการในทุกดาน 

ภายในงานยังมีการแนะนํานวัตกรรม

ในงานบริการตางๆ ของสถาบัน ไดแก 

การพัฒนามาตรฐานสีสําหรับทับทิม ไพลิน 

และพัดพารัชชา ซึ่งเปนอัญมณีที่สําคัญ

และไดรับความนิยมในตลาด การพัฒนา AI 

เพ� อระบุแหลงกําเนิด (Origin Determination) 

สําหรับพลอยคอรันดัมและอัญมณีอ� นๆ ท่ีสําคัญ 

เพ� อสามารถใหบริการตรวจสอบที่รวดเร็วและ

แมนยํา การแนะนําระบบฐานขอมูลวิชาการ

และศูนยเรียนรูดวยตนเองที่เปนชุมชนแหง

การเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

อยางครบวงจร มีทรัพยากรสารสนเทศในรูป

แบบสิ่งพิมพ และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 

ที่พรอมที่สุดแหงหนึ่งในเอเชีย ศูนยฝกอบรม

ที่ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรม

เนื้อหาครอบคลุมทุกมิติในธุรกิจอัญมณีและ

เคร� องประดับ ท้ังรูปแบบ Online และ Onsite 

นอกจากนี้ ยังมีผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการดาน

ตางๆ อาทิ นักอัญมณีศาสตร นักวิชาการ

โลหะมีคา นักออกแบบ ไดรวมพูดคุยใหคํา

แนะนํากับผูที่เขารวมงาน

การจัดกิจกรรมในวันนี้ จะมีสวนชวย

ใ น ก า ร ต่ อ ย อ ด ธุ ร กิ จ แ ล ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ของไทย  ซึ่งเราชาว GIT ในฐานะที่เปน

หน�วยงานหลักของประเทศดานอัญมณีและ

เคร� องประดับ จะมุงม่ันเพ� อสรางความน�าเช� อถือ 

และเปนเลิศใหอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร� องประดับไทย (Creating Trust and 

Excellence) ในฐานะศูนยกลางการคาและ

การผลิตอัญมณีและเคร� องประดับโลกอยาง

ยั่งยืนตอไปอยางไมหยุดยั้ง นายสุเมธ กลาว

ปดทาย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร.0-2634-4999 ตอ 635-642

ดูแลผูประกอบการใหปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ.การนิคมฯ สําหรับ

การสรางสิ่งแวดลอมปลอด

ควันบุหรี่ ทางสํานักงาน

นิคมอุตสาหกรรมฯ ยินดี

ที่จะสนับสนุน เปนสะพาน

เช่ือมกับสถานประกอบการ 

ใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ

การดําเนินงานทางดานนี้ 

โดยเห็นวาการรณรงคพื้นที่

ปลอดควันบุหรี่จะชวยให

พนักงานไดรับการคุมครอง

ทางสุขภาพ ตลอดจนชวยให

สถานประกอบการลดความเส่ียงดานอัคคีภัย 

ซึ่งจากขอมูลที่ ไดรับ ขณะนี้ พบวา มีสถาน

ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

ชลบุรี ไดเขารวมโครงการฯ แลว 27 แหง 

และไดรับการประเมินเปนสถานประกอบการ

สรางเสริมสุขภาพตนแบบแลว 11 แหง

ดร.ศันสนีย กีรติวิริยาภรณ ผูจัดการ

โครงการสงเสริมการสรางเสริมสุขภาพใน

สถานประกอบการ และอุปนายกสมาคม

พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม กลาววา เราตอง

ทํางานรวมกันของหน�วยงานหลายฝาย ตั้งแต

ในระดับสถานประกอบการที่ตองดําเนินงาน

รวมกันทั้งในสวนของผูบริหาร คณะทํางาน

และพนักงาน ในขณะที่ระดับของหน�วยงาน

ภาคีเครือขาย ไมวาจะเปนการนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย สํานักงานนิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิตี้ ชลบุรี บ.อมตะคอรปอเรชัน จํากัด 

(มหาชน) สมาคมนักทรัพยากรมนุษย อมตะนคร 

และหน�วยงานทั้งทางดานสงเสริมสุขภาพ

และสวัสดิการแรงงานในจังหวัดชลบุรี จึงจะ

สามารถขับเคล� อนให อมตะซิตี้ เปนนิคม

อุตสาหกรรมปลอดควันบุหรี่ตามเปาหมาย 

ทั้งนี้ ภายหลังการเสวนา ไดรับเกียรติ

จาก รองศาสตราจารยแล ดิลกวิทยรัตน คณะ

กรรมการบริหารแผน คณะที่ 1 สสส. มอบชุด

เคร� องมือในการสรางสิ่งแวดลอมปลอดควัน

บุหรี่ใหแกสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

ซิตี้ ชลบุรี และบ.อมตะคอรปอเรชัน จํากัด

(มหาชน) พรอมทั้งไดกลาวถึงบทบาทของ สสส. 

ในการสงเสริมและสนับสนุนใหภาคีเครือ

ขายตางๆ รวมกันขับเคล� อนใหสังคมไทยเปน

สังคมสุขภาวะ เพ� อความมั่นคงของทรัพยากร

มนุษยของประเทศ และการสรางสิ่งแวดลอม

ปลอดควันบุหรี่ เปนประเด็นที่ สสส. ให

ความสําคัญ จึงถือวาเปนโอกาสอันดีที่การ

นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตลอดจน

หน�วยงานที่เกี่ยวของในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิตี ้ ชลบุรี ได้ให้ความสําคัญในการ

จัดกิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณมา 

ณ ที่นี้

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ไดรวมกับการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยสํานักงาน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี บริษัทอมตะ 

คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) สมาคมนัก

ทรัพยากรมนุษย อมตะนคร จัดกิจกรรมเน� องใน

วันงดสูบบุหร่ีโลก 31 พฤษภาคม 2565 ภายใต

แนวคิด “นิคมอุตสาหกรรมรวมใจ สรรคสราง

สิ่งแวดลอมดี ควันบุหรี่เปนศูนย” โดยภายใน

งานประกอบดวยการจัดนิทรรศการ “บุหรี่...

ภัยคุกคามตอสิ่งแวดลอม” และการเสวนา 

“สานพลังสรรคสรางสิ่งแวดลอมดี ควันบุหรี่

ในอมตะซิตี้เปนศูนย” โดยมีวัตถุประสงคเพ� อ

สรางการรับรูของสถานประกอบการในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตอความสําคัญ

ของการสรางสิ่งแวดลอมปลอด (ควัน) บุหรี่

ในสถานท่ีทํางาน และแนวทางในการจัดสภาพ

แวดลอมในที่ทํางานใหปลอด (ควัน) 

นายธาดา  สุนทรพันธุ รองผูวาการ 

(ปฏิบัติการ 2) การนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย ประธานในพิธีเปดงานฯ กลาววา 

การหามสูบบุหรี่ในพื้นที่สถานประกอบการใน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซึ่งสวนหนึ่งไดมี

การดําเนินการอยูแลว การขับเคล� อนใหนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เปนนิคมอุตสาหกรรม

ปลอด (ควัน) บุหรี่ ก็น�าจะไมใชเร� องยาก 

และการจัดกิจกรรมในวันนี้ ถือวาเปนโอกาส

ดีที่ตัวแทนหน�วยงานตางๆ จะไดรับฟงขอมูล

เกี่ยวกับการสรางสิ่งแวดลอมดี...ควันบุหรี่

เปนศูนย และไดเรียนรูจากประสบการณจริง

ของสถานประกอบการที่มีการทํางานดานนี้

ไปแลว นับวาเปนจุดเริ่มตนของการรวมพลัง

ชาวอมตะซิต้ี ใหมาดูแลพ้ืนท่ีในหน�วยงานตนเอง 

จัดเขตปลอดบุหร่ี และเขตสูบบุหร่ีตามแนวทาง

ที่ไดเรียนรูจากการเสวนา 

ศาสตราจารยนายแพทยประกิต 

วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงคเพ� อการ

ไมสูบบุหร่ี  กลาวในชวงปาถกฐาพิเศษผลกระทบ

ของบุหรี่ที ่มีตอสุขภาพวา ในปนี้ องคการ

อนามัยโลกไดชูประเด็น “ยาสูบ...ภัยคุกคาม

ตอสิ่งแวดลอม” นั่นหมายถึงวา บุหรี่นอกจาก

จะทําลายสุขภาพแลวยังทําลายสิ่งแวดลอม

อีกดวย ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีอัตราการ

สูบบุหร่ีของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปท่ี 17.4% 

มีประชากรวัยทํางานจํานวนมากที่ตกเปน

เหย� อของบุหรี่ รวมทั้งนักสูบหนาใหมที่ตก

เป็นเหยื่อของการตลาดจากบริษัทผลิตบุหรี่

ที่ ไดเขาถึงกลุมเยาวชนหลากหลายชองทาง 

จึงตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายชวยกัน

หยุดยั้งภัยคุกคามนี้ 

นางอชรายุ แสงวิโรจนกุล ผูจัดการ

ฝายบุคคล บริษัททสึจิยา (ประเทศไทย) จํากัด  

กลาววา บริษัทฯ ถือเปน 1 ใน 11 สถาน

สสส. ผนึก การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

และภาคีเครือขายจังหวัดชลบุรี สรางสิ่งแวดลอมดี ควันบุหรี่เปนศูนย

ประกอบการตนแบบดานการสรางเสริมสุข

ภาพพนักงาน ที่เคยไดรับการประเมินจาก

โครงการสงเสริมการสรางเสริมสุขภาพ

แรงงานในสถานประกอบการ สมาคมพัฒนา

คุณภาพสิ่งแวดลอม สําหรับ การดําเนินงาน

ของบริษัทฯมีสิ่งสําคัญคือผูบริหารของบริษัท

มีนโยบายและสนับสนุนการสรางเสริมสุข

ภาพของพนักงาน ทางทีมงานไดมีการทํางาน

ดานนี้ โดยบูรณาการกับประเด็นยาเสพติดที่

เคยทําไวกอนหนานี้ หลังจากที่ไดรวมงานกับ

โครงการฯ ก็ไดมีการจัดตั้งคณะทํางานที่มา

จากหัวหนาแผนกหลายแผนกมาวางแผนรวมกัน 

ไดมีการกําหนดเขตปลอดบุหรี่ และจัดเขต

สูบบุหรี่ใหถูกตองตามกฎหมาย นอกจากนั้น

ยังมีการคนหาผูติดบุหรี่ ชวยในการบําบัด

และติดตามผล โดยมีโรงพยาบาลพานทอง 

ใหการสนับสนุนองคความรู ตลอดจนเคร� องมือ

ชวยเลิกอยางใกลชิด ท้ังน้ี ในปท่ีผานมา มีพนักงาน

สามารถเลิกบุหรี่ไดจํานวน 5 ราย จากผูเขา

รวมโครงการลดละเลิก รวมทั้งสิ้น 35 ราย

นายอัครเรศร ชูชวย นายกสมาคม

นักทรัพยากรมนุษย อมตะนคร  กลาววา ใน

สวนของการขับเคล� อนในอมตะซิตี้ บริษัทจะ

เนนที่ความยั่งยืน จึงมีคําถามวาทําอยางไร 

จึงจะทําใหการทําโครงการลักษณะแบบนี้มี

ความย่ังยืน การขับเคล� อนใหสถานประกอบการ

สวนใหญมาสนใจงานดานนี้ ซึ่งขณะนี้อาจจะ

ยังวิ่งสวนทางกันระหวางผูสรางเคร� องมือ

กับผูใชเคร� องมือ จึงขอแนะนําวา เราอาจจะตองหา 

Pain Point ซ่ึงสวนตัวมองวา สถานประกอบการ

สวนใหญตองการทําตามกฎหมาย ดังนั้นหาก

ไดมีการรับทราบเกี่ยวกับแนวทางการทําตาม

กฎหมาย โดยเฉพาะการมี Best Practices 

ใหเห็น และมีพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนํา ก็น�า

จะเปนสิ่งที่ดีตอสถานประกอบการ

นางสาววิชชุดา สีมาขจร ผูอํานวยการ

สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 

กลาววา นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จัดเปน

นิคมฯ ท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดในประเทศไทย สวนตัว

สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมฯ มีหนาที่กํากับ

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๓๕/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวง

จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายอภิชาติ หงษณานุรักษ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคาน

กอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวสุกัญญา ริเร่ิม)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๒๒๓ เลขที่ดิน ๑๔๗ หนาสํารวจ ๘๖๗ ตําบล

แกงเสี้ยน อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พรอมสิ่งปลูกสราง

เลขที่ ๗๗/๖๗ หมูที่ ๘ ขนาด ๑๐๕ ตารางเมตร และโรงจอดรถ ขนาด ๓๕ 

ตารางเมตร เนื้อที่รวม ๗๐ ตารางวา

- นายเทวัญ 

อุดมใจพุทธ

๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๕๓-

๓-๓๗๘๔๖-๓ สาขาเทสโก โลตัส มหาชัย ๒ (ถนนพระรามที่ ๒) ช� อบัญชี 

นายสมชาย จันทรอิ่ม

- นายสมชาย 

จันทรอิ่ม

๘๕๕,๐๓๑.๑๓ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเยาวราช 

เลขที่บัญชี ๐๘๐-๘-๐๕๘๓๗-๕ ช� อบัญชี นายอภิชาติ หงษณาณุรักษ

- นายอภิชาติ 

หงษณาณุรักษ

๑๑๔.๖๙ บาท (ณ วันท่ี 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเยาวราช 

เลขที่บัญชี ๐๘๑-๘-๕๓๒๙๙-๗ ช� อบัญชี นายรักชาติ คลายแสง

- นายรักชาติ 

คลายแสง

๕๓.๐๖ บาท (ณ วันท่ี ๑๗ 

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี 

เลขที่บัญชี ๐๗๓-๓-๗๙๓๑๓-๙ ช� อบัญชี นายรักชาติ คลายแสง

- นายรักชาติ 

คลายแสง

๔๘.๒๓ บาท (ณ วันท่ี 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน 

กาญจนบุรี เลขที่บัญชี ๐๕๙-๑-๔๘๘๙๑-๐ ช� อบัญชี นางมิตาล อุดมใจ

พุทธ

- นางมิตาล 

อุดมใจพุทธ

๑๗๑.๖๑ บาท (ณ วันท่ี 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเยาวราช 

เลขที่บัญชี ๐๗๓-๘-๑๓๑๒๑-๕ ช� อบัญชี นายเทวัญ อุดมใจพุทธ

- นายเทวัญ 

อุดมใจพุทธ

๓,๐๔๕.๑๙ บาท (ณ วันท่ี 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเยาวราช 

เลขที่บัญชี ๐๗๑-๘-๖๕๙๗๔-๔ ช� อบัญชี นายศักดิ์สิทษ อุดมใจพุทธ

- นายศักดิ์สิทษ 

อุดมใจพุทธ

๖๔.๔๘ บาท (ณ วันท่ี 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี 

เลขที่บัญชี ๐๕๑-๘-๔๔๗๒๓-๘ ช� อบัญชี นายศักดิ์สิทษ อุดมใจพุทธ

- นายศักดิ์สิทษ 

อุดมใจพุทธ

๗๐.๑๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเยาวราช 

เลขที่บัญชี ๐๗๑-๘-๖๕๕๖๐-๙ ช� อบัญชี นางสาวจันทรจิรา อุดมใจพุทธ

- นางสาวจันทรจิรา 

อุดมใจพุทธ

๔.๒๔ บาท (ณ วันท่ี ๑๗ 

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน 

กาญจนบุรี เลขที่บัญชี ๐๕๙-๑-๔๘๐๓๒-๔ ช� อบัญชี นางสาวจันทรจิรา 

อุดมใจพุทธ

- นางสาวจันทรจิรา 

อุดมใจพุทธ

๔๕.๔๔ บาท (ณ วันท่ี 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน 

กาญจนบุรี เลขที่บัญชี ๙๓๑-๒-๐๔๐๐๘-๒ ช� อบัญชี นางสาวนนทชนก 

กองแกว

- นางสาวนนทชนก 

กองแกว

๗๑.๒๘ บาท (ณ วันท่ี 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเยาวราช 

เลขที่บัญชี ๐๗๓-๘-๓๗๙๒๖-๘ ช� อบัญชี นางสาวศุภิกา เฮี้ยนชาศรี

- นางสาวศุภิกา 

เฮี้ยนชาศรี

๑๑๖.๙๕ บาท (ณ วันท่ี ๔  

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเกาเลี้ยว 

เลขที่บัญชี ๔๓๒๐๒๙๑๘๙๘ ช� อบัญชี นายสมชาย จันทรอิ่ม

- นายสมชาย 

จันทรอิ่ม

๑๑,๔๓๔.๗๘ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล

พลาซา มหาชัย เลขที่บัญชี ๔๓๐๐๖๗๗๗๐๕ ช� อบัญชี นายสมชาย จันทร

อิ่ม

- นายสมชาย 

จันทรอิ่ม

๒๑,๖๐๐.๐๙ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี 

เลขที่บัญชี ๖๐๗๒๘๓๑๕๒๒ ช� อบัญชี นายอภิชาติ หงษณาณุรักษ 

- นายอภิชาติ 

หงษณาณุรักษ

๒๒๙.๘๔ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี 

เลขที่บัญชี ๖๐๗๒๔๙๒๓๙๔ ช� อบัญชี นายรักชาติ คลายแสง

- นายรักชาติ 

คลายแสง

๓,๕๕๑.๙๘ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสังขละบุรี 

เลขที่บัญชี ๖๗๙๒๑๙๘๓๔๓ ช� อบัญชี นายรักชาติ คลายแสง

- นายรักชาติ 

คลายแสง

๑๒,๙๐๙.๓๘ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี 

เลขที่บัญชี ๖๐๗๒๕๒๔๖๔๖ ช� อบัญชี นายรักชาติ คลายแสง

- นายรักชาติ 

คลายแสง

๒,๙๙๒.๐๓ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๒๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสังขละบุรี

เลขที่บัญชี ๖๗๙-๒๑๗๙๐๗-๒ ช� อบัญชี นางมิตาล อุดมใจพุทธ

- นางมิตาล 

อุดมใจพุทธ

๓,๓๖๒.๒๗ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔)

-

๒๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน 

กาญจนบุรีเลขที่บัญชี ๔๑๘๐๒๕๗๐๔๒ ช� อบัญชี นายศักดิ์สิทษ 

อุดมใจพุทธ

- นายศักดิ์สิทษ 

อุดมใจพุทธ

๗,๓๒๐.๙๕ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน 

กาญจนบุรีเลขที่บัญชี ๔๐๕๖๓๖๐๔๒๘ ช� อบัญชี นางสาวจันทรจิรา 

อุดมใจพุทธ

- นางสาวจันทรจิรา 

อุดมใจพุทธ

๑๐.๙๔ บาท (ณ วันท่ี ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 

๖๐๗๒๓๗๖๘๗๓ ช� อบัญชี นางสาวนนทชนก กองแกว

- นางสาวนนทชนก

กองแกว

 ๔,๔๒๙.๖๘ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๒๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก 

โลตัส กาญจนบุรี เลขที่บัญชี ๔๐๘๕๙๒๒๗๕๐ ช� อบัญชี นางสาวศุภิกา 

เฮี้ยนชาศรี

- นางสาวศุภิกา 

เฮี้ยนชาศรี

๐ บาท (ณ วันท่ี ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๒๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 

๔๐๙๒๙๖๐๐๖๖ ช� อบัญชี นางสาวเพียวไวไวลิน

- นางสาวเพียวไว

ไวลิน

๒๘.๒๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๒๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสังขละบุรี 

เลขที่บัญชี ๙๘๕๙๐๐๓๙๓๙ ช� อบัญชี นายอภิชาติ หงษณาณุรักษ 

- นายอภิชาติ 

หงษณาณุรักษ

๘๓.๖๒ บาท (ณ วันท่ี ๑๑ 

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๒๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอาคาร

เมืองทอง (เยาวราช) เลขที่บัญชี ๖๗๙๙๔๕๙๘๗๔ ช� อบัญชี นายรักชาติ 

คลายแสง

- นายรักชาติ 

คลายแสง

๖,๕๕๑.๓๖ บาท  (ณ วันท่ี 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๒๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)สาขาสังขละบุรี 

เลขที่บัญชี ๙๘๔๘๐๙๐๗๘๙ ช� อบัญชี นายเทวัญ อุดมใจพุทธ

- นายเทวัญ 

อุดมใจพุทธ

๑,๗๗๐.๒๖ บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๒๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)สาขาสังขละบุรี 

เลขที่บัญชี ๙๘๒๐๔๖๙๔๒๒ ช� อบัญชี นายศักดิ์สิทษ อุดมใจพุทธ 

- นายศักดิ์สิทษ 

อุดมใจพุทธ

๖๘.๓๕ บาท  (ณ วันท่ี 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๓๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)สาขากาญจนบุรี 

เลขที่บัญชี ๗๑๓๐๙๗๑๗๗๐ ช� อบัญชี นางสาวจันทรจิรา อุดมใจพุทธ

- นางสาวจันทรจิรา 

อุดมใจพุทธ

๕๐๖.๓๓ บาท (ณ วันท่ี 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๓๐ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔,๒๓๕,๖๘๖.๕๑ บาท (สี่ลานสองแสนสามหม� นหาพันหกรอย

แปดสิบหกบาทหาสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล      

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนายอภิชาติ หงษณาณุรักษ กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

วาที่ พ.ต.ท.

(ศุภโชค บุญเจริญ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 ประกาศ ณ วันท่ี ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน รวมกับ ศูนยส� อสาธารณะเพ� อเด็ก

และครอบครัว สถานี โทรทัศน ไทยพีบีเอส 

(ThaiPBS) จะจัดงานเปดตัว “โครงการ Kid 

Rangers ชวนครูวิทย-คณิต มาคิดใหวาว ป

ที่ 6 ตอน 4 Mega Trends กับการศึกษาของ

เด็กในโลกอนาคต” และ “โครงการ Kiddy 

Code สนุกโคด สนุกคิด” นับเปนความรวมมือ

คร้ังสําคัญของส� อสาธารณะ และ ภาคการศึกษา 

ที่ผนึกกําลังกันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ

การศึกษา เปนเคร� องมือในการจัดการเรียน

การสอน ใหกับคุณครูทั้งระดับประถมศึกษา 

และปฐมวัย ภายใต 2 โครงการดังกลาว 

ภายในงานไดรับเกียรติจาก คุณหญิงกัลยา 

โสภณพนิช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

ศึกษาธิการ และ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล 

ผูอํานวยการองคการกระจายเสียงและแพร

ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย รวมแถลง

ขาวเปดโครงการ พรอมดวยการเสวนาหัวขอ 

: Kid Rangers “ชวนครูวิทย-คณิตมาคิดให 

wow ป 6 และ KIDDY CODE สนุกโคด 

สนุกคิด” โดย วรินทรเนตร เติมศิริกมล ผูจัดทํา

โครงการ อาจารยฤทัย จงสฤษด์ิ ผูอํานวยการ

ฝายอาวุโส ฝายวิชาการ หลักสูตรและส� อ

การเรียนรู สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ และ รศ.ดร.วรรณพงษ 

เตรียมโพธิ์ ประธานกรรมการศูนยความ

เปนเลิศเพ� อสะเต็มศึกษา คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพฤหัสบดีที่ 2 

มิถุนายน เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ลานไม 

อาคาร A สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส

“ทองหลอ” รานอาหารไทยคุณภาพ

ในเครืออิมแพ็ค ณ โรงแรมสเตยบริดจ สวีท 

กรุงเทพฯ (ทองหลอ ซอย 5) กลับมาอีกครั้ง 

กับความสําเร็จของบุฟเฟตอาหารไทยพื้นบาน 

4 ภาค โดยเชฟคนรุนใหม ใหทุกคนไดอิ่ม

อรอยสุดคุมกันอีกครั้งกับโปรโมชั่นมา 4 จาย 

3 และยังไดอรอยกับ 15 เมนูใหม ซึ่งมีทั้ง

กุงแมน้ําไซส ใหญ เนื้อแน�น สด เต็มคํา 

เมนูอาหารคาวจากเนื้อทุเรียนหมอนทอง

คุณภาพ รวมไปถึงเมนูแนะนําทั้งคาวหวาน 

และเคร� องด� ม รวมแลวกวา 30 เมนู ใหอิ่ม

อรอยกันอยางจุใจ ภายในเวลา 2 ชั่วโมง 

ราคา 1,690++ บาท/ทาน กับโปรโมช่ันมา 

4 จาย 3 (เพียงจองและชําระเงินลวงหนา) 

พรอมตั้งแตวันที่ 1 - 30 มิถุนายน สวน

บุฟเฟตอรอยไดถึง 31 สิงหาคม นี้ หาม

พลาดความอรอยแบบจัดเต็ม โปรโมชั่นสุดคุม 

เปดใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 10.30 – 

21.00 น. พรอมดวยบริการเดลิเวอรี่ผาน ไลน 

ออฟฟเชียล: @thonglorcuisine โทร. 09-

5426-4646, 0-2000-4701 

เชิญรวมสัมผัสประสบการณอาหาร

ชวนน้ําลายสอในเทศกาลเปาฮื้อ ที่รังสรรค

โดยเชฟมากฝมือประจําหองอาหารจีนหยก 

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด เลือกส่ังเมนูไดตามชอบ 

อาทิ เปาฮื้อเจี๋ยนน้ํามันหอย เปาฮื้อเจี๋ยน

น้ําแดง หรือ ขาวอบเปาฮื้อหมอดิน เปนตน 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ราคาเร่ิมตนเพียง 590 บาทถวน ตลอดเดือน

มิถุนายน สวน “บุฟเฟตติ่มซํามื้อกลางวัน” 

ยังคงมีบริการตามปกติ เพียงทานละ 859 

บาทถวน (จาก 1,300 บาทถวน) หองอาหาร

จีนหยก เปดบริการทุกวัน มื้อกลางวันเวลา 

11.30-14.30 และมื้อเย็น 18.00-22.00 น. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ โทร.0-2

276-4567 ตอ 8429-30

สเก็ตเชอรส ประเทศไทย จัดงาน

ฉลองเปดราน “สเก็ตเชอรส ซุปเปอรสโตร” 

(Skechers Superstore) แหงใหม สาขาฟว

เจอรพารค รังสิต ใหญสุดในยานรังสิต รวม

สินคาเอ็กซคลูซีฟคอลเลกชัน และสินคา

สายสตรีทแวร ไวอยางครบครัน พรอมขน

โปรโมชันจัดเต็มใหชาวรังสิตไดชอปกระหน่ํา

กันจุใจ โดยไดรับเกียรติจากคุณแซน ลี 

ผูบริหารระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

และ คุณไขมุก นิลเศรษฐี ผูจัดการประจํา

สวนภูมิภาค บริษัท สเก็ตเชอรส (ไทยแลนด) 

จํากัด รวมเปดรานอยางเปนทางการ พรอม

กิจกรรมเซอร ไพรสพิเศษจาก มิว-ศุภศิษฏ 

จงชีวีวัฒน แบรนดแอมบาสเดอรสเก็ตเชอรส 

ประเทศไทย  ที่จะมาสรางสีสันภายในงาน 

โดยจะจัดขึ้นในวันเสารที่ 4 มิถุนายน ตั้งแต

เวลา 15.00 น. ที่ราน SKECHERS ณ ศูนย

การคาฟวเจอรพารค รังสิต ลาน Zpotlight 

ชั้น G Zpell สามารถติดตามขอมูล และ

รายละเอียดของสเก็ตเชอรสเพิ่มเติม ไดทาง

เฟซบุก SKECHERSThailand Instagram: @

SKECHERSTH และ Line Official Account 

: @SKECHERSTH

“เครือสหพัฒน” จัดงานรับขวัญชาง คืนชีวิตชางชราใหกับโครงการโลกของชาง จ.สุรินทร

บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล 

เอนเตอรไพรส ทิพาภรณ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท เอส แอนด เจฯ พรอมดวย

คณะผูบริหารจากบริษัทในเครือสหพัฒน ไดแก บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) และบริษัท ท็อปเทรนด 

แมนูเฟคเจอริ่ง รวม “งานรับขวัญชาง” เพ� อประกอบพิธีเซนไหวศาลปะกําในการรับขวัญชาง 

เขาสูบานใหมในโครงการโลกของชาง จํานวน 5 เชือก ไดแก สีดอบารมี พังมรกต พังบุญรวม 

พังท็อป และพังมีสิทธิ์ พรอมกันนี้ คณะผูบริหารยังไดเยี่ยมชมพื้นที่ตางๆ ภายในโครงการฯ 

ไดแก พิพิธภัณฑชาง การแสดงชาง และรวมปลูกตนกลวยเพ� อเปนอาหารเลี้ยงชาง โดยมี

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ใหการตอนรับ

ผลพวงจากวิกฤติสถานการณ โลก

ขณะน้ีทําใหราคาปุยเพ่ิมข้ึนแบบกาวกระโดด

สงผลกระทบตอตนทุนพืชเศรษฐกิจอยาง

ขาวโพดเลี้ยงสัตวทันที แมรัฐบาลจะประกัน

ราคาเปาหมายอยูที ่ 8.50 บาทก็ตาม ยิ่งที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เม� อวันท่ี 3 พฤษภาคม 

2565 ท่ีผานมามีมติใหผอนปรนนําเขาขาวโพด

เลี้ยงสัตว ภายใตขอกําหนด WTO ไดไมเกิน 

6 แสนตันหรือรอยละ 50 ของความตองการใช

ขาวโพดเลี้ยงสัตวและวัตถุดิบทดแทน ดวย

อัตราภาษี 0% เปนระยะเวลา 3 เดือน(พ.ค.-

ก.ค.) ดวยแลว ยิ่งสรางความวิตกกังวลเร� อง

ราคาใหกับเกษตรกรผูปลูกขาวโพดอยาง

หลีกเลี่ยงไมได

“ชวงนี้ราคาขาวโพด(เลี้ยงสัตว)ขึ้น 

สหกรณรับซื้อหนาโรงงานอยูที่ 12 บาทตอ

กิโลกรัมที่ความชื้นไมเกิน 14% แตเม� อหัก

คาบริหารจัดการก็จะได 11 บาทกวา ซึ่งก็

ยังสูงกวาราคาประกันที่รัฐบาลจัดใหอยูดี 

แตปญหาตอนนี้อยูที่ปุย(เคมี)ราคาแพงกวา

เดิมหลายเทาตัว จากเดิมกระสอบละ 600-

700 บาท ตอนนี้พุงไปที่ 1,600-1,700  บาท

เรียบรอยแลว”

นายสุรศักด์ิ สุปญญา ผูจัดการสหกรณ

การเกษตรรองกวาง จํากัด ตําบลรองเข็ม 

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร กลาวถึงปญหา

เปดแผนธุรกิจ “สหกรณการเกษตรรองกวาง” 

ชูจุดเดนขาวโพดเลี้ยงสัตว-เหนียวสันปาตอง

ราคาปุยเคมีที่แพงขึ้นชวงนี้สงผลกระทบตอ

ตนทุนการผลิตขาวโพดของสมาชิก สหกรณ

พยายามหาทางออกดวยการสงเสริมให

สมาชิกผลิตปุ ยใช เองและใสปุ ย เคมี ใน

ปริมาณที่นอยลง จากเดิมที่ใส 2-3 กระสอบ

ต่อไร่เหลือเพียงแค่กระสอบเดียวเพื่อลด

ตนทุนการผลิต ขณะเดียวกันการที่รัฐบาล

อนุญาตใหนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตว ได แม

ระยะเวลาเพียง 3 เดือนก็ตาม แตเช� อวามี

ผลกระทบตอเกษตรกรผูปลูกขาวโพด

(เลี้ยงสัตว) อยางแน�นอน

“ถารัฐบาลนําขาวโพดเขามาราคาลด

ลง มีผลกระทบแน�นอน สวนราคาปุยก็เพ่ิม

ข้ึนจาก 600-700 บาทเปน 1,700-1,800 บาท

ตอกระสอบ ทําใหตนทุนเพิ่มขึ้น สหกรณ

ก็ชวยสมาชิกหาปุยมาชดเชย ปุยอินทรียบาง 

ปุย มูลสัตวบาง เกษตรกรบางคนบอกชา 

เคยใชตอไรเทาไหรก็ยังใชเทาเดิม”  ผูจัดการ

สหกรณการเกษตรรองกวาง จํากัดกลาว

นายสุรศักด์ิ เผยตอวาปจจุบันสหกรณฯ 

มีสมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 2,557 ราย มีทุน

ดําเนินงานกวา 370 ลานบาท ดําเนินธุรกิจ 

6 ดาน ไดแก ธุรกิจสินเช� อ ธุรกิจรับฝากเงิน 

ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจแปรรูปผลผลิต 

ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหน�าย และธุรกิจบริการ 

โดยสมาชิกสวนใหญกวารอยละ 50 ปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตว รองลงมาเปนขาวเหนียว

สันปาตองหรือขาวกข10 เน� องจากพื้นที่ในเขต

อําเภอรองกวางน้ันสวนใหญมีสภาพเปนภูเขา 

ที่ราบนอย การขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่ม

จึงทําไดยาก มีทางเดียวที่เปนไปไดคือปลูก

ขาวโพดหลังนาเพ� อใหไดผลผลิตเพิ่ม 

 “ในฤดูการผลิตป 64/65 ตัดยอดไป

เม� อเดือนมีนาคม 2565 ที่ผานมา ปริมาณ

ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวอยูที่ 8,604 ตันสด 

มูลคา 61.08 ลานบาท สวนขาว 6,000 กวาตัน 

ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวทั้งหมดจะสงขาย

ใหกับโรงงานแปรรูป CPF Betagro และ

คูคาทั่วไป สวนขาวจะสงให โรงสีที่ จ.พิจิตร 

นอกจากขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตวแลว

สมาชิกก็ยังปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร

เสริมรายได แตก็มีสวนนอย เพราะท่ีน่ีมีปญหา

เร� องแหลงน้ํา” นายสุรศักดิ์เผย

ปจจุบันสหกรณการเกษตรรองกวาง 

จํากัด มีสถานที่รอบรวมผลผลิต 2 แหงคือที่

ตําบลน้ําเลาและตําบลรองกวาง  โดยแตละ

แหงก็จะมีโรงอบขาวโพด ลานตากและไซโล

สําหรับใชเปนที่เก็บรวบรวมผลผลิตกอนนํา

ไปจําหน�ายใหกับคูคา  สวนใน

อนาคตน้ันสหกรณฯ มีแผนพัฒนา

ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ  (ขาวโพดเลี้ยง

สัตว) โดยพัฒนาตั้งแตตนน้ํา 

การสงเสริมการปลูก สนับสนุน

ปจจัยการผลิต ลงพื้นที่แนะนํา 

สงเสริม กลางนํ้า สหกรณฯ รับซ้ือ 

รวบรวมผลผลิต ทําคุณภาพโดย

การลดความชื้น การแปรรูป 

(บดเปนอาหารสัตว) และปลายนํ้า    

อยางไรก็ตามนายสุรศักด์ิ

ยั ง ก ล า ว ถึ ง ก า ร เ ส น อ ข อ

สนับสนุนครุภัณฑการเกษตรไป

ยังกรมสงเสริมสหกรณนั้น งบ

ประมาณป 2565 ไดขอรถตักไป

จํานวน 2 คัน เน� องจากของเดิม

มีอยูแลว 4 คัน แตอยูในสภาพ

เกา ใชมานานกวา 20 ปแลว 

ซอมบํารุงไมไหว  หากไมไดในป

นี้ก็จะขอในปงบประมาณตอไป 

เน� องจากมีความจําเปนจริง ๆ 

ท้ังน้ีเม� อวันท่ี 6 พฤษภาคม 

2565 ที่ผานมา นายอัชฌา สุวรรณนิตย 

รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ พรอมดวย 

นายเฉลิมพล ชัยศิลบุญ สหกรณจังหวัดแพร 

และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน

ของสหกรณการเกษตรรองกวาง จํากัด โดยมี 

นายสมศักดิ์ ปนตาริน ประธานกรรมการฯ 

นายสุรศักดิ์ สุปญญา ผูจัดการสหกรณฯ 

และคณะกรรมการสหกรณฯ ใหการตอนรับ 

ณ หองประชุมสหกรณการเกษตรรองกวาง 

จํากัด ตําบลรองเข็ม อําเภอรองกวาง 

จังหวัดแพร

ในโอกาสนี้รองอธิบดีกรมสงเสริม

สหกรณ ไดกลาวช� นชมการดําเนินงาน ให

กําลังใจคณะกรรมการ พรอมใหคําแนะนํา

ในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ จัดทํา

แผนการรวบรวมผลผลิตใหชัดเจน วางแผน

การบริหารจัดการการใชอุปกรณการตลาด

ที่ ไดรับการสนับสนุนใหเกิดประโยชน

อยางเต็มศักยภาพ ใชในการรวบรวมผลผลิต

อีกดวย 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป ผนึก เปปซี่ 

ตอนรับบทสรุปอันยิ่งใหญแหงยุคจูราสสิค

กับภาพยนตร “JURASSIC WORLD : 

DOMINION จูราสสิค เวิลด ทวงคืนอาณาจักร” 

ที่ ไดรับการขนานนามวาเปนหนังปดตํานาน

ไดโนเสารที่ดีที่สุด เขาฉาย 8 มิถุนายนนี้ ทุก

โรงภาพยนตร ในเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ 

กรุป พรอมใหแฟน ๆ ซื้อบัตรชมภาพยนตร

ลวงหนากอนใคร!! กับแคมเปญ Pepsi Movie

Mania แบบจัดเต็มรอบฉายตลอดวัน ทุกสาขา

ทั่วประเทศ ดวยแพ็กเกจตั๋วหนังสุดคุม!! 

2 เซต ดังนี้

เม� อซื้อเปปซี่แบบใดก็ไดที่ กูรเมต 

มารเก็ต และ ท็อปส มารเก็ต ครบ 139 บาท 

พรอมปอปคอรน ไมโครเวฟ 1 กลอง ตั้งแต

วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 แลวถายภาพ

ใบเสร็จสงมาที่ Line@Pepsipromotion 

หลังจากนั้นรอรับ SMS แลวนํามาใชสิทธิ์ได

เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป ผนึก เปปซี่ ตอนรับบทสรุปแฟรนไชส ไดโนเสาร

สงแคมเปญ Pepsi Movie Mania ชุดบัคเก็ต “จูราสสิค เวิลด ทวงคืนอาณาจักร”

พรอมแพ็กเกจตั๋วหนังสุดคุมผาน Shopee ที่ Major Mall เทานั้น!!

ตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เปนตนไป 

รับฟรี!! บัตรชมภาพยนตรจูราสสิค เวิลด 

ทวงคืนอาณาจักร 1 ที่นั่ง และเปปซี่ ขนาด 

44 ออนซ 1 แกว

ซื้อชุดคอมโบเซ็ทสุดพรีเมี่ยม “จูราสสิค 

เวิลด ทวงคืนอาณาจักร” ที่น�าสะสมผาน

แอปพลิเคชัน Shopee ใน Major Mall ราคา

สุดพิเศษเพียง 500 บาท จากปกติ 920 บาท 

ภายในเซ็ทประกอบดวย บัตรชมภาพยนตร 

1 ที่นั ่ง และ บักเก็ตเซ็ต “จูราสสิค เวิลด 

ทวงคืนอาณาจักร” 1 ชิ้น พรอมปอปคอรน

ขนาด 85 ออนซ 1 กลอง และเปปซี่ ขนาด 

44 ออนซ 2 แกว ตั้งแตวันที่ 1-30 มิถุนายน 

2565 โดยนํา QR Code ที่ไดรับจาก Shopee 

มาใชไดต้ังแตวันท่ี 8 มิถุนายน 2565 เปนตนไป 

ที่ ตูจําหน�ายตั๋วหนังอัตโนมัติ E-Ticket หนา

โรงภาพยนตร ในเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ 

กรุป ที่รวมรายการ
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14 บทความ-ต่างประเทศ

เครื่องบินจีนรุกเขต ADIZ ไต้หวัน

ไทเป • เอเอฟพีรายงานว่า จีนส่งเครื่องบินรุกล้ำาเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทาง

อากาศ (ADIZ) ของไต้หวันฝูงใหญ่สุดคร้ังท่ี 2 ของปีเมื่อวันจันทร์ ไต้หวันรายงานว่า

มีเครื่องบินไอพ่น 30 ลำาเข้าสู่เขต ADIZ  ในจำานวนน้ีเป็นเครื่องบินขับไล่มากกว่า 20 

ลำา กระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุเมื่อค่ำาวันจันทร์ว่า เครื่องบินรบของไต้หวันบินข้ึนสกัด

เครื่องบินจีน และใช้ระบบป้องกันขีปนาวุธทางอากาศเฝ้าติดตามการรุกล้ำาล่าสุดของจีน 

เขต ADIZ ไม่เหมือนกับน่านฟ้าของไต้หวัน แต่กินพ้ืนท่ีมากกว่าน้ัน ซ่ึงทับซ้อนกับส่วน

หน่ึงของเขต ADIZ ของจีน ซ่ึงรวมถึงแผ่นดินใหญ่บางส่วน ปีท่ีแล้วไต้หวันบันทึกการรุก

ล้ำาของเครื่องบินรบจีนในเขต ADIZ ถึง 969 ลำา มากกว่าปี 2563 สองเท่า วันท่ีจีนส่ง

เครื่องบินรุกล้ำามากท่ีสุดคือ 56 ลำา เมื่อ 4 ตุลาคม 2564 ในปีน้ีไต้หวันรายงานว่าโดน

เครื่องบินจีนรุกล้ำาแล้ว 465 ลำา เพ่ิมข้ึนเกือบ 50% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้ว

‘ทรูโด’ เสนอร่าง กม.คุมเข้มอาวุธปืน

ออตตาวา • นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด ของแคนาดา ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า จะ

เสนอร่างกฎหมายระงับการถือครองปืนพกในประเทศ ซึ่งเท่ากับมีผลสั่งห้ามนำาเข้า

และจำาหน่ายอาวุธปืนภายหลังจากเกิดเหตุกราดยิงในสหรัฐหลายคร้ังเมื่อเร็วๆ น้ี โดย

รัฐสภาต้องผ่านร่างกฎหมายน้ีก่อน เอเอฟพีรายงานว่าทรูโดแถลงโดยมีครอบครัวและ                                                                                            

เพื่อนฝูงของเหยื่อความรุนแรงจากปืนหลายสิบคนร่วมสนับสนุน กล่าวว่า “เรากำาลัง

เสนอให้ออกกฎหมายเพื่อระงับการเป็นเจ้าของปืนพกท่ัวท้ังประเทศ การออกกฎหมาย

น้ีหมายความว่าจากน้ีจะไม่สามารถซ้ือ, จำาหน่าย, ถ่ายโอนหรือนำาเข้าปืนพกได้อีก ไม่

ว่าจะเป็นที่ไหนในแคนาดา หรือพูดอีกอย่างคือเรากำาลังควบคุมตลาดปืนพก” ไม่กี่

วันหลังเหตุยิงสังหารหมู่ครั้งเลวร้ายที่สุดของแคนาดาที่ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 23 ศพ ใน

เขตชนบทของรัฐโนวาสโกเชียเมื่อเดือนเมษายน ปี 2563 รัฐบาลตัดสินใจแบนอาวุธ

ปืนเกรดที่ใช้ในกองทัพถึงราว 1,500 ประเภท แต่ทรูโดกล่าวเมื่อวันจันทร์ยอมรับว่า

ความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนในประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

มเห็นประธานาธิบดี Joko Widodo ของ

อินโดนีเซีย แวะไปพูดคุยกับ Elon Musk 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tesla Inc ( ) ที่

เท็กซัสหลังการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ เมื่อ 2 

สัปดาห์ก่อนแล้วก็ทึ่งพอสมควร

เพราะเห็นแกแต่งตัวเหมือนแบบกันเอง...เจอกับ    

อีลอน มัสก์ ที่ใส่เสื้อคอกลมตัวเดียว

คุยกันเรื่องที่ผู้นำาอินโดฯ ชวนให้มหาเศรษฐีสหรัฐฯ 

คนนี้ ไปลงทุนที่ประเทศเขา

หลังจากที่มีการพูดคุยกันระดับผู้ปฏิบัติงานว่าด้วย

การลงทุนที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมแร่นิกเกิลของ

อินโดนีเซีย และการจัดหาแบตเตอรี่สำาหรับรถยนต์ไฟฟ้า 

ความจริง ก่อนหน้าน้ัน 1 สัปดาห์ ตัวแทนจากเทสลา

บินไปอินโดนีเซียเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการลงทุนในการ

ผลิตแบตเตอรี่

ข่าวก่อนหน้านี้บอกว่า อินโดนีเซียได้พยายามชักชวน 

อีลอน มัสก์ นำาทีมเทสลาไปทำาการลงทุนผลิตแบตเตอรี่ที่

นั่นมาหลายปีแล้ว

และยังเสนอเกาะแห่งหนึ่งของอินโดฯ ที่จะให้บริษัท

อวกาศ SpaceX ของมัสก์เพื่อการยิงยานอวกาศด้วย

โจโกวีมีภารกิจบินไปวอชิงตันเพื่อร่วมการประชุม

ผู้นำาจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(ASEAN) และพอเสร็จงานหลักก็บินไปพบกับ อีลอน มัสก์ 

ที่ไซต์เปิดตัว SpaceX ในเมืองโบคา ชิกา รัฐเท็กซัส 

ว่าแล้วก็ออกปากเชิญนักธุรกิจโด่งดังคนนี้ ไปที่

อินโดนีเซียในเดือนพฤศจิกายนด้วย

เพราะโจโกวีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด

กลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G-20 ที่บาหลีในเดือน

พฤศจิกายนปีนี้

อีลอน มัสก์ ตอบสนองไปในทางบวกพอสมควร

เขาบอกว่าเขามองเห็น “การเป็นหุ้นส่วนในหลายๆ 

ด้าน เพราะอินโดนีเซียมีศักยภาพมากมาย” 

อินโดนีเซียมีนิกเกิลสำารองที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

และประธานาธิบดีอินโดฯ ก็ได้แสดงความกระตือรือร้น

ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้า หรือ EV ที่ใช้นิกเกิลใน

ประเทศ มีแผนสร้างอุตสาหกรรมที่รวมการผลิตโลหะนิกเกิล 

ไปจนถึงการผลิตส่วนประกอบแบตเตอรี่ และการประกอบ

รถยนต์ไฟฟ้า 

2 ปีก่อน โจโกวีเสนอให้อีลอนลองพิจารณาใช้เกาะ Biak 

ของอินโดฯ เป็นจุดปล่อยจรวดในอินโดนีเซียด้วย

จังหวะนี้เหมาะ เพราะผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกกำาลังดิ้นรน

เพื่อจัดหาวัสดุผลิตแบตเตอรี่และลดการพึ่งพาจีน

ก่อนหน้านี้ กลุ่มธุรกิจที่นำาโดย LG Energy Solution 

Ltd ของเกาหลีใต้ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ EV อันดับ 2 ของโลก 

ประกาศแผนการเมื่อเดือนที่แล้วที่จะลงทุน 9,000 ล้าน

ดอลลาร์ในอินโดนีเซีย

เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่จะลงทุนในหลายๆ 

อุตสาหกรรมหลายแขนง 

ตั้งแต่ทำาเหมืองแร่นิกเกิลจนถึงการผลิตเซลล์แบตเตอรี่

ในอินโดนีเซีย

คู่แข่งรายใหญ่ของ LG คือ Contemporary Amperex 

Technology ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ของ Tesla ก็ประกาศลงทุน 

9,000 ล้านดอลลาร์ ในอินโดนีเซีย เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่าน

มานี้เอง

ก่อนหน้านี้อินโดนีเซีย

ได้เสนอเกาะแห่งหนึ่งใน

ปาปัวตะวันตกให้เป็นสถาน

ที่เปิดตัวโครงการ Space 

X ที่ประกาศจะส่งมนุษย์ขึ้น

ดวงจันทร์

อีลอน มัสก์ ยังไม่ได้

รับข้อเสนอนี้ แต่โจโกวีก็ไม่

ลดละ

พอมีข่าวรัฐบาลอิน

โดฯ จะให้เกาะ Biak เป็น

สถานีปล่อยยานอวกาศ 

ชาวบ้านบางส่วนก็หวั่นไหว

เพราะกลัวว่าลูก

หลานไม่สามารถพึ่งพาที่ดิน

เพื่อทำามาหากินได้อีกต่อไป

จะมีการทำาลายทะเลและป่าไม้”

เพราะเกาะแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์

Biak มีพื้นที่เพียง 1,746 ตารางกิโลเมตร และตั้งอยู่ใน

นิวกินีที่รู้จักกันในชื่อ West Papua และมีประชากรประมาณ 

100,000 คน

เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมืองหลายสิบกลุ่ม และถึง

แม้ว่าจะมีเมืองหลายแห่ง แต่เกาะส่วนใหญ่ก็ยังค่อนข้างเป็น

ชนบท

ชาวปาปัวส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังคงดำารงชีวิตจากพื้นที่

รอบๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นการตกปลา 

ยังคงต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมจากธรรมชาติเป็น

อย่างมาก

แต่สำาหรับคนที่มองถึงอนาคตของอุตสาหกรรม

อวกาศ เกาะ Biak มีความน่าสนใจหลายด้าน

เพราะมีเหมืองแร่นิกเกิลและทองแดง ซึ่งมี

ประโยชน์ในการใช้ผลิตจรวด

และมีที่ตั้งอยู่ต่ำากว่าเส้นศูนย์สูตร 1 องศา เหมาะ

สำาหรับการส่งยานอวกาศ เนื่องจากต้องใช้เชื้อเพลิงน้อยลง

ในการไปถึงวงโคจร

สำานักงานการบินและอวกาศ (Lapan) สนใจเกาะนี้

มานานหลายทศวรรษแล้ว

ชาวปาปัวตะวันตกส่วนใหญ่มักอ้างสิทธิ์ตาม

ธรรมเนียมในที่ดินผืนหนึ่ง ซึ่งสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น

ความสัมพันธ์ระหว่างปาปัวตะวันตกกับอินโดนีเซีย

มีปัญหาเป็นระยะๆ เพราะเกาะแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ

อาณานิคมของเนเธอร์แลนด์

แต่เดิมไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซีย จนกระทั่ง

ปี 2506 และหลายคนยังคงเรียกร้องเอกราชด้วยความรู้สึก

ไม่พอใจต่อรัฐบาล

แต่หน่วยงานอวกาศ Lapan เชื่อว่าโครงการนี้จะนำา

ความทันสมัยและชีวิตที่ดีขึ้นสำาหรับชาวบ้านบนเกาะแห่งนี้

รัฐบาลกลางเชื่อว่าหากมีการสร้างแท่นปล่อยจรวดท่ีมี

ศักยภาพระดับสากลก็จะกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

และจะเปลี่ยนเกาะ Biak เป็น “สังคมสมัยใหม่” 

ภายในทศวรรษหน้า...ซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ชาวเกาะดั้งเดิม

แสวงหาแต่อย่างใด

จากการศึกษาเบื้องต้น เกาะแห่งนี้สามารถส่ง

ดาวเทียมที่มีน้ำาหนักต่ำากว่า 100 กิโลกรัมสู่อวกาศ

ตรงกับบทสรุปของสิ่งที่โครงการอย่าง SpaceX อาจ

ต้องการ และต้องการพื้นที่เพียง 100 เฮกตาร์ที่ทุกวันนี้

หน่วยงานอวกาศของรัฐบาลได้จับจองเอาไว้แล้ว

ไม่ว่าในท้ายที่สุด อีลอน มัสก์ จะสนใจมาตั้งแท่น

ปล่อยจรวดบนเกาะแห่งนี้หรือไม่ก็ตาม แต่เหมืองนิกเกิล

และทองแดงของอินโดฯ ก็น่าจะเป็นที่สนใจของหลายๆ 

ประเทศในโลกนี้ทีเดียว

และโจโกวีก็ตื่นเต้นพอที่จะเดินทางไปหาผู้สนใจ

ระดับโลกด้วยตัวเอง

นี่คือความเป็นผู้นำาในยุคดิจิตอลและอุตสาหกรรม

อวกาศ.

ผ

อียูลงมติห้ามนำาเข้าน้ำามันรัสเซียส่วนใหญ่
บรัสเซลส์/มอสโก • ผู้นำาชาติสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) บรรลุข้อตกลงห้ามนำาเข้าน้ำามัน

มากกว่า 2 ใน 3 จากรัสเซีย โดยจะยุติการนำาเข้าน้ำามันรัสเซียให้ได้ราว 90% ภายในสิ้นปีนี้ 

แต่มีข้อยกเว้นให้กับฮังการีที่ต้องพึ่งพาน้ำามันจากรัสเซียเป็นหลัก ด้านบริษัทก๊าซพรอมของ

รัสเซียหยุดส่งก๊าซให้เนเธอร์แลนด์ หลังดัตช์ ไม่ยอมจ่ายค่าก๊าซด้วยสกุลเงินรูเบิล

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันอังคารที่ 31 

พฤษภาคม 2565 ว่า บรรดาผู้นำาประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) 27 ประเทศ ประ 

ชุมซัมมิตที่กรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม บรรลุข้อ

ตกลงที่มีการประนีประนอมเมื่อค่ำาวันจันทร์ 

โดยจะเริ่มห้ามนำาเข้าน้ำามันจากรัสเซียในปริ 

มาณมากกว่า 2 ใน 3 เพื่อเป็นการลงโทษ

รัสเซียที่รุกรานยูเครนเมื่อ 3 เดือนก่อน แต่

มีข้อยกเว้นสำาหรับฮังการีที่ ให้นำาเข้าน้ำามัน

จากรัสเซียได้ต่อ เนื่องจากเป็นประเทศที่ไม่มี

ทางออกสู่ทะเล ต้องพึ่งพาน้ำามันจากรัสเซีย 

มาตรการห้ามนำาเข้าน้ำามันจากรัสเซียของอียู 

มีการเจรจากันตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมกว่าจะ

บรรลุข้อตกลง

ชาร์ลส์ มิเชล ประธานคณะมนตรียุ โรป 

ทวีตว่า การที่อียูห้ามนำาเข้าน้ำามันจากรัสเซีย 

เป็นการตัดแหล่งเงินทุนใหญ่สำาหรับ “เครื่อง                                                                       

จักรในการทำาสงคราม” เป็นการกดดันขั้นสูง 

สุดเพื่อให้รัสเซียยุติสงครามครั้งนี้ นอกจากนี้

อียูยังผ่านการช่วยเหลือยูเครนจำานวน 9,000 

ล้านยูโร เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ยูเครนในทัน 

ที

อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธาน

คณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวว่า การห้ามนำา

เข้าน้ำามันจากรัสเซียเข้าประเทศสมาชิกอียู

ในครั้งนี้จะส่งผลทำาให้ระงับการนำาเข้าน้ำามัน

รัสเซียราว 90% ภายในสิ้นปีนี้ 

มิเชลเผยว่ามาตรการคว่ำาบาตรของ

อียูต่อรัสเซียล่าสุดนี้ รวมถึงการตัดธนาคาร                                                                  

สเบอร์แบงก์ ท่ีเป็นธนาคารใหญ่ท่ีสุดของรัส 

เซีย ออกจากระบบธุรกรรมโอนเงินระหว่าง

ประเทศ (สวิฟต์), ห้ามสถานีวิทยุโทรทัศน์ของ                                                            

ทางการรัสเซีย 3 สถานีออกอากาศในอียู และ

ข้ึนบัญชีดำาชาวรัสเซียท่ีถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญา 

กรรมสงคราม 

ด้านก๊าซพรอม บริษัทพลังงานยักษ์

ใหญ่ของรัสเซียแถลงเมื่อวันอังคารว่า ได้ระ                                                                

งับการส่งก๊าซให้กับก๊าซเตร์รา บริษัทพลังงาน

ของดัตช์ หลังจากบริษัทแห่งนี้ปฏิเสธที่จะ

จ่ายค่าก๊าซด้วยสกุลเงินรูเบิล ที่เป็นข้อเรียก

ร้องของรัสเซีย หลังรัสเซียรุกรานยูเครน โดย

ระบุว่าเป็นประเทศที่ ไม่เป็นมิตรกับรัสเซีย 

รวมถึงประเทศสมาชิกอียูต้องจ่ายค่าส่งก๊าซ

เป็นสกุลเงินรูเบิล เป็นการตอบโต้หลังจาก

ธนาคารกลางรัสเซียถูกชาติตะวันตกคว่ำาบาตร 

ก๊าซพรอมระบุว่า เมื่อถึงวันที่ 30 

พฤษภาคม ยังไม่ได้รับค่าก๊าซที่ส่งให้ดัตช์ใน

เดือนเมษายน หลังจากแจ้งต่อบริษัทก๊าซเตร์

ราแล้วว่า ค่าส่งก๊าซตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 

ต้องจ่ายเป็นสกุลเงินรูเบิล 

ก๊าซเตร์ราซ่ึงรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ถือหุ้น

บางส่วน แถลงเมื่อวันจันทร์ว่า คาดอยู่แล้ว

ว่าก๊าซพรอมจะระงับการส่งก๊าซให้ เนื่องจากบริ 

ษัทตัดสินใจที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องแต่

ฝ่ายเดียวของก๊าซพรอมที่ให้จ่ายค่าก๊าซเป็น

สกุลเงินรูเบิล การทำาเช่นนั้นเท่ากับเป็นการ

ฝ่าฝืนมาตรการคว่ำาบาตรของอียู การที่ก๊าซ

พรอมระงับการส่งก๊าซให้ ทำาให้เนเธอร์แลนด์

จะขาดก๊าซ จำานวน 2,000 ล้านคิวบิกเมตร 

ตั้งแต่ขณะนี้จนถึงเดือนตุลาคม ทางบริษัทมี

มาตรการป้องกันล่วงหน้าด้วยการหาซื้อก๊าซ

จากแหล่งอื่น. 

เมื่อโจโกวีแห่งอินโดฯ

บินไปหาอีลอน มัสก์

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๓๓/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายบุญสง หงสทอง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการส่ังใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน ตามพระราช

บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง ไปคืนหรือชดใชใหแกผูเสียหาย 

แทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ หุนของนายบุญสง หงษทอง ในบริษัท 

เรซ พร็อพเพอรต้ี ชลบุรี จํากัด จํานวน 

๑๒๐,๐๐๐ หุน เลขหมายของหุน ๑๖๐๐๐๑ 

- ๒๘๐๐๐๐ 

- นายบุญสง 

หงษทอง

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันท่ี ๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๖)

-

๒ สิทธิเรียกรองในมูลหนี้ใหกูยืมเงินระหวาง 

นายบุญสง หงษทอง (เจาหนี้) และบริษัท

เรซ พร็อพเพอรตี้ ชลบุรี จํากัด (ลูกหนี้) 

- นายบุญสง 

หงษทอง

๑๐,๕๕๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๖,๕๕๑,๐๐๐ บาท (สิบหก

ลานหาแสนหาหม� นหน่ึงพันบาทถวน)  พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการพิจารณาย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของ

แผนดิน (เพิ่มเติม) รายนายบุญสง หงษทอง กับพวก รวมกันทุจริตทรัพยสินของสหกรณออมทรัพย

สโมสรรถไฟ จํากัด 

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายสุพัฒน ลักษณะ) 

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ                     

พนักงานเจาหนาที่

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๖,๕๕๑,๐๐๐ บาท (สิบหก

(นางสาวสรญา แสนโสดา) 

นิติกรชํานาญการพิเศษ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ลานหาแสนหาหม� นหน่ึงพันบาทถวน)  พรอมดอกผล

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๓/๒๕๖๒

คดีหมายเลขแดงที่ ฟ๒๔/๒๕๖๓

ดวยคดีระหวาง พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ 

สํานักงานอัยการสูงสุด (ปปง.) ผูรอง บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) 

จํากัด ท่ี ๑ กับพวก รวม ๓ คน ผูคัดคาน ศาลมีคําส่ังนัดพรอมเพ� อกําหนดแนวทาง

การดําเนินคดี ในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬ�กา

จึงประกาศแจงให บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด ผูคัดคาน

ท่ี ๑ นางสาวสิริการยหรือณภัทรา กุลวัฒนพินิศ หรือ ฐิติภาสกุล ผูคัดคานท่ี ๒ 

นายยศวัฒน วีระชัยภัคศิริ ผูคัดคานท่ี ๓ และนายธีรเดช งามขํา ทนายผูคัดคาน

ท่ี ๒ และทนายผูคัดคานท่ี ๓ ทราบวา ศาลมีคําส่ังนัดพรอมเพ� อกําหนดแนวทาง

การดําเนินคดี ในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬ�กา เพราะฉะน้ัน 

ใหทานไปศาลตามกําหนดน้ี

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง แจงใหผูคัดคานท้ังสามและทนายผูคานท่ี ๒ และท่ี ๓

ทราบวันนัดพรอมเพ� อกําหนดแนวทางการดําเนินคดี

แบนรัสเซีย • อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (ซ้าย) แถลงร่วม

กับ ชาร์ลส์ มิเชล ประธานคณะมนตรียุโรป ที่กรุงบรัสเซลส์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม หลังผู้นำา

ชาติอียูลงมติห้ามนำาเข้าน้ำามันมากกว่า 2 ใน 3 จากรัสเซีย



จ่อขึ้นค่าไฟ

จึงคาดว่าจะขึ้นประมาณ 40 สตางค์ต่อ

หน่วย” นายคมกฤชระบุ

ด้านนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดี

กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) กล่าวว่า ภาพ

รวมการใช้น้ำามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันช่วง  

4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.2565) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน 11.2% เนื่องจาก

เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว โดยการใช้กลุ่มดีเซล

เพิ่มขึ้น 15.7% น้ำามันอากาศยานเชิงพาณิชย์ 

(Jet A1) เพิ่มขึ้น 48.8% น้ำามันเตาเพิ่มขึ้น 

17.2% ก๊าซหุงต้ม (LPG) เพิ่มขึ้น 9.3% 

น้ำามันก๊าดเพิ่มขึ้น 4.0% ขณะที่การใช้ก๊าซ

ธรรมชาติสำาหรับรถยนต์ (NGV) ทรงตัวใน

ระดับเดิม ส่วนด้านการใช้กลุ่มเบนซินลดลง 

3.9% เนื่องจากราคาที่อยู่ในระดับสูง

ทั้งนี้ การใช้น้ำามันกลุ่มเบนซินช่วง

เดือน ม.ค.-เม.ย.2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 29.60 ล้าน

ลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

3.9% เนื่องจากราคาที่อยู่ในระดับสูง การ

ใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซ

ฮอล์ อี 20 และเบนซินลดลงมาอยู่ที่ 6.93 

ล้านลิตร/วัน 15.37 ล้านลิตร/วัน 5.74 ล้าน

ลิตร/วัน และ 0.57 ล้านลิตร/วัน ตามลำาดับ 

ขณะที่การใช้แก๊สโซฮอล์ อี 85 เพิ่มขึ้นมาอยู่

ที่ 0.99 ล้านลิตร/วัน

ด้านการใช้น้ำามันกลุ่มดีเซลช่วง 4 เดือน 

เฉลี่ยอยู่ที่ 77.28 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 15.7% สำาหรับน้ำามันดีเซล

หมุนเร็ว บี 7 การใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 66.65 

ล้านลิตร/วัน หรือเพิ่มขึ้น 68% น้ำามันดีเซล

หมุนเร็วธรรมดา (บี 10) ซึ่งเริ่มจำาหน่ายตั้งแต่

ปลายเดือน พ.ค.2562 ปริมาณการใช้ลดลงมา

อยู่ที่ 3.39 ล้านลิตร/วัน และน้ำามันดีเซลหมุน

เร็ว บี 20 มีปริมาณการใช้ 0.21 ล้านลิตร/วัน  

การใช้ที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลจากกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น และมาตรการช่วยเหลือ

โดยตรึงราคาให้ไม่เกิน 30 บาท/ลิตร

อธิบดี ธพ.กล่าวว่า การใช้น้ำามัน

อากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 

7.22 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 48.8% เนื่องจากการผ่อนคลาย

มาตรการการบินและการเดินทางเข้า-ออก

ประเทศ โดยมาตรการ Test & Go ได้เปิดลง

ทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 หลังจาก

ระงับตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2564 โดยกำาหนดให้

ตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำานวน 2 ครั้ง 

ก่อนที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 

เห็นชอบยกเลิกการตรวจ RT-PCR สำาหรับผู้

เดินทางเข้าไทยที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 

รวมทั้งปรับลดวงเงินประกันสำาหรับผู้เดินทาง 

รวมถึงปรับระดับพื้นที่ตามสถานการณ์ตั้งแต่

วันที่ 1 พ.ค.2565 เพื่อหนุนการฟื้นตัวของ

ภาคท่องเที่ยว ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยสำาคัญ

ที่ทำาให้การใช้ Jet A1 เพิ่มขึ้น

ขณะที่การใช้ LPG เฉลี่ยอยู่ที่ 17.77 

ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน 9.3% เนื่องจากการใช้ในภาคปิโตรเคมี

ที่สูงขึ้นมาอยู่ที่ 7.93 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้น 

16.3% ภาคขนส่งที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.01 ล้าน 

กก./วัน เพิ่มขึ้น 9.8% และภาคอุตสาหกรรม

ที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.02 ล้าน กก./วัน เพิ่ม

ขึ้น 9.1% สำาหรับการใช้ ในภาคครัวเรือน

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 5.80 ล้าน กก./วัน 

เพิ่มขึ้น 1% ส่วนการใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 

3.29 ล้าน กก./วัน ทรงตัวอยู่ในระดับเดิม 

โดย ปตท.ขยายระยะเวลาการคงราคาขาย

ปลีกก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ (NGV) 

ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม และราคาขายปลีก 

NGV สำาหรับรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล ซึ่งเคยได้รับสิทธิผ่านมาตรการ 

NGV เพื่อลมหายใจเดียวกันที่ 13.62 บาท

ต่อกิโลกรัม จนถึงวันที่ 15 มิ.ย.2565 

ที่่กระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักย์ 

เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผย

ว่า จากปัญหาต้นทุนพลังงานโลกปรับตัวสูง

ขึ้นต่อเนื่องมาจากสงครามระหว่างรัสเซีย

และยูเครน ส่งผลให้ราคานำาเข้าวัตถุดิบและ

ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ราคา

ต้นทุนในด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการไทย

มีอัตราสูงขึ้นไปด้วยเช่นกัน ซึ่งตลอดช่วง 

1-2 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ผลิตสินค้าทั้งอุปโภค

และบริโภคส่งเรื่องมาที่กรมการค้าภายใน

หลายรายที่จะขอปรับราคาสินค้าอุปโภค

และบริโภคจริง โดยกรมอยู่ระหว่างการ

พิจารณาต้นทุนในรายละเอียด และยังไม่ได้

อนุมัติให้ปรับราคาสินค้าขึ้น 

ทั้งนี้ ขอให้ทุกผู้ผลิตสินค้าที่ยื่นเรื่อง

พยายามช่วยดูและไปปรับบริหารและจัด 

การภายในกิจการของตนเองให้ถึงที่สุด แต่

หากผู้ผลิตสินค้ารายไหนไม่สามารถแบก

รับภาระต้นทุนได้ กรมจะพิจารณาปรับขึ้น

สินค้าตามต้นทุนที่แท้จริง แต่จะเน้นตัวที่

เป็นต้นทุนที่ได้รับผลกระทบจริงเป็นหลัก 

นอกจากนี้ ก๊าซหุงต้มภายในประเทศ

จะขึ้นราคาอีกวันที่ 1 มิ.ย.นี้ จึงห่วงราคา

ร้านอาหารประเภทต่างๆ ที่ต้องมีต้นทุนสูง

ขึ้นด้วย ซึ่งจะเข้าไปห้ามหรือใช้มาตรการ

แทรกแซงอะไรไปมากคงจะทำาได้ยาก โดย

การดูแลของกรมจะเน้นกลุ่มสินค้าอุปโภค

และบริโภคที่จำาเป็นต่อการครองชีพ เช่น เนื้อ

หมู ไก่ ไข่ น้ำามันปาล์มและอื่นๆ ไม่ให้มีราคา

สูงขึ้นไปมากจนกระทบต่อผู้บริโภคจนเกินไป.

ตร.แจง

จึงขอประชาสัมพันธ์ในประเด็นสำาคัญ ดังนี้

1.การถ่ายภาพหรือคลิปวิดี โอที่ติด 

ภาพของบุคคลอื่นโดยไม่เจตนา และไม่ได้ก่อ

ให้เกิดความเสียหายกับบุคคลที่ถูกถ่าย หาก

ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว สามารถทำาได้ 

2.การโพสต์ภาพหรือคลิปวิดีโอที่ติดภาพของ 

บุคคลอื่นในสื่อสังคมออนไลน์ หากทำาเพื่อ

วัตถุประสงค์ส่วนตัว ไม่แสวงหากำาไรทางการ

ค้าและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย สามารถ

ทำาได้ 3.การติดกล้องวงจรปิดภายในบ้าน 

ไม่จำาเป็นต้องมีป้ายแจ้งเตือน หากติด 

เพื่อป้องกันอาชญากรรมและรักษาความ

ปลอดภัย 4.การทำาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ไม่

จำาเป็นต้องขอความยินยอมก่อน ในกรณีดังนี้ 

4.1 เป็นการทำาตามสัญญา 4.2 เป็นการใช้ที่มี

กฎหมายให้อำานาจ 4.3 เป็นการใช้เพื่อรักษา

ชีวิตหรือร่างกายของบุคคล 4.4 เป็นการใช้

เพื่อการค้นคว้าวิจัยทางสถิติ 4.5 เป็นการใช้

เพื่อประโยชน์สาธารณะ 4.6 เป็นการใช้เพื่อ

ปกป้องประโยชน์ หรือสิทธิของตน

รองโฆษก ตร.กล่าวว่า ตร.ขอความ

ร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชน ให้งดส่งต่อ

ข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกฎ 

หมายดังกล่าว เพราะอาจทำาให้ถูกผู้ไม่หวัง

ดีอาศัยความเข้าใจผิดดังกล่าวไปแสวงหา

ประโยชน์ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์  กิตติประภัสร์  

รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า กฎหมาย PDPA 

นั้น มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ทำาให้หลัง

จากนี้จะให้ฝ่ายกฎหมายทำาความเข้าใจกับ

ตำารวจทั่วประเทศอีกครั้ง โดยหลักการแล้ว

เป็นการคุ้มครองข้อมูลที่องค์กรต่างๆ มีอยู่ 

และได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ ห้ามไม่ให้ไปเผย

แพร่ ขายต่อ หรือนำาข้อมูลส่วนบุคคลไปทำา

อะไร การเผยแพร่ต่างๆ จะต้องตีความอีก

ครั้ง ทั้งนี้ จะพิจารณาจากเจตนาเป็นหลัก

ว่าอะไรสามารถทำาได้หรือไม่ได้ เช่น การ

ไม่ไปเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว 

อาทิ องค์กรต่างๆ ที่มีข้อมูลในการสมัคร

สมาชิกจะไม่สามารถนำาข้อมูลส่วนบุคคลส่ง

ต่อไปได้ส่วนของตำารวจจะมีข้อมูลประวัติ

ของประชาชนต่างๆ ทั้งกองทะเบียนประวัติ

อาชญากร (ทว.) ระบบไบโอแมทริกซ์ ฯลฯ 

หากปล่อยให้มีการแฮ็กได้ง่ายอาจจะต้องรับ

ผิดทางปกครอง ทางแพ่ง ทางอาญา ซึ่งมี

รายละเอียดค่อนข้างมาก

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม กล่าวว่า ข้อมูล

ส่วนบุคคลของเรา คือข้อมูลที่เราไปติดต่อ

ธุรกิจ ติดต่อร้านค้า เราก็จะให้ชื่อ ที่อยู่ เบอร์

โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนตัวต่างๆในการทำา

ธุรกรรมที่เรามีกิจการ เช่น อาจจะมีบริษัท

ประกันภัยชีวิต ธนาคาร ร้านค้าออนไลน์ 

หรือการไปซื้อยา ไปร้านเสริมสวย ซึ่งจะมี

ข้อมูลของลูกค้าที่เราไปให้ไว้ข้อมูลเหล่านี้

จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ส่วน

ประชาชนก็จะมีสิทธิ์ในข้อมูลของตัวเอง ถ้า

ไม่ให้ความยินยอมร้านค้าหรือธุรกิจที่เอา

ข้อมูลของท่านไป จะเอาข้อมูลนั้นไปใช้ไม่

ได้ ซึ่งอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์จริง

ในการคุ้มครองข้อมูลของประชาชน เพื่อให้

ประชาชนมีความมั่นใจในการให้ข้อมูลกับ

กิจการร้านค้าต่างๆ ซึ่งจะทำาให้เกิดความเชื่อ

มั่นในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น

“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

หรือ PDPA เป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ

ของประชาชน ดูแลประชาชนในเรื่องข้อมูล

ข่าวสารของท่าน ไม่ใช่กฎหมายที่มุ่งจะไป

เอาผิดหรือลงโทษใคร เพราะฉะนั้นไม่ต้อง

วิตกกังวล เพียงแต่ว่าหากข้อมูลของท่านมี

การรั่วไหล มีการนำาไปใช้ที่ ไม่ถูกต้อง ท่าน

ก็ร้องเรียนติดต่อเข้ามาได้ตามกฎหมาย ก็

สามารถดำาเนินคดีเอาผิดกับคนที่เอาข้อมูล

ไปใช้ได้” นายชัยวุฒิ กล่าว

ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจ 

การกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าว

ในงานเสวนา NBTC Public Forum ครั้ง

ที่ 1/2565 เรื่อง “กฎหมาย PDPA กับมิติ

ใหม่ของการจัดการปัญหา SCAM” ว่า การ

แก้ไขปัญหา SCAM ที่เป็นการหลอกลวง

โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่ทุกภาค

ส่วนต้องรับผิดชอบและทำางานร่วมกัน ทั้ง 

กสทช. ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ตำารวจ 

รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในภาครัฐ

และภาคประชาสังคม เช่น คณะกรรมการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม และองค์กรเพื่อผู้บริโภคต่างๆ 

จึงเสนอให้สร้างคณะทำางานร่วมในลักษณะ

พหุภาคีที่มีองค์ประกอบดังกล่าว ภารกิจของ

คณะทำางานต้องพิจารณาตลอดกระบวนการ

ของการเก็บ รักษา ใช้ประโยชน์ และสื่อสาร

ข้อมูลบนแพลตฟอร์มต่างๆ ให้มีความ

ปลอดภัยจากการละเมิด ไม่ควรผลักภาระ

ให้ผู้บริโภคเป็นผู้รู้เท่าทันรูปแบบกลโกงของ

มิจฉาชีพ ซึ่งมีแต่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 

พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน ผู้บังคับการ

ตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี (ผบก.ตอท.) กล่าวว่า เชื่อว่าจากนี้

จะมีการร้องเรียนจากประชาชนมากขึ้น ควร

มีการจัดทำาช่องทางการร้องเรียนออนไลน์ 

อย่างกรณีสำานักงานตำารวจแห่งชาติได้จัดทำา
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เซียนไก่ชนถูกฆ่าปาดคอปริศนา 

นครพนม • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีมีผู้พบศพ นายศุภชัย 

คณานันท์ อายุ 40 ปี ภายในบ้านเลขที่ 95 หมู่ 8 บ้านนาบัว 

ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม เมื่อวันที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา และ

จากการชันสูตรศพพบบาดแผลถูกเฉือนด้วยของมีคมบริเวณลำาคอ  

1 แผล และกลางอกอีก 1 แผล มือข้างซ้ายของผู้ตายกำามีดทำาครัว

ไว้ 1 เล่ม ตรวจสอบรอบบริเวณบ้านพบรอยเลือดลากเป็นทางมา

จนถึงที่พบศพ จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ส่วนสาเหตุการเสียชีวิต

ยังคงเป็นปริศนา เพราะผู้ตายไม่ใช่เจ้าของบ้าน แต่เป็นเพื่อนบ้านที่

ชอบมาดูไก่ชนและปลากัดที่บ้านหลังนี้ประจำา ล่าสุด วันที่ 31 

พ.ค.2565 พ.ต.อ.ชัชวาลย์ ดวงแก้ว ผกก.สภ.เรณูนคร และ  

พ.ต.ท.สุระ บุญโยธา รอง ผกก.สอบสวน หลังจากชันสูตรศพแล้ว

ได้เรียกชุดสายสืบ สภ.เรณูนคร ลงสืบหาข่าวการตายของนายศุภชัย 

เพราะไม่น่าเป็นการฆ่าตัวตาย เนื่องจากมีวัตถุพยานขัดกันอยู่

หลายอย่าง จนกว่าจะได้ตัวนายอู๊ด เจ้าของบ้านซึ่งตกเป็นผู้ต้อง

สงสัยมาสอบสวนหาข้อเท็จจริง กระทั่งเวลา 08.00 น. ชุดสืบสวน 

สภ.เรณูนคร พบตัวนายอู๊ดจึงนำาตัวมาสอบปากคำาที่ โรงพัก ซึ่ง 

นายอู๊ดมีอาการเกรี้ยวกราด พูดจาวกไปวนมา จึงไม่สามารถจะ

สอบปากคำาได้ ทราบจากญาติๆ ว่านายอู๊ดมีอาการทางสมอง อดีต

เป็นนักมวยดังเคยไปชกเวทีเมืองกรุงมาแล้ว แต่สมองได้รับการ 

กระทบกระเทือน แพทย์วินิจฉัยแล้วให้เลิกชกมวยจึงกลับมาอยู่บ้าน 

บางวันมีสติคุ้มดีคุ้มร้าย ถึงอย่างไรพนักงานสอบสวนต้องเค้นสอบ 

นายอู๊ดให้คดีนี้กระจ่างว่าใครเป็นมือฆ่านายศุภชัยเสียชีวิต

เมียหึงกลัวผัวปันใจใช้ขวานจามหัว

ตรัง • เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 30 พ.ค.65 ศูนย์วิทยุสื่อสาร

และศูนย์นเรนทรตรัง ได้รับแจ้งเหตุสามีถูกภรรยาใช้ขวานจาม

เข้าที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดภายในบ้านหลังหนึ่ง ซอยแห่ง

หนึ่งภายในเขตเทศบาลนครตรัง ก่อนวิทยุสั่งการให้เจ้าหน้าที่

หน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังออกตรวจสอบ ถึงที่เกิดเหตุพบ

นายเอก (นามสมมุติ) อายุ 45 ปี รู้สึกตัวดี สามารถเดินได้ ถูก

เพื่อนชายพยุงร่างที่โชกเลือด หน่วยกู้ภัยเร่งนำาตัวขึ้นรถฉุกเฉิน

เพื่อทำาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พบมีบาดแผลถูกจามด้วยขวาน

เข้าที่กลางศีรษะเป็นบาดแผลลึก อยู่ในอาการสะลึมสะลือ ขณะ

เดียวกันผู้ที่บาดเจ็บอยู่บนรถ ภรรยาคือ น.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ

ประมาณ 40-45 ปี ได้บุกเข้ารถกู้ภัยเพื่อที่จะทำาร้ายสามีอีกครั้ง 

และพยายามที่จะเอาโทรศัพท์ของสามีกลับ พร้อมกับพูดตลอด

เวลาว่า “หลักฐานอยู่ในโทรศัพท์” ก่อนที่ทางเพื่อนฝ่ายชาย และ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะห้ามปรามและช่วยกันคุมตัวลงมาจากรถ และ

นำาเข้าไปสงบสติอารมณ์ภายในบ้านพัก และรีบนำาตัวผู้บาดเจ็บ

ส่ง รพ.ตรังอย่างเร่งด่วน สอบถามเพื่อนสนิทของฝ่ายชายเล่าว่า 

ฝ่ายชายมีอาชีพเป็นช่างรับติดตั้งและบริการล้างแอร์ ส่วนฝ่าย

หญิงมีอาชีพรับนวดแผนโบราณ อยู่กินกันมาสักระยะหนึ่ง ช่วง

ประมาณ 4-5 ปี มีปัญหาทะเลาะวิวาทกันอยู่บ่อยครั้งในเรื่องหึง

หวง ระแวงว่าฝ่ายชายจะไปมีผู้หญิงอื่น แต่มารุนแรงขึ้นในช่วง

ไม่กี่วันที่ผ่านมา จนกระทั่งลุกลามมาถึงวันเกิดเหตุได้ก่อเหตุใช้

ขวานจามเข้าที่ศีรษะ.

รับแจ้งความออนไลน์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่าน

มา พบว่ามีผู้แจ้งความออนไลน์เฉลี่ยเดือนละ 

1 หมื่นราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเฉลี่ย

เดือนละ 1.5 พันล้านบาท หรือคิดเป็นการ

ถูกหลอกวงเงินวันละไม่ต่ำากว่า 10 ล้านบาท 

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ประธาน

อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านกิจการ

โทรคมนาคม กล่าวว่า กฎหมาย PDPA ถือ

เป็นโอกาสสำาคัญของทุกภาคส่วนในการร่วม

ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของ

ข้อมูลส่วนบุคคลของไทย และเป็นความ

ท้าทายของทุกองค์กรและภาคส่วนที่จะฝ่า

วิกฤตปัญหานี้ร่วมกันได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ

ความเข้มแข็งในการตระหนักรู้ถึงคุณค่า

และมูลค่าของข้อมูลส่วนบุคคลของทุกภาค

ส่วนอย่างสมดุล

ขณะที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

ออกประกาศว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล ไม่ใช้บังคับแก่บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง

ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำาการเก็บ

รวบรวมไว้เฉพาะเพื่อกิจการสื่อมวลชน งาน

ศิลปกรรมหรืองานวรรณกรรมอันเป็นไปตาม

จริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพหรือเป็น

ประโยชน์สาธารณะเท่านั้น จึงขอให้สมาชิก

ของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติทุกองค์กร 

ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนให้อยู่ในกรอบข้อบังคับ

จริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อจะได้รับ

ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้.

กรุงเทพฯ • ตำารวจ PCT บุกเข้า

รวบแก๊งจีนไต้หวัน 6 ราย หลอก

เหยื่อให้ร่วมลงทุนเหรียญสกุล

เงินดิจิตอล และรับแลกเปลี่ยน

เงินผิดกฎหมาย พร้อมของกลาง

คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำานวน 7 

เครื่อง, โทรศัพท์มือถือ 45 เครื่อง 

วันที่ 31 พ.ค.65 พล.ต.อ. 

ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง 

ผบ.ตร. ผู้อำานวยการศูนย์ปราบ 

ปรามอาชญากรรมทางเทค 

โนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) 

หรือ PCT : Police Cyber  

Taskforce, พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์

เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รอง ผอ. 

PCT, พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์  

สัจจพันธุ์ ผบช.สตม., พล.ต.ต. 

อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม., 

พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ 

ผบก.สส.สตม. รอง หน.ชุดปฏิบัติ

การที่ 1 PCT ร่วมแถลงผลการ

จับกุมแก๊งจีนไต้หวัน หลอกลง

ทุนคริปโตเคอเรนซี ใช้ไทยเป็น

ฐานปฏิบัติการ ผู้เสียหายชาวจีน 

และจีนไต้หวันกว่า 500 ราย

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ เปิด

เผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้ง

ยอดสุข ผบ.ตร. สั่งการให้เร่ง

ปราบปรามอาชญากรรมทาง

ออนไลน์ที่สร้างความเดือดร้อน

สงขลา • วันที่ 31 พ.ค.65 

นายเดชอิศม์ ขาวทอง รองหัว 

หน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ 

ส.ส.เขต 5 จ.สงขลา เปิดเผย

ว่า ตนได้มอบหมายให้ นายอดุล  

สงดวง และนายเพทาย ไตรทิพย์

รัตน์ ผู้ช่วย ส.ส.เขต 5 จ.สงขลา 

นำาหนังสือร้องเรียนของสมาคม

นักธุรกิจรักษ์ด่านนอก ที่ ได้ร้อง

ทุกข์กับตนเอง และ น.ส.สุภาพร 

กำาเนิดผล ส.ส.เขต 6 ไปร้องเรียน

กับ พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล 

ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.อาซาน จันทร์ศิริ 

ผบก.ภ.จว.สงขลา และนายเจษฎา 

จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

เพื่อให้ทำาการตรวจสอบและจับกุม

ตำารวจประมาณ 20 คน ที่ไม่ทราบ

สังกัด ได้เข้า “รีดเงิน” หรือเจรจา

เพื่อรับ “ส่วย” จากสถานบันเทิง 

จำานวน 20 กว่าราย ในพื้นที่เมือง

ชายแดนบ้านด่านนอก เทศบาล

ตำาบลสำานักขาม อ.สะเดา ซึ่งเพิ่ง

จะเปิดกิจการยังไม่ถึงเดือน หลัง

มาเลเซียเปิดประเทศ หลังจากที่

เดือดร้อนมา 2 ปี 

ซึ่งการกระทำาของตำารวจ

ทั้ง 20 นาย เป็นการซ้ำาเติมความ

เดือดร้อนให้กับประชาชนที่ทำา

มาหากินกับสถานบันเทิง และ

การกระทำาของเจ้าหน้าที่ตำารวจ

เป็นการกระทำาที่ ไม่เกรงกลัว

กฎหมาย และยังเป็นผู้รักษา

กฎหมายที่ทำาผิดเสียเอง จึง

ต้องการให้ ผบช.ภ.9, ผบก.ภ.จว.

สงขลา และ ผวจ.สงขลา ได้

ตรวจสอบและดำาเนินการกับ

ตำารวจนอกแถวทั้งหมด  

ในขณะที่ พล.ต.ท.นันท

เดช ย้อยนวล ผบช.ภ.9 เปิดเผย

ว่า ได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่ว่า 

มีการยื่นหนังสือเพื่อร้องเรียนใน

เรื่องตำารวจรับส่วยแล้ว ซึ่งจะ

ดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

จาก ผกก.สภ.สะเดา ที่เป็นพื้นที่

เกิดเหตุก่อน เพื่อให้เกิดความ

เป็นธรรมทั้งกับผู้ร้องและผู้ที่ถูก

ร้อง ซึ่งในเบื้องต้นยังไม่ทราบว่า

เป็นตำารวจจริงหรือเป็นตำารวจ

ปลอม และถ้าจริงเป็นตำารวจ

ที่ไหน จะพยายามตรวจสอบและ

ดำาเนินการให้เร็วที่สุด เพราะ

เรื่องที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับ

ภาพลักษณ์ของตำารวจโดยตรง  

ส่วนกรณีการร้องเรียนเรื่อง

การเปิดบ่อนการพนันที่เรียกว่า 

“เรือนไทยร้อยล้าน” ที่ อ.เมืองตรัง 

จ.ตรัง และอ้างว่ามีการ “จ่ายส่วย” 

ให้กับเจ้าหน้าที่ตำารวจและปกครอง 

โดยระบุว่ามีการให้รถเบนซ์ผู้ว่า

ราชการจังหวัดตรังนั้น หลังเกิด

เรื่องได้สั่งการให้ผู้บังคับการตำารวจ

ภูธร จ.ตรัง ดำาเนินการสืบสวนข้อ

เท็จจริง และลงไปตรวจสอบสถาน

ที่ดังกล่าวแล้ว คงจะทราบข้อเท็จ

จริงโดยไม่ช้า.

นครราชสีมา • ผู้สื่อข่าวรายงาน

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 31 พ.ค.2565 

พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เปรมมล ผกก.

สภ.เมืองนครราชสีมา ได้รับแจ้ง

เกิดเหตุเด็กนักเรียนหญิงตกลงมา

จากอาคารเรียน ชั้น 8 โรงเรียน

มัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในอำาเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา ในที่

เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นเด็ก

นักเรียนหญิง 1 ราย ครูอาจารย์

และเจ้าหน้าที่ต้องกันพื้นที่ ไม่ให้

ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ที่เกิดเหตุ

บริเวณที่เกิดเหตุเป็นอาคาร

เรียนเฉลิมพระเกียรติ 8 ชั้น  

จากหลักฐานเบื้องต้นคาดว่าเด็ก

นักเรียนหญิงคนดังกล่าวได้กระโดด

ลงมาจากบริเวณชั้น 8 ร่างตกลงมา

บริเวณลานชั้น 2 ของอาคาร โดย 

ผู้เสียชีวิตเป็นนักเรียนหญิง อายุ  

14 ปี เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี 

ที่ 2 ของโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งบริเวณ

ขอบระเบียงชั้น 8 พบถุงเท้า และ

รองเท้าของเด็กนักเรียนหญิงถอด

กองอยู่ที่พื้น คาดว่าเด็กนักเรียน

หญิงคนดังกล่าวได้กระโดดลงมาจาก

ชั้น 8 ร่างกระแทกพื้นจนเสียชีวิต

จากการสอบสวนทราบว่า 

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา เด็ก

นักเรียนคนดังกล่าวได้เดินทางมา

เรียนที่ โรงเรียนตามปกติ และได้

โทรศัพท์ติดต่อกับครอบครัวครั้ง

สุดท้ายเมื่อช่วงเย็นวานนี้ หลัง

จากนั้นครอบครัวก็ไม่สามารถ

ติดต่อกับเด็กได้อีกเลย ครอบครัว

จึงแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ และ

ออกติดตามหาตัวเด็กตลอดทั้ง

คืนแต่ก็ไม่พบ จนกระทั่งเมื่อช่วง

เช้าของวันนี้มีผู้ไปพบร่างของเด็ก

นอนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณลานชั้น 2 

ของอาคารเรียนที่เกิดเหตุ คาดว่า

เด็กที่เสียชีวิตได้ตัดสินใจกระโดด

อาคารเรียนลงมาตั้งแต่ช่วงกลาง

ดึกที่ผ่านมา ส่วนสาเหตุยังไม่ทราบ

แน่ชัด เนื่องจากทางครอบครัวของ

เด็กบอกว่า เด็กไม่ได้เล่าเรื่องอะไร

ให้ฟัง และปกติเด็กก็เป็นคนตั้งใจ

เรียน และไม่เคยมีปัญหากับใคร.

สลดนร.หญิงม.2

รร.ดังในโคราช

กระโดดตึกดับ

แจ้งจับตร.รีดส่วยสถานบันเทิงสะเดา

รวบแก๊งจีนหลอกลงทุนเงินดิจิตอล

ให้กับประชาชน รวมทั้งกลุ่ม

คนต่างชาติที่เข้ามาแฝงตัวก่อ

อาชญากรรมในประเทศไทย 

คดีนี้ชุดปฏิบัติการที่ 1 PCT นำา

โดย พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ 

รอง ผบช.ภ.8 ร่วมกับ พล.ต.ต.อา

ชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม., 

พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ 

ผบก.สส.สตม. ตรวจพบชาวจีน

ไต้หวันกลุ่มหนึ่งมีพฤติการณ์น่า

สงสัย เนื่องจากเข้ามาด้วยวีซ่า

ทำางานในมูลนิธิการกุศล แต่กลับ

จะเดินทางไปเที่ยวเกาะสมุย

จากการตรวจสอบข้อมูล

ทราบว่า ในกลุ่มคนดังกล่าว

มีบุคคลที่มีหมายจับจากต่าง

ประเทศ จำานวน 2 คน ในความ

ผิดฐาน “ฉ้อโกงประชาชนผ่าน

โทรศัพท์และระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต” ชุดสืบสวนเฝ้า

ติดตามจนทราบว่าคนกลุ่มนี้พัก

อาศัยอยู่ตึกแถว ในเขตประเวศ 

กรุงเทพฯ โดยจะเก็บตัวอยู่แต่

ภายในตึกทั้งวันทั้งคืนไม่ออกไป

ไหน ซึ่งเป็นที่น่าสงสัย

ต่อมา วันที่ 27 พ.ค.65  

ได้นำาหมายค้นศาลอาญาพระโขนง

เข้าตรวจค้น พบตัวผู้กระทำา

ความผิด จำานวน 6 ราย เป็น

บุคคลตามหมายจับจีนไต้หวัน 

จำานวน 2 ราย, คอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก จำานวน 7 เครื่อง, โทรศัพท์

มือถือ 45 เครื่อง จากการตรวจ

สอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 

และโทรศัพท์มือถือพบว่า กลุ่ม

ผู้ต้องหามีพฤติการณ์ร่วมกัน

หลอกลวงคนจีนไต้หวัน ในรูป

แบบหลอกให้ร่วมลงทุนเหรียญ

สกุลเงินดิจิตอล และรับแลก

เปลี่ยนเงินผิดกฎหมาย มีการ

แบ่งหน้าที่กันทำาและใช้บัญชี

ธนาคารสัญชาติจีนเป็นเส้นทาง 

การเงินในการกระทำาความผิด 

จึงได้จับกุมตัวผู้ต้องหา

ที่ 1-4 ในความผิดฐาน “เป็น

คนต่างด้าวทำางานโดยไม่ได้รับ

อนุญาต” ผู้ต้องหาที่ 5 กระทำา

ความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด

ให้ โทษ พ.ศ.2522 และผู้ต้องหา

ที่ 6 ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้

อยู่ ในราชอาณาจักร นำาตัวผู้

ต้องหาพร้อมของกลางนำาส่ง

พนักงานสอบสวนดำาเนินคดีตาม

กฎหมายต่อไป

ด้าน พล.ต.ต.ธนิต ผบก.

สส.สตม. กล่าวว่า หลังจากผู้

ต้องหาทั้งหมดคดีถึงที่สุดแล้ว 

สตม.จะทำาการเพิกถอนการ

อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 

และผลักดันออกนอกประเทศ 

รวมถึงจะบันทึกข้อมูลบุคคล

ต้องห้ามไม่สามารถเข้ามาใน

ราชอาณาจักรได้อีกต่อไป.

ไทยโพสต์ • ที่ทำาเนียบรัฐบาล วันที่ 31 พ.ค. 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เรียก

ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการ

สำาหรับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ปลด

กัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท 5 

ซึ่งจะมีผลวันที่ 9 มิ.ย. แต่ร่าง พ.ร.บ.กัญชา 

กัญชง  ยังไม่ประกาศใช้

นายวิษณุกล่าวถึงผลการประชุมว่า 

แต่ละหน่วยงานได้มาบอกให้ที่ประชุมทราบ

ในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ จะมีผลกระทบในด้านต่างๆ 

อะไรบ้าง แต่บังเอิญตัวเลขยังไม่ชัดเจน จึง

ให้ ไปทำาตัวเลขมาใหม่แล้วมาหารือกันอีก

ครั้ง โดยทุกฝ่ายมีความเป็นห่วงกฎหมายยัง

ไม่ถูกนำาเข้าสภา แต่จะเปิดเสรี อาจเกิดความ

หวาดระแวงจากต่างประเทศ รวมถึงครู ผู้

ปกครอง ก็อาจระแวงลูกหลาน จึงฝากให้

กระทรวงสาธารณสุขไปคิดว่าจะมีมาตรการ

อย่างไร ซึ่งอันที่จริงเขาก็มีอยู่แล้ว แต่อาจยัง

ไม่รัดกุม จึงขอให้ไปคิดอีกที อย่างไรก็ตาม ใน

วันที่ 8 มิ.ย. กฎหมายจะเข้าสภาวาระ 1 เรา

คงพอเห็นหน้าเห็นหลังบ้างแล้ว

“ระหว่างนี้ สธ.ก็จะงัดกฎหมายทุก

ฉบับที่มีขึ้นมาใช้ควบคุมก่อน เช่น กฎหมาย

กำาหนดให้กลิ่นและควันกัญชา กัญชง หรือ

พืชอื่นใดในทำานองเดียวกัน เป็นเหตุรำาคาญ 

พ.ศ.... ซึ่งจะมีความผิดในเรื่องการก่อเหตุ

รำาคาญ หรือใครนำาไปผสมอาหาร ก็จะผิด

พระราชบัญญัติอาหาร ใครนำาไปผสมใน

ยาก็จะผิดพระราชบัญญัติยา ใครนำาไปทำา

น้ำามันกัญชาโดยไม่ขออนุญาต ก็จะผิดตาม

กฎหมาย” นายวิษณุกล่าว

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า 

สธ.ผลักดันมาโดยตลอด คือการนำากัญชา

หรือกัญชงมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการ

แพทย์ ในเรื่องของสุขภาพ และเป็นการทำา

ในลักษณะการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ไม่มีส่วนใดที่

จะส่งเสริมไปใช้ในทางที่เป็นโทษหรือก่อให้

เกิดความรำาคาญกับสาธารณะ 

“สธ.ได้ประชุมคณะกรรมการที่กำาหนด   

ว่าอะไรก็ตามที่มีการสูบหรือเสพแล้วก่อให้

เกิดความรำาคาญ ทั้งในเรื่องกำาหนดให้กลิ่น

และควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดใน

ทำานองเดียวกัน เป็นเหตุรำาคาญ พ.ศ.... สธ.ก็

จะมีประกาศที่กำาหนดให้ ไม่สามารถทำาการ

สูบหรือเสพได้ในที่สาธารณะ ซึ่งคณะกรรม

การฯ ได้มีความเห็นชอบแล้ว และจะเสนอให้

ตนลงนามต่อไป เราก็จะใช้กฎกระทรวงเรื่อง

กำาหนดให้กลิ่นและควันกัญชา กัญชง หรือพืช

อื่นใดในทำานองเดียวกัน เป็นเหตุรำาคาญ พ.ศ. 

... ไปพลางก่อน” นายอนุทินกล่าว.

จ่อออกกฎกระทรวงคุมใช้‘กัญชา’

ไทยโพสต์ • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ได้

เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก

ตั้ง ส.ส.ลำาปาง เขต 4 แทนตำาแหน่งที่ว่าง

ลง หลังจากศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้มี

คำาพิพากษาให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนนาย

วัฒนา สิทธิวัง โดยคาดว่าคณะกรรมการการ

เลือกตั้งจะจัดการเลือกตั้งในวันที่ 10 ก.ค.65  

ทั้งนี้ มีรายงานว่าพรรคเศรษฐกิจไทยจะส่ง

นายวัฒนา สิทธิวัง ลงเลือกตั้งซ่อมในนาม

พรรค จากเดิมลงพรรคพลังประชารัฐ โดย

นายวัฒนาเป็น 1 ใน 21 ส.ส. ที่ถูกมติพรรค

พลังประชารัฐ ขับออกพร้อม ร.อ.ธรรมนัส  

พรหมเผ่า รักษาการเลขาธิการพรรคเศรษฐ 

กิจไทย และถือเป็นครั้งแรกที่พรรคเศรษฐกิจ

ไทยส่งคนลงเลือกตั้งในนามพรรค.

ศท.ประเดิมส่ง‘วัฒนา’ซ่อมลำาปาง
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

‘ชัชชาติ’

เขตดินแดง, น.ส. รัตติกาล  แก้วเกิดมี  ผู้

สมัครพรรคไทยสร้างไทย  เขตสายไหม, นาย

อนุรักษ์  เลิศวัฒนาไพบูลย์  ผู้สมัครพรรค

เพื่อไทย  เขตวังทองหลาง

ทั้งนี้ สำานักงาน กกต.ได้เผยแพร่

เอกสารข่าว โดยระบุว่า กกต.ไม่อาจประ 

กาศผลการเลือกตั้งได้ทันทีที่ ได้รับรายงาน

ผลการนับคะแนน เนื่องจากสำานักงานคณะ

กรรมการการเลือกตั้งต้องดำาเนินการให้

เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด กล่าวคือ

ต้องดำาเนินการตรวจสอบเบื้องต้น ตาม

มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือก

ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้อง

ถิ่น พ.ศ.2562 เสียก่อนว่ามีเหตุอันควร

เชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและ

เที่ยงธรรมหรือไม่ ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนหรือ

ไม่ก็ตาม โดยพิจารณาจากรายงานของผู้

ตรวจการเลือกตั้งประจำากรุงเทพมหานคร 

และรายงานของผู้อำานวยการการเลือก

ตั้งประจำากรุงเทพมหานคร ประกอบการ

พิจารณาเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เพื่อประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อน กกต.มี

มติประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ได้มีการพิจารณาสำานวน

เรื่องร้องเรียนนายชัชชาติทั้งสองเรื่อง คือ

กรณีจัดทำาป้ายหาเสียงจูงใจเพื่อให้ผู้มีสิทธิ

ลงคะแนนให้กับตนเอง และกรณีถูกกล่าว

หาพูดจาดูหมิ่นระบบราชการ โดยมีมติเป็น

เอกฉันท์ตามที่สำานักงานเสนอไม่รับเป็น

เรื่องร้องเรียน เพราะเห็นว่าไม่ ได้ทำาให้

การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรม 

ทำาให้หลังจากนี้ นายชัชชาติสามารถปฏิบัติ

หน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อย่าง

เต็มที่ ไม่ต้องกังวลกับการต้องถูกดำาเนิน

การสอบสวนจากเรื่องร้องเรียนดังกล่าว  

โดยสำานักงาน กกต.ประจำากรุงเทพมหานคร

ได้จัดสถานที่ เตรียมเก้าอี้เพื่อรองรับผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครทั้ง 45 คน ที่นัดหมายเดิน

ทางมารับประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่ 

1มิ.ย.65 เวลา 11.00 น. 

ทางด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ

กทม. พร้อมนายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้

ช่วย ผอ.เขตดินแดง และนางอนงค์ เพชร

ทัต ว่าที่ ส.ก.เขตดินแดง พรรคพลังประชา

รัฐ ซึ่งอยู่ระหว่างลงพื้นที่บริเวณโรงเรียน

วิชากรและแฟลตดินแดง ให้สัมภาษณ์ว่า 

นี่คือบทพิสูจน์ว่าประเทศมีความหวัง เรา

เห็นต่างกันได้ อย่าทะเลาะ อย่าโกรธ อย่า

เกลียดกัน  หลายคนเมื่อก่อนเกลียดเรา ก็

มาให้ โอกาสเรา พร้อมเดินไปด้วยกัน เป็น

ก้าวต่อไปที่สำาคัญ นโยบายที่เขียนไว้ เจ้า

หน้าที่ กทม.ก็ทำาเลย เป็นนิมิตหมายที่ดีจาก

การร่วมมือทุกๆ คน จากการลงพื้นที่หลาย

วันที่ผ่านมา เหมือนเป็นการเดินดูปัญหา

เป็นจุดๆ แต่จริงๆ เป็นการส่งสัญญาณว่า

ต้องแก้ไข โดยไม่ต้องรอผู้ว่าฯ ไปแก้ เรา

ได้ส่งสัญญาณแล้วว่าเราเอาจริง ในวันที่ 1 

มิ.ย. เวลา 13.00 น. จะเข้าไปที่ศาลาว่าการ 

กทม. เพื่อทำาพิธีตามกระบวนการให้ครบ 

และพูดคุยเรื่องแผนงาน เน้นความเรียบ

ง่าย ทั้งนี้ การที่เข้าไปรับตำาแหน่งไม่มีผลกับ

การรับใช้ประชาชน การเดินทางไปยังศาลา

ว่าการ กทม. คงจะได้เชิญผู้บริหาร กทม.

มาคุย อยากฟังความเห็นต่อนโยบาย อยาก

จะถามว่าเห็นอย่างไรเกี่ยวกับนโยบาย เห็น

ด้วยหรือไม่ เพื่อหาคำาตอบร่วมกัน ปรับ

แผนและทำาเคพีไอร่วมกัน

เมื่ อถามถึ งกรณีนายศรีสุ วรรณ 

จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์

รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องต่อ กกต.ขอให้

ตรวจสอบ นายชัชชาติกล่าวว่า ขอบคุณ

นายศรีสุวรรณและ กกต.ที่ตรวจสอบ ยิ่ง

ตรวจสอบเรายิ่งมีความชอบธรรมมากขึ้น 

มีคนตรวจสอบเรา ดีใจ พร้อมที่จะได้รับ

การตรวจสอบ เมื่อถามถึงกรณีที่มีผู้ร้อง

เรียน จะมีการดำาเนินการต่อผู้ร้องเรียน

อย่างไรบ้าง นายชัชชาติกล่าวว่า คงต้อง

ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย คิดว่าก็เป็นไปตาม

กระบวนการตามระบบ แต่ต้องขอบคุณ

นายศรีสุวรรณที่ร้องเรียน เพราะทำาให้มี

การตรวจสอบ ซึ่งก็เป็นไปตามระบบ ไม่มี

การลัดขั้นตอน เรามาอย่างสง่าภาคภูมิ คิด

ว่ามีเรื่องอื่นต้องทำาอีกมาก เดี๋ยวก็คงต้อง

ปรึกษาฝ่ายกฎหมายอีกทีว่าเป็นอย่างไร ขอ

ยืนยันว่าจะรับใช้ประชาชน ไม่ได้อยู่แต่ใน

ห้องแอร์

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีกับนาย

ชัชชาติ โดยระบุว่า ก็ยินดีด้วยที่ ได้ทำางาน 

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีอะไรจะฝากถึงนายชัช

ชาติหรือไม่ นอกจากการแสดงความยินดี 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวก่อนที่จะขึ้นรถเพื่อ

เดินทางไปเป็นประธานการประชุมสามัญ

คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราช

นครินทร์ ประจำาปี พ.ศ.2565 ที่ทำาเนียบ

รัฐบาลว่า “ก็คงต้องมาคุยกับนายกฯ ก่อน 

เขาต้องมาอยู่แล้ว”

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นอกจากน้ัน 

กกต.ยังมีมติประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิก

สภาเมืองพัทยา จำานวน 12 ราย ประกอบ

ด้วย นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์, นายสรวิศ                                                          

สุทธิธำารงสวัสด์ิ, นายวิเชษฐ หนองใหญ่, 

นางสาวภคินี รุ่งรัตนพันธ์, นายสุริวัฒน์  

เร่ิมกิจการ, นายสุรินทร์ ย้ิมใย, นายบรรจง  

บัณฑูรประยุกต์, นายจิรวัฒน์  ปลุกใจ, นาย

ดิลก  ทองนาค, นายดำารงค์เกียรติ พินิจการ, 

นายวิศัลย์  เพ็ชรตระกูล, นายวสันต์ สุขขี, 

นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์, นายศุภฤกษ์ ชมภู

นุช, นายบรรลือ กุลละวณิชย์, นายธนภัทร 

อุดมรัตนกูลชัย, นายภาสกร อยู่สมบูรณ์, 

นายอนุพงษ์ พุทธนวรัตน์, นายนิคม แสง

แก้ว, นายเมธากฤษฏ์ิ สุนทรส, นายวุฒิธร 

แสงอุไร, นายสุชาติ ขุนเจ๋ง, นายไพรวัลย์ 

อารมณ์ชื่น และนายประสาทพร ดีเด่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนกรณีการ                                                               

เลือกต้ังนายกเมืองพัทยา ท่ีนายปรเมศวร์                                                               

งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา 

เบอร์ 1 กลุ่มเรารักพัทยา ได้รับคะแนน

เสียงสนับสนุนสูงสุดตามความคาดหมาย

อยู่ท่ี 14,349 คะแนนน้ัน กกต.ยังไม่มีการ

ประกาศรับรองผลการเลือกต้ัง เนื่องจากยัง

อยู่ระหว่างการตรวจสอบเบ้ืองต้นจากปัญหา

บัตรเลือกต้ังหาย 2 ใบ ซ่ึงยังไม่สามารถระบุ

สาเหตุหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ รวมท้ังปัญหา

บัตรเลือกต้ังเขย่ง 2 ใบ ในเขตเลือกต้ังท่ี 2 

และ 3 ขณะน้ี ท่ียังไม่สามารถระบุสาเหตุ

และหาต้นตอได้เช่นกัน ทำาให้ยังไม่มีการ

รับรองการเลือกต้ังนายกเมืองพัทยา

น.ส.วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำานวย

การการเลือกตั้งประจำาจังหวัดชลบุรี กล่าว

ว่า สำานักงาน กกต.ชลบุรี ได้รับหนังสือ

แจ้งจากทางสำานักงาน กกต.กลาง มีคำา

สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเมือง

พัทยาใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือก

ตั้งที่ 2 และเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้ง

ที่ 20 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย.นี้ เนื่องจาก

ปรากฏว่าหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวทั้ง 2 

หน่วยนั้นมีจำานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่

ตรงกับจำานวนบัตรเลือกตั้งที่ ใช้ออกเสียง

ลงคะแนนโดยไม่ทราบสาเหตุ ดังนั้นเพื่อ

ป้องกันปัญหาการนำาบัตรไปใช้ในทางทุจริต

หรือเวียนเทียนบัตร จึงสั่งให้มีการออกเสียง

ลงคะแนนใหม่ โดยหลังการเลือกตั้งในวันที่ 

12 มิ.ย.เสร็จสิ้น ทาง กกต.จะนำาผลคะแนน

ของทั้ง 2 หน่วยที่สั่งออกเสียงลงคะแนน

ใหม่ไปรวมกับผลคะแนนก่อนหน้านี้.

รัฐบาล

สมุทรปราการ 66 ราย, นครพนม 65 ราย,  

ขอนแก่น 61 ราย, ชลบุรี 58 ราย,  สกลนคร 

58 ราย, สุรินทร์ 55 ราย, สมุทรสาคร 54 

ราย และอุดรธานี 54 ราย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าว

ถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี มีความเห็นยังไม่ให้ยกเลิกการ

สวมหน้ากากอนามัยช่วงนี้ว่า ช่วงนี้ใส่ไว้

ก่อนดีกว่า

ถามถึงความชัดเจนเรื่องการอนุญาต

ให้ถอดหน้ากากอนามัยในบางพื้นที่ นาย

อนุทินกล่าวว่า เรื่องนี้อยู่ที่ความเข้าใจ 

ตัวอย่างเช่นหากวิ่งออกกำาลังกายอยู่ ใน

สวนสาธารณะ มีระยะห่างพอสมควร เกิน 

2 เมตร ก็ถอดวิ่งได้ ใส่วิ่งไปอาจจะเป็น

ลม หากเข้าไปในสถานที่แออัด เช่น ผับ 

บาร์ คาราโอเกะ ที่จะผ่อนคลายให้เปิด

ได้ในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ เราก็ต้องดูว่าจะต้อง

ระมัดระวังตัวเองขนาดไหน ไม่ควรตะโกน

ใส่หน้า โหวกเหวก ใช้ภาชนะดื่มร่วมกัน ถือ

เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ทุกอย่างก็จะ

เดินหน้าไปได้ 

รองนายกฯ กล่าวว่า การจะเปิด

เท่ากับเรามั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าหากฉีด

วัคซีนครบโดสแล้วก็ไปได้ ถ้าติดก็รักษา

ได้ แต่จะไม่มีในลักษณะของเชื้อลงปอด

หรือปอดอักเสบ หรือใช้เครื่องช่วยหายใจ

เหมือนเมื่อก่อน เรามีการประเมินถึงปัจจัย

ต่างๆ เพื่อให้ทุกอย่างเคลื่อนที่ต่อไปได้ หาก

ยังไม่เชื่อกันอีก เมื่อผ่อนผันให้แล้วยังเปิด

เกินเวลา ไม่คำานึงถึงความปลอดภัย หากติด

ขึ้นมาและขยายในวงกว้าง เกิดกลายพันธุ์ 

ก็ต้องกลับมาใช้มาตรการที่เข้มข้นกันใหม่ 

ซึ่งเราไม่ต้องการทำาอย่างนั้น

“เรื่องหน้ากากอนามัย ถ้าใส่ได้ก็ใส่ 

เป็นความร่วมมือ อย่างน้อยการใส่หน้ากาก

อนามัยก็ไม่ทำาให้เราเป็นหวัด เหมือนที่ผม

ไม่เป็นหวัดมา 3 ปีแล้ว และยังสามารถ

ป้องกันการติดเชื้อ โดยเฉพาะโรคระบบทาง

เดินหายใจอื่นๆ ได้ด้วย เช่น ตอนนี้มีฝีดาษ

ลิง หรือโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร ขณะ

นี้หายไปอย่างมีนัยสำาคัญ เพราะฉะนั้นถ้า

เรายังใส่หน้ากากอนามัยได้ ใช้เจลล้างมือ

ได้ และไม่ได้ทำาให้ใครเดือดร้อน ก็ขอให้ใส่

หน้ากากอนามัยไปก่อน” รองนายกฯ กล่าว

ซักว่า ในที่ประชุม ครม.ที่ผ่านมา 

นายกฯ ไม่เห็นด้วยที่จะให้ถอดหน้ากาก

อนามัยใช่หรือไม่  นายอนุทินกล่าวว่า                                                               

นายกฯ ไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วย เพียงแต่

บอกว่าถ้ายังใส่ได้มันก็ดี อย่าเพิ่งไปประกาศ

ว่ารัฐบาลส่ังให้ถอด ซ่ึงจริงๆ รัฐบาลก็ไม่เคย

สั่งให้ถอดหรือสั่งให้ใส่ รัฐบาลโดย สธ.บอก

ถ้ามีโรคระบาดแบบนี้ ใส่หน้ากากอนามัย

ไว้จะดีที่สุด เรื่องของการบังคับใส่หรือไม่ใส่

อยู่ที่เจ้าของสถานที่ ถ้าเจ้าของร้านอาหาร

บอกว่าถ้าไม่ใส่ไม่ให้เข้า ก็เป็นสิทธิ เรื่อง

การบังคับให้คนใส่หรือถอดหน้ากากอนามัย

เป็นเพียงการประกาศ ยังไม่เคยมีใครที่ถอด

หน้ากากอนามัยแล้วถูกดำาเนินคดี ไม่มี เป็น

ความร่วมมือมากกว่า 

“ไม่จำาเป็นต้องใช้เป็นกฎหมาย ทุก

คนตระหนักรู้ถึงโทษภัย ถ้าไม่ใส่หน้ากาก

อนามัยในช่วงระบาดโควิด-19 ทุกคนก็

ใส่และแสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จในการ

ควบคุมสถานการณ์” นายอนุทินกล่าว.

จากสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมของโลกท่ีนับวันย่ิงเข้าสู่ข้ันวิกฤต

มากขึ้น เพราะในปัจจุบันโลกที่กำาลังพัฒนาจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้

ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องปล่อยของเสีย

ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมา

หลายประเทศในโลกตระหนักและเข้าใจถึงวิกฤตคร้ังน้ีเป็นอย่างมาก 

จึงเกิดการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP) ซึ่งในปี 2564 นั้นก็

เป็นการประชุมครั้งล่าสุดถือว่าเป็นสมัยที่ 26 แล้ว ซึ่งถือว่าเป็น

ครั้งสำาคัญที่เห็นความชัดเจนมากที่สุดของกลุ่มประเทศสมาชิก

รวมถึงประเทศไทยด้วย

เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 

เป็นขั้นต้นของกระบวนการทั้งหมดเพื่อนำาไปสู่การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย

และจำาเป็นต้องใช้ระยะเวลาดำาเนินการนาน รวมถึงต้องได้รับ

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของประเทศ ซึ่งประเทศไทยเองก็มี

แผนงานที่ชัดเจนจากการประชุมครั้งดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดย 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย หลังเข้าร่วม 

COP26 ได้ประกาศเป้าหมายสำาคัญคือประเทศไทยจะเป็นกลาง

ทางคาร์บอน ในปี 2050 และ Net Zero ภายในปี 2065

แม้ว่าจะเป็นเป้าหมายท่ีท้าทายแต่หากหลายฝ่ายร่วมมือกัน 

ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องกังวล ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศแผน

ของประเทศไทยท่ีชัดเจนแล้ว เอกชนยักษ์ใหญ่ในประเทศท่ีมองเห็น

ถึงแนวโน้ม หรือมีการดำาเนินงานด้านนี้มาตลอดระยะเวลาอยู่แล้ว 

ก็ทยอยประกาศแผนที่เริ่มเห็นแนวทางที่ชัดเจน รวมถึงบริษัท 

ปตท. จำากัด (มหาชน) ที่เดิมก็ได้ดำาเนินงานเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว

เนื่องจากเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานที่ต้องอาศัย

ทรัพยากรธรรมชาติ จึงต้องปรับปรุงวิธีการทำางานให้เหมาะสมอยู่ตลอด

และล่าสุด นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ยังได้ร่วมงานเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยท่ีดีกว่าเดิม” 

“อรรถพล” ชูมาตรการ 3P ดัน ปตท. ลดคาร์บอน
(Better Thailand Open Dialogue) ในหัวข้อ "สิ่งแวดล้อมยุคใหม่ 

เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจ" ว่าการเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อตอบโจทย์ประชาคมโลกนั้น ปตท. ได้มี

การจัดตั้งกรุ๊ปเน็ต ซีโร่ ขึ้นมาตั้งแต่ที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย 

และเริ่มดำาเนินงานอย่างจริงจังแล้ว

เป้าหมายของกลุ่ม ปตท. คือจะทำาให้เร็วกว่าที่ประเทศ

ประกาศไว้ในปี 2065 เนื่องจากมองว่าการทำาได้ดีกว่า เร็วกว่า

จะช่วยในเรื่องค่าเฉลี่ยรวมของประเทศ และในขณะเดียวกัน

กลุ่มพลังงานมีสัดส่วนการปล่อยคาร์บอนที่เยอะกว่ากลุ่มงานอื่น 

เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งการปรับแผนให้เร็วขึ้นนั้น

จะสามารถช่วยผ่อนแรงและไม่เป็นการโยนภาระให้กับกลุ่มธุรกิจ

รายเล็กในประเทศด้วย โดยภายในปีน้ี ปตท. จะประกาศเป้าหมาย

ที่ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประกาศไปแล้วจะมีแผน

ปฏิบัติการที่ชัดเจน

และเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero กลุ่ม ปตท. จึงจะ

ใช้กลยุทธ์ 3P คือ 1. Pursuit of Lower Emissions โดยคำานึงว่า 

ปตท. จะใช้พลังงานอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด รวมถึงการใช้เทคโนโลยี

ดักจับคาร์บอนท่ีปล่อยมาจากหน่วยผลิตกลับมาเก็บไว้ใต้ผิวอากาศ 

โดยแหล่งที่ดีที่สุด คือแหล่งก๊าซและแหล่งน้ำามันที่อยู่ใต้ดินเพื่อไม่

ออกมาทำาลายโลก ซึ่ง ปตท. เริ่มทำาแล้วที่แหล่งอาทิตย์ ในพื้นที่

อ่าวไทย โดยจะเก็บได้ประมาณ 400,000 ตันต่อปี และยังเชื่อม่ันว่า

ศักยภาพของแหล่งอื่นๆ ในประเทศไทย จะสามารถเก็บได้ถึง 40 

ล้านตันต่อปี ซึ่ง บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด 

(มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จะดำาเนินการรวมถึงนำาคาร์บอนที่เก็บไว้

มาใช้ประโยชน์ด้วย

นอกจากนี้ยังมีการดำาเนินงานพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก

พลังงานทดแทนด้วย อาทิ การติดตั้งโซลาร์ ในหน่วยบริการ

ของกลุ่ม ปตท. และในส่วนการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตนั้น ปตท. 

ได้ทดลองเป็นผู้ซื้อก่อน โดยใช้วิธีเรือขนส่งจะต้องเติมน้ำามันที่มี

การปล่อยคาร์บอนออกมา ปตท. ก็ไปซ้ือคาร์บอน

มาชดเชย ดังน้ัน การส่งน้ำามันในรอบดังกล่าว

จึงถือว่าเป็น Green Shipment เป็น Net Zero 

และในอนาคต ปตท. จะดำาเนินงานต่อเนื่อง

อย่างแน่นอน

พร้อมกันน้ียังมีการทดลองใช้ไฮโดรเจน

เป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อน จากที่ทราบกันว่า

ไฮโดรเจนเป็นพลังงานที่ ไม่มีมลพิษแต่ต้นทุน

จะสูง จึงได้เร่ิมศึกษาและทดลองใช้แล้วต่อไปไทย 

จะมีสถานีบริการน้ำามันไฮโดรเจนแห่งแรก

โดยจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ที่พัทยา รวมถึงได้มี

การศึกษาหลายแบบในการเอาไฮโดรเจนมาใช้ 

อาทิ นำามาผสมในเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 

ถือเป็นการศึกษาที่คิดว่าไฮโดรเจนเป็นพลังงานอนาคตที่จะมา

ในช่วง 10 ปีนี้

2. Portfolio Transformation โดยกลุ่ม ปตท. ได้ปรับพอร์ต

ธุรกิจและการลงทุนท้ังหมด ซ่ึงท่ีผ่านมาพลังงานส่วนใหญ่ท่ีคนไทย

ใช้อยู่คือ ฟอสซิล ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ แต่เมื่อปัญหาโลก

ร้อนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จึงต้องปรับธุรกิจฟอสซิล โดย ปตท. 

จะขายธุรกิจถ่านหินทั้งหมดภายในปีนี้ และโรงกลั่นน้ำามันจะไม่มี

การขยายต่อ แต่จะหันมาใช้ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ 

การผลิตน้ำามันสู่มาตรฐานยูโร 5 ส่วนก๊าซเป็นเชื้อเพลิงที่ปล่อย

มลพิษน้อยที่สุด ถือเป็นเชื้อเพลิงช่วงเปลี่ยนผ่าน

ไปเป็นพลังงานทดแทน จึงมองว่ายังต้องขยาย

อยู่ในช่วง 10 ปีข้างหน้า

"ด้านพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็น ลม 

หรือแสงอาทิตย์ ปตท. ได้ตั้งเป้าหมาย ที่จะลงทุน

ในพลังงานทดแทนเข้ามาในพอร์ตธุรกิจไฟฟ้า

มากขึ้นภายในปี 2030 ต้องมีพลังงานทดแทนเข้า

มาในพอร์ตกว่า 12,000 เมกะวัตต์"

ต้องยอมรับว่าการปรับปรุงและเปล่ียนแปลง

ต่างๆ ต้องทำาควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจ

ของประชาชน รวมถึงบุคลากรขององค์กรเองด้วย

โดย นายอรรถพล กล่าวว่า ปตท. ได้ปรับวิสัยทัศน์

ใหม่เป็น “Powering Life with Future Energy 

and Beyond” โดยโฟกัสไปที่ด้านพลังงานทดแทน รวมถึงห่วงโซ่

คุณค่าด้านรถยนต์ไฟฟ้า (EV) หลังจากที่รัฐบาลได้ส่งเสริมมากขึ้น 

รวมถึงกลุ่มพลังงาน ท่ีจะมุ่งเน้นไปทำาธุรกิจไฟฟ้าท่ีมาจากพลังงาน

ทดแทนมากขึ้น 

โดยได้จัดต้ัง บริษัท อรุณ พลัส จำากัด มาลงทุนใน EV ท่ีครบวงจร 

อาทิ การลงทุนในเรื่องของแบตเตอร่ี สถานีชาร์จ โรงงานผลิตรถ EV 

และ Ecosystem ของ EV นอกจากน้ี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน

ทั้งประเทศได้ใช้รถ EV กลุ่ม ปตท. จึงได้เปิดบริการเช่ารถ EV 

เพื่อทดลองขับผ่านแอปพลิเคชัน EVme สามารถเข้าไปใช้งานเช่ารถ 

EV ได้หลายรุ่น หลายย่ีห้อในระยะเวลา 3 วัน 5 วัน 7 วัน หรือ 1 เดือน

เป็นต้น ถือเป็นการส่งเสริมธุรกิจ EV ในประเทศไทยเกิดข้ึนได้เร็วข้ึน

3. Partnership with Nature and Society โดยเข้าไปเป็นหุ้นส่วน

กับพาร์ทเนอร์ควบคู่กับการทำาธุรกิจ ปตท. เช่นในช่วง 10 กว่าปีท่ีผ่านมา

ดำาเนินกิจกรรม ปตท. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 1 ล้านไร่ ซึ่งก็ได้

ทะลุเป้าหมายไปแล้ว โดย ปตท. ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เพื่อเข้าไปประเมินตัวเลขป่า ปรากฏว่าป่าท่ีปลูก 1 ล้านไร่ สามารถดูดซับ

คาร์บอนได้ 2.1 ล้านตันต่อปี และปล่อยออกซิเจนสู่บรรยากาศ 

1.7 ล้านตันต่อปี 

โดยในอนาคตกลุ่ม ปตท. มีแผนจะปลูกเพิ่มป่าอีก 2 ล้านไร่ 

และคาดว่าจะสามารถดูดซับได้ประมาณ 4 ล้านตันต่อปี โดย ปตท. 

จะเป็นอีกแรงกำาลังที่จะทำาให้ประเทศไทยไปถึงเป้าหมาย

ความเป็นกลางทางคาร์บอน และ Net Zero ที่วางไว้ได้แน่นอน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 


